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ผูเสนอฉีดวัคซีนสูตรไขว ‘องคการอนามัยโลก’ ยอมรบั
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บุคคลแหงป 
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ผูเสนอฉีดวัคซีนสูตรไขว ‘องคการอนามัยโลก’ ยอมรบั

             
|

พปชร.ปกธงภาคใตเพิ่ม

หลักส่ีกองเชียรปะทะวุน

ผบ.ทอ.เปดแผนช็อป‘เอฟ-35’

ไทยโพสต • “ธรรมนัส” หวังปกธงภาคใต

เพิ่ม ส.ส.เขาพรรค โวนโยบาย พปชร.จับ

ตองไดมากที่สุด จองดึงคนรุนใหมเขารวม 

“เมียสิระ” ไปไหว “ยาโม” ขอกําลังใจให

เขมแข็งเด็ดเด่ียว เหน็บชายอกสามศอกแขง 

ขันอยางสุภาพบุรุษ “สุรชาติ” ประเดิมลุย                   

ตลาดเคหะทุงสองหอง ขณะกลุมแฟนคลับ                                                      

ปะทะคารมกลุมเชียร “นายกฯ” ไทยศรีวิ

ไลยขอแจมสงอดีตผูสมัคร ส.ส.พรรคประ 

ชาธรรมไทยลงแขงดวย   

เม� อวันท่ี 30 ธันวาคม ร.อ.ธรรมนัส                 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) อดีต รมช.เกษตร

และสหกรณ ใหสัมภาษณถึงกระแสความ

นิยมของพรรค พปชร.หลังจากลงพ้ืนท่ีพบปะ

ประชาชนมาหลายพ้ืนท่ีเปนอยางไรวา เร� อง

นี้ตองบอกเลยวาไมมีใครตอบไดดีเทาตน 

เพราะตนคลุกคลีกับชาวบานต้ังแตในชวงท่ี

เปนรัฐมนตรี จนถึงปจจุบันที่คลุกคลีกับชาว

บานตลอด ซึ่งความนิยมนโยบายของพรรค

นั้น

ทําเนียบรัฐบาล • ปม “บิ๊กตู” อยู 8 ป 

“วิษณุ” เปดไพสูใบแรก หวังพึ่งกฤษฎีกาที่

มี “มีชัย-อดีตประธาน กรธ.” เปนตัวหลัก

ตีความมาชัดๆ  ใหนับจากตอนไหนกอนสง

ศาล รธน. แตฝายคานไมรอไลบี้ “ประยุทธ”  

ตองลาออก-ยุบสภากอน ส.ค.ปหนา รัฐบาล

ผวาโอมิครอนประชุม ครม.นัดแรกป 65 

ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

ผูส� อขาวรายงานความเคล� อนไหวของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในชวงกอนถึงเทศกาล

ปใหมวา เม� อวันที่ 30 ธ.ค.ที่เปนวันทํางาน

วันสุดทายของป 2564 ของหน�วยราชการ 

พล.อ.ประยุทธเดินทางเขาปฏิบัติภารกิจที่

ทําเนียบรัฐบาล ตั้งแตเวลา 08.45 น. โดย

นายกรัฐมนตรีไมมีกําหนดการและวาระงาน

อยางเปนทางการใดๆ  

โดยตั้งแตชวงเชา หัวหนาสวนราช                                                            

การ  ขาราชการ  ขาราชการ การเมือง  อาทิ 

นายดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภาพัฒ 

นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ผอ. 

สํานักงบประมาณ เปนตน ทยอยกันเขา

พบนายกรัฐมนตรีเพ� อมอบกระเชาของขวัญ

และอวยพรเน� องในเทศกาลปใหมอยางคึก 

คัก 

ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ

ไทยโพสต • ผบ.ทอ.เปดแผนซื้อ “เอฟ- 

35” เคร� องบินเจเนอเรชัน 5 เทคโนโลยี

สูง ใชเปนเคร� องแมบัญชาการรบแบบทวี

กําลัง เผยเปนจังหวะที่ดีชวงตลาดราคาตก 

เคร� องละ 82 ลานเหรียญฯ เจรจา “ล็อก

ฮีด มารติน” ลดราคาเพิ่ม หวังประชาชน

เขาใจ ทอ.เปนตัวแทนใชเปนเคร� องมือของ

ประชาชน วางแผนรองรับหาอะไหลเคร� อง

บินรุนเกาไมได  

เม� อวันที่ 30 ธันวาคม พล.อ.อ.นภา

เดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ  

(ผบ.ทอ.) เปดเผยวา กองทัพอากาศกําลัง

พิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ทด 

แทนเคร� องบินขับไลรุนเกาที่ลาสมัย ซอม

บํารุงยาก และไมคุมคา ไมปลอดภัยในการ                                                        

บิน โดยเห็นวาเคร� องบินขับไลเอฟ-35 ของ                                                              

บริษัท ล็อกฮีด มารติน ประเทศสหรัฐอเม 

ริกา เปนตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะปจจุบัน

ราคาลดลงจากเดิม จากชวงที่ออกสูตลาด

ใหมๆ ราคาเคร� องเปลา 142 ลานเหรียญฯ/

เคร� อง เม� อมีความตองการและผลิตมากขึ้น                                                           

ทําใหราคาลดต่ําลง ดวยกลไกของการตลาด

และการเมืองจากการรวมกลุมพันธมิตร

มิติใหมทองเที่ยว

ยุคโควิด

สองความทาทายปใหม

ณ วันสิ้นปเกา

‘พปชร.’ พรรคแหงความ ‘ผันผวน’

ไมมีมิตรแท แตมี ‘ศัตรูของศัตรู’

ไทยโพสต • ประเดิม 7 วันอันตรายปใหม 

65 ดับ 39 ศพ เจ็บ 362 ราย อุบัติเหตุ 362 

ครั้ง โคราชแชมปตาย ขับรถเร็วสาเหตุหลัก 

นายกฯ หวงขอประชาชนยึดหลัก “3 ม.” 

บิ๊กปอกสั่งผูวาฯ ทั่วประเทศเขมดูแลความ

ปลอดภัยทางถนนคูมาตรการสกัดโควิด 

ถนนมิตรภาพ-เอเชียปริมาณรถหนาแน�น 

แหกลับภูมิลําเนา 

ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย (ปภ.) เม� อวันที่ 30 ธันวาคม นายบุญ                               

ธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและ                                 

บรรเทาสาธารณภัย แถลงวา ศูนยอํานวย

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) 

ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 ไดรวบรวม

สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําวันที่ 29 ธ.ค.

64 ซึ่งเปนวันแรกของการรณรงค “ชีวิตวิถี

ใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” เกิด

อุบัติเหตุ 362 ครั้ง ผูเสียชีวิต 39 ราย ผูบาด

เจ็บ 362 คน สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ไดแก ขับรถเร็ว รอยละ 34.60 ด� ม

แลวขับ รอยละ 23.80 ยานพาหนะที่เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด ไดแก รถจักรยานยนต รอย

ละ 81.30 สวนใหญเกิดบนเสนทางตรง รอย

ละ 83.90 ถนนกรมทางหลวง รอยละ 36.80 

ถนนใน อบต./หมูบาน รอยละ 34.60 ชวง

เวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก ชวงเวลา 

15.01- 18.00 น. รอยละ 22.70 ผูบาดเจ็บ

และเสียชีวิตสูงสุดอยูในชวงอายุ 50 ปขึ้น

ไป รอยละ 29.94

ทั้งนี้ ไดจัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,875 

จุด เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 5,721 คน เรียก

ตรวจยานพาหนะ 360,412 คัน มีผูถูกดํา 

เนินคดี รวม 62,932 ราย มีความผิดฐาน

ไมสวมหมวกนิรภัย 18,142 ราย ไมคาด

เข็มขัดนิรภัย 7,939 ราย รถจักรยานยนต

ไมปลอดภัย 5,007 ราย

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม 

3,037 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย “โอมิ                                                           

ครอน” ลามไมหยุด ลาสุดขยับเปน 37 จังหวัด 

พบผูปวยแลว 934 ราย “กทม.-กาฬสินธุ-

ภูเก็ต” พุง “รอยเอ็ด” ระทึกติดเชื้อ 50 

ราย รอยืนยันผลอีก 84 ราย “อนุทิน” หวั่น

งานเลี้ยงสังสรรคชวงปใหม “โอมิครอน” 

ระบาดหนัก สั่ง สธ.ทั่ว ปท.เดินหนาเชิงรุก               

ปองกันอยางเครงครัด “นายกฯ ขอหลัง

ปใหม 15 วันประเมินสถานการณอีกครั้ง 

“กาฬสินธุ-ขอนแกน” ยกระดับคุมเขมหาม

ด� มแอลกอฮอลในรานอาหารทุกแหง

เม� อวันที่ 30 ธ.ค. ศูนยบริหารสถาน                                                 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                       

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทย พบวามีรายงานติดเชื้อรายใหม 3,037 

ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 2,844 ราย 

จากระบบเฝาระวังและบริการ 2,794 ราย 

คนหาเชิงรุกในชุมชน 50 ราย เรือนจํา 

81 ราย จากตางประเทศ 112 ราย หาย

ปวยเพิ่ม 3,115 ราย อยูระหวางการรักษา 

33,399 ราย อาการหนัก 626 ราย ใสเคร� อง

ชวยหายใจ 161 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย 

เปนชาย 15 ราย หญิง 10 ราย เปนผูมีอายุ 

60 ปขึ้นไป 20 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย 

โดยเสียชีวิตมากที่สุดที่ กทม.และเชียงใหม 

จังหวัดละ 3 คน ทําใหมีผูติดเชื้อสะสม 

2,220,324 ราย หายปวยสะสม 2,165,253 

ราย เสียชีวิตสะสม 21,672 ราย มียอดฉีด

วัคซีนเพิ่มเม� อวันที่ 29 ธ.ค. 455,208 โดส 

ทําใหมียอดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 ทั้ง

สิ้น 103,894,611 โดส 
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อนเขาสูปใหม 2565 สถานการณโควิดในประเทศไทย 

ยังคงตองเฝาระวังอยางใกลชิด โดยเม� อวันที่ 30 ธ.ค. 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทย พบวามีรายงานติดเชื้อรายใหม 

3,037 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 2,844 ราย จากระบบเฝา

ระวังและบริการ 2,794 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 50  ราย ติด

เชื้อในเรือนจํา 81 ราย จากตางประเทศ 112 ราย หายปวย

เพิ่มเติม 3,115 ราย อยูระหวางการรักษา 33,399 ราย อาการ

หนัก 626 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 161 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 

25 ราย เปนชาย 15 ราย หญิง 10 ราย เปนผูมีอายุ 60 ป ขึ้น

ไป 20 ราย มี โรคเรื้อรัง 5 ราย โดยพบวาเสียชีวิตมากที่สุด ที่ 

กทม.และเชียงใหม จังหวัดละ 3 คน ทําใหมผีูติดเชื้อสะสมตั้งแต

ป 2563 ทั้งสิ้น 2,220,324 ราย หายปวยสะสม 2,165,253ราย 

เสียชีวิตสะสม 21,672 ราย มียอดฉีดวัคซีนเพิ่มเม� อวันที่ 29 

ธ.ค. 455,208 โดส ทําใหมียอดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 ทั้ง

สิ้น 103,894,611 โดส ขณะที่สถานการณ โลกมีผูติดเชื้อสะสม 

284,907,494 ราย เสียชีวิตสะสม 5,438,611 คน ขณะที่จังหวัด

ที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด ไดแก กทม. 430 ราย ชลบุรี 304 ราย 

นครศรธีรรมราช 134 ราย อบุลราชธาน ี126 ราย สมทุรปราการ 

83 ราย มหาสารคาม 83 ราย ขอนแกน 80 ราย เชียงใหม 67 

ราย กาฬสินธุ 63 ราย และรอยเอ็ด 62 ราย

วนัเดยีวกนันี ้ทีศ่นูยแถลงขาวสถานการณ โรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทยทวี

ทรพัย ศริประภาศริ ินายแพทยทรงคณุวฒุ ิกรมควบคมุโรค แถลง

สถานการณ โควิด-19 และขอแนะนําในการปฏิบัติตัวหางไกลโอ

มิครอน โดย นพ.ทวีทรัพยกลาววา ชวง 2 ปที่ผานมาคนไทยรวม

มือรวมใจสู โควิดจนสามารถควบคุมการระบาดของโรคได และ

ขณะนี้มีการติดเชื้อรายใหมนอยกวา 3 พันรายตอวัน เสียชีวิต

นอยกวา 20 รายตอวัน สําหรับชวงเทศกาลปใหมนี้หากไมอยาก

เห็นภาพการติดเชื้อรายใหมสูง 2-3 หม� นราย ซึ่งอาจทําใหกระทบ

กบัระบบสาธารณสขุ ขอเนนย้าํความรวมมอืใหทกุภาคสวนปฏบิตัิ

ตามแนวทางปองกันควบคุมโรคดวยมาตรการ VUCA ไดแก V 

วัคซีน โดยผูที่ยังไมไดรับวัคซีนขอใหเขารับการฉีดวัคซีน และผูที่

ไดรับวัคซีน 2 เข็มและครบตามเวลาที่กําหนด ใหไปรับวัคซีนเข็ม

กระตุน, U ปองกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเวนระยะ

หาง ลางมือ สวมหนากาก โดยสวมอยางถูกวิธีทั้งหนากากผาและ

หนากากอนามัย จะสามารถปองกันไดทุกสายพันธุ ปองกันติดเชื้อ 

และปวยหนักได, C COVID Safe Living ใชชีวิตอยางปลอดภัย 

หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึงสถานที่ตางๆ ตองมีมาตรการ

ปองกัน เพ� อใหทุกคนใชชีวิตไดอยางปลอดภัยในสถานการณ โค

วิด และ A ตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงตอการรับเชื้อ หาก

ไดรับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเขารับการรักษา จะชวย

ปองกันการแพรระบาดได

สวนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ สธ 0100.3/5027 ลงวันที่ 

27 ธันวาคม 2564 เร� อง ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข เรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาวา จาก

แนวโนมของสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 สายพันธุ โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ในขณะ

นี้พบวามีแนวโนมจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในชวง

เทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม ทีป่ระชาชนจะมกีารจดังานตาม

ประเพณีทองถิ่นและทางศาสนา งานเลี้ยงสังสรรค รวมถึงการ

ทองเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุมบุคคลเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ� อ

เปนการปองกันการเกิดการแพรระบาดระลอกใหม ลดอัตราการ

แพรเชือ้และอตัราการเสยีชวีติ ดวยความหวงใยในสถานการณดงั

กลาว จงึขอใหสัง่การไปยงัทกุหน�วยงานของกระทรวงสาธารณสขุ

ติดตามสถานการณการระบาด) อยางใกลชิด โดยขอใหทุกหน�วย

งานเนนย้ําการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝาระวังการปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด

ชวงเทศกาลปใหมจึงหวังวาประชาชนทุกคนจะฉลอง

เทศกาลปใหมอยางมีสติ เพ� อใหหางไกลจากโควิดโดยตองการด

ไมตกเด็ดขาด.
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2 ในประเทศ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

“ขณะนี้นักกฎหมายตีความตางกัน  แตผูที่จะตีความได

คือศาลรัฐธรรมนูญ ใครพูดก็ไมเกิดประโยชน และตองดูวา มี

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยหรือไม ตองอางเหตุ

ไปยังศาลกอนดวย อยางไรก็ตาม จากการประมวลความเห็น

ของหลายฝาย พบวาสามารถเริ่มนับได 3 แนวทางคือ หนึ่ง

นับตั้งแต พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ดํารงตําแหน�งชวงคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพราะมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเหมือนกัน  สอง นับแตการเลือกตั้งทั่วไป

ในป 2562 และสาม นับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเริ่ม

ประกาศบังคับใช”.

เที่ยวปใหม-หางไกลโควิด 

ก

ถานการณโรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก 

ยังคงเปนปญหาใหญของมวลมนุษยชาติ และลาสุดก็เปนการ

แพรระบาดของโควิดสายพันธุ โอมิครอน ที่แมวงการแพทย

ทั่วโลกจะยืนยันตรงกันวา ความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ โอมิครอน

รุนแรงนอยกวาสายพันธุเดลตา แตก็แสดงใหเห็นวา คนทั่วโลกยังคง

ตองเจอกับวิกฤตโรคระบาดโควิดตอไป โดยไมมีหลักประกันไดเลยวา 

หมดจากสายพันธุ โอมิครอนแลว จะมีสายพันธุอะไรเกิดขึ้นอีก 

สําหรับประเทศไทย แน�นอนวาการ “ตอสู-ปองกัน-รับมือ-

รักษาผูติดโควิด” ในชวงเกือบสองปที่ผานมา ประชาชนทั้งประเทศ 

ตางปรบมือใหกําลังใจกับ

“บุคลากรทางการแพทย” ทุกสาขาอาชีพ

 ที่รวมมือรวมใจกันในการดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตคนไทย

อยางดีที่สุดเพ� อใหรอดพนจากโควิด โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล “ผู

ติดเชื้อโควิดที่มีอาการเจ็บปวยรุนแรง” ซึ่งก็มีจํานวนไมนอยที่สุด 

ตองเสียชีวิตจากโควิด ที่แน�นอนวา ในการตอสูดังกลาวที่ยืดเยื้อมา

รวมสองป คนไทยทุกคนตางเศราโศกเสียใจกับชีวิตคนไทยจํานวน

มากที่ตองจากไปจากการติดเชื้อโควิด แตทุกคนก็เห็นและสัมผัสไดวา 

บุคลากรทางการแพทยสวนใหญของประเทศ ไดทุมเททํางานกันอยาง

ดีที่สุดแลว เพ� อชวยชีวิตคนไทยใหรอดพนจากการสูญเสียจากโควิด 

ซึ่งในชวงสงครามโควิดในประเทศไทยตลอดรวมสองปที่ผาน

มา หนึ่งในบุคลากรทางการแพทยที่มีช� อเสียงในเร� อง

“การใหองคความรูเกี่ยวกับโควิดแบบองครวม”

 ทั้งการปองกันการติดเชื้อโควิดและองคความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการรักษา การฉีดวัคซีน ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง

ในประเทศไทย ก็คือ

 “ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” หรือที่เรียกกัน “หมอยง” 

ที่ทุกความเห็นของหมอยง จะไดรับเครดิตความเช� อถืออยาง

มากจากคนในสังคม เพราะเปนการใหองคความรูทางการแพทยแบบ

มืออาชีพ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน “ไวรัสวิทยา” คนหนึ่ง

ของประเทศไทย ที่มีอยูไมมากนัก ซึ่งเครดิตตางๆ ในการออกมาให

ความรูเกี่ยวกับโควิดของหมอยง ตลอดชวงสองปที่ผานมา คงไมตอง

พูดถึงกันมากเพราะเปนที่ประจักษแจงสําหรับคนไทยดีอยูแลว 

ในป 2564 ความโดดเดนในการใหองคความรูทางการแพทย 

โดยเฉพาะเร� อง “วัคซีน” ของหมอยง ที่ไดรับการพูดถึงอยางมาก ก็

คือการออกมาใหคําแนะนําเร� อง

“การฉีดวัคซีนสูตรไขว” เพ� อ “เพิ่มภูมิตานทาน” 

ที่ตอนแรกๆ ก็มีเสียงทักทวงจากบางฝาย - เสียงกังขาถึงขอ

แนะนําดังกลาววา สามารถทําไดหรือไม มีความเสี่ยงหรือไม?

 แตสุดทาย ดวยขอแนะนําดังกลาวที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานองค

ความรูของหมอยง ก็ทําใหประเทศไทยแกปญหาเฉพาะหนาเร� อง

วัคซีนขาดแคลนในชวงวิกฤตโควิดในป 2564 ไปไดอยางมาก

ความเห็น-คําแนะนําในการฉีดวัคซีนสลับ หรือ “สูตรไขว” ดัง

กลาวของ นพ.ยง สุดทายแลว ก็ไดรับการกลาวขานและการยอมรับ

จากวงการสาธารณสุขระดับโลก โดยเฉพาะจากองคการอนามัยโลก 

ซึ่งเร� องดังกลาว ไดรับการเปดเผยเม� อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 

ที่ทาง “ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ” โพสตขอความผานทางเฟซบุกสวน

ตัว Yong Poovorawan เพ� อแจงวา องคการอนามัยโลกไดแนะนํา

วัคซีนสูตรไขว และมีการอางอิงจากเอกสาร และขอมูลที่เกิดขึ้นจาก

ประเทศไทย ดังนี้

“องคการอนามัยโลก ไดลงพิมพ Interim recommendations                                                                   

for heterologous COVID-19 vaccine schedules ใน Interim 

guidance วันที่ 16 December 2021

ที่ผานมาในคนไทยดวยกันเอง มีการโตแยงกันมาก ทั้งที่หลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร เปนที่แน�ชัด และกําลังลงพิมพในอีกไมกี่

สัปดาหขางหนา อีกหลายบทความ คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย 

ใหแกไขบทความนอยมาก และเช� อวาจะไดลงพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติที่มีช� อเสียง ตามมาอยางตอเน� อง โดยทีมวิจัยของเราได

ทําวิจัยอยางไดมาตรฐาน

จะเห็นวาองคการอนามัยโลกไดออกคําแนะนําในการใชวัคซีน 

“สูตรไขว” ของไทย โดยใชขอมูลสวนใหญเปนเอกสารอางอิง และ

ขอมูลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ใชวัคซีนเชื้อตาย สลับกับ virus 

Vector หรือ mRNA เพ� อใชเปนแนวทางใหแตละประเทศปรับ

ความเหมาะสมในการใหวัคซีน ตามสภาวะของวัคซีนที่มีอยูในประ

เทศนั้นๆ อยากอยูในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช

วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม สลับดวยการกระตุนดวยไวรัส Vector หรือ  

mRNA อยางที่เราใชกันในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการ

ปองกันโรคโควิด-19 แลว ที่ใชสูตรสลับ SV-AZ ประสิทธิภาพเทา

เทียมกับ AZ-AZ

หลักฐานการศึกษาวิจัย องคการอนามัยโลกไดเอาไปใชอางอิง 

และมีการเผยแพรไปทั่วโลก จะเห็นวามีขอมูลการศึกษาออกจาก

ประเทศไทย โดยเฉพาะในทีมที่เราทําการศึกษากันมาอยางตอเน� อง 

ทุกอยางเกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน เพราะระยะเวลา เราทําวิจัยอยาง

เรงดวน ขณะนี้ก็เห็นเปนที่ประจักษแลววา องคการอนามัยโลกได

แนะนําในการใชวัคซีนแบบสูตรสลับ”

ทั้งนี้ ขอแนะนําเร� อง “การฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดเพ� อ

เพิ่มภูมิตานทาน” ของหมอยง ไดมีการแถลงขาวอยางเปนทางการถึง

แนวทางดังกลาวเม� อ 13 ก.ค.2564 

โดยชวงดังกลาว สถานการณ โควิดในประเทศไทยกําลังวิกฤต

หนักมาก มีคนติดเชื้อจํานวนมากเปนหลักหม� น และมีปญหาเร� องการ

ขาดแคลนวัคซีนมาฉีดใหประชาชน ทําใหหลัง นพ.ยงออกมาเสนอ

แนวทางเร� องการฉีดวัคซีนแบบสลับ ทําใหในวันดังกลาว กระทรวง

สาธารณสุขจัดแถลงขาวเร� องนี้ โดยเชิญ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ มาให

ขอมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด

การแถลงขาวดังกลาว มีเนื้อหาโดยสรุปหลักๆ คือ “ศ.นพ. 

ยง” ไดอธิบายวา สาเหตุที่ไทยนําแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดสลับ

ชนิดมาใชเพ� อเพิ่มภูมิตานทานวา มาจากการที่ปริมาณวัคซีนในไทยมี

จํากัด ทําใหจํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนแลวมีนอยกวาเปาหมายที่

วางไว อีกทั้งวัคซีนตานโควิดที่ผลิตในระยะแรกผลิตโดยใชสายพันธุ

ที่มีตนกําเนิดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน แตตอมาไวรัสมีการกลายพันธุ 

ทําใหประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตรุนแรกประสิทธิภาพลดลง เม� อ

ตองใชรับมือกับสายพันธุที่ระบาดอยูในปจจุบัน โดยที่ชวงดังกลาว

วัคซีนโควิดที่ประเทศไทยใชมี 2 ชนิดคือ วัคซีนเชื้อตาย ไดแก วัคซีน

ของซิโนแวคและซิโนฟารม และวัคซีนไวรัลเวกเตอร ไดแก วัคซีน

ของแอสตราเซนเนกา

“นพ.ยง” กลาวไวตอนแถลงขาววา ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ดานไวรัสวิทยาคลินิกไดทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการใหวัคซีนเพ� อ

เพิ่มภูมิตานทาน ซึ่งการสลับชนิดของวัคซีนก็เปนหนึ่งในแนวทางที่

ศึกษาและพบวา การใหวัคซีนเข็มแรกเปนชนิดเชื้อตาย แลวตามดวย

วัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอรจะกระตุนภูมิคุมกันไดดี เพราะการฉีดวัคซีน

เชื้อตายกอน เปรียบเสมือนการทําใหรางกายเราติดเชื้อ และไปสอน

นักรบหรือหน�วยความจําของรางกายเอาไว หลังจากนั้นอีกประมาณ 

3-4 สัปดาห เราคอยไปกระตุนดวยวัคซีนไวรัลเวกเตอร ที่มีอํานาจใน

การกระตุนเซลลรางกายใหสรางภูมิตานทานมากกวา ถาใหวัคซีนเชื้อ

ตายของซิโนแวคกอน แลวตามดวยแอสตราเซนเนกา ภูมิตานทานสูง

ขึ้นเร็ว แตยังไมสูงเทากับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม แต

อยางนอยก็ไดภูมิตานทานที่สูงในเวลาเพียง 6 สัปดาห แทนที่จะตอง

รอไปถึง 12 สัปดาห ซึ่งจากการระบาดของโควิดที่รุนแรง รวดเร็ว จะ

รอนานถึง 12 สัปดาหไมได 

“การที่ตองการใหภูมิสูงขึ้นเร็ว การฉีดวัคซีนสลับเข็มแลวใช

เวลาเพียงแค 6 สัปดาห จึงน�าจะเปนประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย

และจากการเก็บขอมูลอาการขางเคียงของผูที่ฉีดวัคซีนสลับชนิด

ในไทยมากกวา 1,200 ราย ซึ่งสวนใหญฉีดที่ รพ.จุฬาฯ ไมพบผูมี

อาการขางเคียงที่รุนแรง ทําใหเปนเคร� องยืนยันไดวา การใหวัคซีน

สองอันนี้ที่สลับกันมีความปลอดภัยในชีวิตจริง” 

ศ.นพ.ยง แถลงเม� อ 13 ก.ค.2564 ซึ่งการนําเสนอองคความ

รูดังกลาวของ “ศ.นพ.ยง” สุดทายก็ชวยคลี่คลายปญหาเร� องวัคซีน

มีจํากัด-วัคซีนขาดแคลนไดในระดับหนึ่ง และที่สําคัญทําใหชวย

เซฟชีวิตและความปลอดภัยในสุขภาพใหกับคนไทยจํานวนมากใน

การปองกันและรักษาโควิด จนสุดทายแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด

สลับชนิดมาใชเพ� อเพิ่มภูมิตานทานของหมอยง ก็ไดรับการยอมรับ

จากองคการอนามัยโลก จนสรางช� อเสียงใหกับวงการแพทยและ

สาธารณสุขของประเทศไทย 

ดวยเหตุนี้ กองบรรณาธิการขาวไทยโพสต จึงเห็นวา “ศ.นพ.

ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปน “บุคคลแหงป 

2564” ในฐานะที่ตลอดชวงเกือบสองปที่ผานมา นพ.ยงไดใหองค

ความรูดานตางๆ เกี่ยวกับโควิดแบบรอบดาน ที่เปนประโยชนตอสวน

รวมอยางยิ่ง ตลอดจนขอเสนอเร� อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด

เพ� อเพิ่มภูมิตานทานสูกับโควิดของ นพ.ยง ก็ทําใหวิกฤตโควิด-ปญหา

วัคซีนมีจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนประชากรในประเทศ ก็ไดรับการ

คลี่คลายไปในระดับหนึ่ง จนทําใหสถานการณ โควิดในประเทศในชวง

กอนหนานี้ดีขึ้นตามลําดับ 

“ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน

ไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับการเปน

บุคคลแหงป 2564 จากการคัดเลือกของกองบรรณาธิการขาวไทยโพสต.

บุคคลแหงป 

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ 
ผูเสนอฉีดวัคซีนสูตรไขว ‘องคการอนามัยโลก’ ยอมรับ

ส ชวงเกือบสองปที่ผานมา นพ.ยงไดใหองคความรูดานตางๆ เกี่ยวกับ

โควิดแบบรอบดาน ที่เปนประโยชนตอสวนรวมอยางยิ่ง ตลอดจนขอ

เสนอเร� อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดเพ� อเพิ่มภูมิตานทานสูกับ

โควิดของ นพ.ยง ก็ทําใหวิกฤตโควิด-ปญหาวัคซีนมีจํากัดไมเพียงพอ

ตอจํานวนประชากรในประเทศ ก็ไดรับการคลี่คลายไปในระดับหนึ่ง จน

ทําใหสถานการณโควิดในประเทศในชวงกอนหนานี้ดีขึ้นตามลําดับ 
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3บทความ-ในประเทศ

ระแสช่วงน้ีจะเทไปยังการเลือกต้ังซ่อมเขต 9 หลักส่ี-

จตุจักร ใน กทม. ที่บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลาย 

เพื่อไทย พลังประชารัฐ ก้าวไกล กล้า ไทยภักดี ไม่ว่า

จะเป็นพรรคหน้าใหม่ หน้าเก่า ต่างขอส่งผู้สมัครเข้าชิง ส่วน

ใครจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำาหน้าที่เป็น ส.ส. อีก 30 วัน

นับจากนี้ วันที่ 30 ม.ค.65 คงได้รู้กันแน่

พรรคไทยสร้างไทย พรรคน้องใหม่ นำาโดย เจ๊หน่อย-คุณ

หญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นาย

โภคิน พลกุล, นายพงศกร อรรณนพพร นักการเมืองหลายสมัย 

โหมดเลือกตั้งอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึงในเร็ววัน แต่สำาหรับ

พรรคไทยสร้างไทย ขยับทำากิจกรรมการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ที่หญิงหน่อย-คุณหญิง

สุดารัตน์ ขนทีมงาน สมาชิก

พรรคไทยสร้างไทย ลงไปยัง

พื้นที่ต่างๆ เหนือ อีสาน กลาง 

ใต้ ไปกินนอน ทำากิจกรรมมา

แล้วหลายพื้นที่ หลายจังหวัด 

แว่วเสียงหลังปีใหม่ไป ลงพื้น

ที่เข้มข้นยิ่งกว่านี้

ในส่วนของพื้นที่ กทม. 

สุดารัตน์ที่เคยได้ชื่อว่าเป็น

เจ้าแม่เมืองกรุง ยังคงทำางาน

อย่างต่อเนื่อง ไม่กี่วันก่อน 

หญิงหน่อย-คุณหญิงสุดารัตน์ 

เพิ่งลงพื้นที่เขตบึงกุ่ม ที่ขน

ทีมงาน พร้อมกับเปิดตัวว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ก. ลง

ไปด้วย

ไม่ใช่ใครที่ไหน ‘นายแมน เจริญวัลย์’ อดีต ส.ก. ขอขยับ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบึงกุ่ม คันนายาว ที่จะลงการเลือกตั้งครั้ง

หน้าจะลงสนามใหญ่ ในนามพรรคไทยสร้างไทย พร้อมกับนาย

กล้วย เกตินิคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบึงกุ่ม คันนายาว พรรค

ไทยสร้างไทย จากนั้นก็ไปลุยย่านตลาดพลู เขตธนบุรี 

ลงพื้นใน กทม.ได้พบปะพูดคุย ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ พี่น้อง

ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในตลาด เจ๊หน่อยเลยได้พูดคุยสอบถาม

ความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจ และไม่ลืมโฆษณาสิ่งที่ไทยสร้าง

ไทยเตรียมประกาศเป็นนโยบาย บำานาญประชาชน 3 พันบาท

ต่อเดือน และกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก แหล่งทุนให้ผู้ที่สนใจทำา

ธุรกิจขนาดเล็กดีกว่าไปกู้เงินนอกระบบ

ถึงแม้การเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กทม. ไทยสร้างไทยจะไม่

ได้ส่งผู้สมัคร แต่สนาม ส.ก. ไทยสร้างไทยไม่พลาดแน่ ขณะ

ที่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่รู้ว่าไทยสร้างไทยจะว่าอย่างไร 

ขอเปิดศึกเช็กฐานเสียงความนิยมสักตั้งหรือเปล่าหนอ. 

ม้าไม้  

     

ลงพื้นที่ กทม.

ก

ขู่ยื่นปปช.ย้าย‘เปรมชัย’รักษานอกคุก

‘ยะถา-สัพพี’ ท้ายปี ๒๕๖๔

คุณหญิงสุดารัตน์

เกยุราพันธุ์ 

นน้ี “ศุกร์ ๓๑”

แถมเป็น “๓๑ ธันวาคม” วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

เป็น “รหัสเลข” น่าคิด

เพราะปกติ คนจะมีทัศนคติต่อ “ศุกร์ ๑๓” ในทางลบ

แต่เมื่อพลิกกลับเป็น “ศุกร์ ๓๑” ก็หมายความว่า อะไรใน

ทางลบ จะพลิกกลับเป็น “ทางบวก”!

ฉะน้ัน เมื่อข้ึนปี ๒๕๖๕ 

คนท่ีว่าเลว ท่ีว่าโง่ ก็จะพลิกกลับเป็นคนฉลาด คนดี, ส่วน

คนท่ีว่าดี ท่ีว่าฉลาด ก็พลิกกลับเป็นโง่

เรื่องโง่ เรื่องฉลาดน่ี.....

ผมเห็นเป็นคำาประจำาขบวนการสามน้ิวกับพรรคฝ่ายค้าน

ร่วมขบวนการบางพรรค ท่ีใช้กับ “นายกฯ ประยุทธ์” มาตลอด

ท้ังปี 

ก็อยากจะบอกว่า คนท่ีเรียน “สมบัติผู้ดี” หรือคนบรรลุทาง

วุฒิภาวะ เขาจะไม่ใช้คำาว่า “โง่” กับใครตรงๆ หรอก 

ถ้าจะใช้....

เขาจะมีวิธีพูดเชิงแนะนำาท่ีอีกฝ่ายฟังแล้ว นอกจากจะไม่

โกรธ ยังจะขอบคุณซาบซ้ึงด้วยซ้ำา เช่น “ควรทำาอย่างน้ีดีกว่า

ม้ัย” เป็นต้น 

ไม่ใช่จิกกระบาลใครตรงๆ ว่า “เอ็งโง่” โดยตัวเองก็บอกไม่

ได้ว่า ต้องทำาแบบไหนถึงเรียกว่า “ฉลาด”

นายกฯ ท่านไม่ไปตอบโต้ด้วย กับคนพรรค์น้ัน เพราะใน

มงคล ๓๘ ประการ ข้อแรก บอกไว้เลย ว่า

“การไม่ส้องเสพเสวนากับคนพาล” เป็นมงคลชีวิตอย่าง

หน่ึง

แล้วท่านจะไปแตะกับส่ิง “อวมงคล” ให้เข้าทำานอง “เล่น

กับหมา-หมาเลียปาก” ให้ปรสิตหมาโดดเกาะท่านเพื่ออะไร

คำาว่า “คนพาล” ได้ยินกันท่ัวไป 

แล้วผู้ทรงเกียรติแสนฉลาดในพรรคเพื่อไทย ทราบม่้ัย ว่า 

คนพาลคือคนแบบไหน?

ก็ฟังนะ......

มาจากคำาว่า “อันธพาล” ซ่ึงประกอบด้วยศัพท์ ๒ ศัพท์ 

“อันธะ” ศัพท์หน่ึง แปลว่า ผู้มืดบอด, ผู้มองไม่เห็น, ผู้โง่ 

ผู้ทึบทางปัญญา

“อันธะ” นะครับ ไม่ใช่ “อัณฑะ” โปรดใช้ความฉลาดเรียนรู้

“พาละ” อีกศัพท์หน่ึง แปลว่า “ผู้มีชีวิตอยู่เพียงหายใจ

เข้า-ออก”

สนธิตามหลักไวยากรณ์ “อันธะ” กับ “พาละ” เข้าด้วย

กัน เป็น “อันธพาล”

บนรากฐานที่ว่าพลเอกประยุทธ์ล้มเหลว....

ไทย...โดย ปตท.ของรัฐ ลงทุนข้ามสายพันธ์ุพลังงาน ไปสู่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมทางยา บนฐานนวัตกรรม ขณะน้ี

จะทำาให้ไทยผงาดในอุตสาหกรรมทางยา “เทคโนโลยีชีวภาพ” 

อีกแห่งของโลก โดย “วิจัย-พัฒนา” เอง ท้ังยาสามัญ ยาประเภทชีว

วัตถุ เครื่องมือแพทย์ และ ฯลฯ 

ท่ีเห็นๆ เรื่องวัคซีนต้านโรคระบาดโควิด จากปี ๒๕๖๕ เป็นต้น

ไป ประเทศไทย โดยจุฬาฯ โดยมหิดล โดยองค์การเภสัชกรรม โดย

ไบโอเทค

จะผลิตวัคซีน “วิจัย-พัฒนา” เอง ออกใช้ในประเทศ ทำาให้

ไทยเป็นประเทศ “วิจัย-พัฒนา” และผลิตวัคซีน อีกแห่งของโลก

น่ีถ้า “เพื่อไทย” เป็นรัฐบาล ในช่วงโควิดระบาด ด้วยความ

ฉลาดของท่านผู้ทรงเกียรติอันธพาล 

จะล้มเหลวในผลงานทางบริหารปัญหาโควิด ได้ซัก เศษ ๑ 

ส่วน ๑๐ ในความล้มเหลวของนายกฯ ประยุทธ์หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจ

นะ 

เพราะคำาว่า “เอาอยู่ค่ะ” ตอนน้ำาก้อนใหญ่ถล่มกรุงของนา

ยกฯ หญิงเพื่อไทยที่ฉลาดและมีผลงานครั้งนั้น ๖,๐๐๐ บาท ค่า

ซื้อเรือพายจากถนนเข้าบ้านของผม ขอเบิกย้อนหลังกับนายกฯ มี

ผลงานได้มั้ย? 

เรือหลักฐานยังตากแห้งอยู่ที่บ้าน พร้อมเผชิญสืบนะ!

“คนฉลาด” เขาจะไม่ไปชี้หน้าคนอื่นว่า “โง่”

เพราะการทำาอย่างนั้น มันประจานตัวเองว่าเป็น “ไอ้ โง่ผสม

งั่ง” ที่อวดฉลาดอันไม่มีในตัวเลย

ส่วน “คนฉลาด” นั้น เขาจะ “แสร้งโง่” กับพวก “โง่แล้ว

อวดฉลาด” จะฟังทุกเรื่อง คิดทุกเรื่อง แต่จะไม่พูดทุกเรื่องที่คิด

และ “ไม่ทำา” ในเรื่องที่ฟังมาจากพวก “โง่อวดฉลาด”

“ไอน์สไตน์” ยังบอกว่าตัวเขาโง่

แต่พวกสามนิ้ว “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” พวกฝ่ายแค้นระบอบ

ทักษิณ “แนวร่วม” สามนิ้ว 

กลับยกตัวว่าพวกเขาฉลาด ปล่อยให้ประยุทธ์บริหาร

ประเทศต่อไป จะพากันตายหมดทั้่งประเทศ เศรษฐกิจล้มเหลว

แต่ US. News & World Report สำานักข่าวจากสหรัฐอเมริกา 

เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ “เหมาะสมกับการเริ่มต้น

ธุรกิจ” มากที่สุดในโลก ประจำาปี 2563 หรือ Best Countries to 

Start a Business 2020 พบว่า

ประเทศไทย ติดอันดับ ๑ ของโลก....

ประเทศ “ที่ดีสุด” ในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด ๗๓ 

ประเทศ โดย ๑๐ ประเทศ “อันดับรอง” ลงมา ก็มี

อันดับ ๒ มาเลเซีย อันดับ ๓ จีน อันดับ ๔ สิงคโปร์ อันดับ 

๕ อินเดีย อันดับ ๖ ฟิลิปปินส์ 

อันดับ ๗ เม็กซิโก อันดับ ๘ สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ ๙ 

อินโดนีเชีย และ อันดับ ๑๐ แคนาดา 

ขณะที่ “เวียดนาม” อยู่อันดับ ๑๒ เกาหลีใต้เอง ยังอันดับ

ที่ ๒๓ ด้วยซ้ำา

นอกจากเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ผลสำารวจยัง

ออกมาว่า “ไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด” 

หรือ Best Countries to Invest In 

เป็นอันดับ ๒ ของโลก!

โดยโครเอเชีย ติดอันดับ ๑ อันดับ ๔ อินโดนีเซีย ส่วน

เวียดนามอยู่อันดับ ๘ และสิงคโปร์ อันดับ ๑๐ 

ไปดูด้าน “ทุนสำารองระหว่างประเทศ” บ้าง ดูซิว่า นา

ยกฯ ที่บอกว่าล้มเหลว ทำาเศรษฐกิจพัง บริหารไม่เป็น ในขณะ

ที่เศรษฐกิจพังกันทั้งโลก แล้วไทยพังเหมือนเขามั้ย? “ธนาคาร

แห่งประเทศไทย” แถลงถึง “ทุนสำารองระหว่างประเทศ” ณ 

เดือน ต.ค.๖๔ ปรากฎว่า

เพิ่มขึ้นหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ ๒๔๖,๐๐๐ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือ ๘.๑๗ ล้านล้านบาท 

สูงเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก ในจำานวนทั้งหมด ๑๙๔ 

ประเทศ!

ในอาเซียน อันดับเหนือไทยมี “สิงคโปร์” ประเทศเดียว

ด้วยทุนสำารองระหว่างประเทศ อยู่อันดับที่ ๑๐ จำานวน 

๓๘๕,๗๐๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกนั้น อันดับที่ ๒๒ อินโดฯ ที่ ๒๓ ฟิลิปปินส์ ที่ ๒๔ 

มาเลเซีย ที่ ๒๖ เวียดนาม ๘๙,๓๕๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 

๖๒ กัมพูชา ๒๐,๘๑๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ฝ่ายแค้นก็เอาแต่ตะโกนเช้า-สาย-บ่าย-ค่ำา นอนก็ยัง

ละเมอ “สะกดจิตกันเอง” 

“ประยุทธ์บริหารไม่เป็น ประยุทธ์ล้มเหลว เศรษฐกิจพัง

หมด ประยุทธ์ทำาประเทศฉิบหาย-ล่มจม”

แล้วนี่ ตัวเลขมันตอแหล กะล่อนปล้อนปลิ้นไม่ได้ จะ

จะแจ้งๆ อย่างนี้

ใครโง่ ใครฉลาด ใครเลว ใครดี ใครบริหารล้มเหลว ใคร

ปั่นข้อมูลเท็จหวังโค่นล้มรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อ

เข้าไปกินเมือง?

คนฉลาดน่ะ....

จะไม่เป็น “ขี้ข้าโจร” เห่าในสภาเพื่อล่มชาติหรอก จริง

มั้ย?

เมื่อรู้ถึงรากศัพท์อย่างนี้แล้ว ท่านผู้นำาฝ่ายค้าน ลองแปลซิ 

“อันธพาล” แปลว่าอะไร?

รู้แล้วก็ไปบอกคนปากแจ๋วใต้ธงนำาของท่านด้วย จะได้เป็น

ฝ่ายค้าน พ้นคำาว่า “ผู้มีชีวิตอยู่เพียงหายใจเข้า-ออก” ไปวันๆ ซะที!

ก็เพื่อเป็นไปตามรหัส “ศุกร์ ๓๑” ไง

เพื่อเปลี่ยน “ผู้ทรงเกียรติอันธพาล” เป็น “บัณฑิตผู้ทรง

เกียรติ” ให้สมราคา “สัปปายะสภาสถาน”

ที่มูลค่าแสนล้าน แต่ราคาคนใช้ “ขี้หมากองเดียว” นั่น

แหละ!

โลกพัฒนาก้าวหน้าด้วยวิทยาการถึงวันนี้ อะไรเป็นปัจจัย

พื้นฐานหลัก ทราบมั้ย?

ไม่ทราบ ก็จะบอกให้นะจ๊ะ

มาจาก “ความโง่” โดยตรง เพราะโง่นั่นแหละ นำาสู่การลอง

ผิด-ลองถูก, การลองผิด-ลองถูก นำาสู่การค้นหา, การค้นหา นำาสู่

การคิดค้น, การคิดค้น นำาสู่การวิจัย-พัฒนา

และการ “วิจัย-พัฒนา” คือความโง่ต่อยอดเป็นความฉลาด

ระดับหนึ่ง ดังเป็นขณะนี้ 

ถ้าต้องการเห็นรูปธรรม “โง่ต่อยอด” ที่สร้างชาติด้วย 

“นวัตกรรมพัฒนา” ละก็

ไปที่ดู “วังจันทร์วัลเลย์” เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ ที่ระยอง

ของ ปตท.ได้เลย ที่นั่นเป็นต้นแบบ 

แล้วอีก ๕-๑๐ ปี ที่ด่า “ประยุทธ์ โง่ ประยุทธ์ล้มเหลว”

โง่และล้มเหลวนั่นแหละ.......

จะพลิกประเทศสู่สังคมโลกศตวรรษใหม่ด้วยธุรกิจ

อุตสาหกรรมระดับ New S-curve ในหลากหลายสาขา 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางยา เครื่องมือแพทย์ ทางอาหาร 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ในสาขา “ชีววิทยาศาสตร์”

วั

แล้ว อีกท้ังยังกล่าวอ้างด้อยค่า

เครื่องไม้เครื่องมือและเจ้าหน้าท่ี

ของเรือนจำา ในระบบการดูแลผู้

ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เสียอีก 

ซ่ึงกรมราชทัณฑ์และกระทรวง

ยุติธรรมไม่ควรตกหลุมพรางใน

เรื่องดังกล่าว 

“หาก รมว.ยุติธรรมและ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยินยอมให้

มีการย้ายตัวผู้ต้องขังไปรักษา

ตัวในโรงพยาบาล หรือนอกโรง

พยาบาลของกรมราชทัณฑ์ ได้ 

สมาคมฯ จะนำาความไปยื่นร้อง

ต่อศาลทุจริต หรือคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อ

เอาผิดตามครรลองของกฎหมาย

ทันที” นายศรีสุวรรณกล่าว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวสืบ

เนื่องจากวันที่ 29 ธ.ค. นางคณิตา                                                      

กรรณสูต ภรรยาของนายเปรม

ชัย ได้เดินทางมายังกระทรวง

ยุติธรรมเพื่อดักรอยื่นหนังสือขอ

ความเป็นธรรมต่อนายสมศักดิ์ 

พร้อมกับยื่นใบรับรองแพทย์ 

โดยนางคณิตาอ้างว่าอยากให้

นายเปรมชัยอยู่ใกล้แพทย์ ใน

โรงพยาบาล เพราะมีปัญหาด้าน

สุขภาพ เป็นโรคเรื้อรัง ทั้งเบา

หวาน ความดัน โรคหัวใจ และ

เพิ่งผ่าตัดตามา โดยเฉพาะโรค

เบาหวานที่เป็นหนัก  เป็นแผล

ที่เท้าเพิ่งคว้านเนื้อ 

นอกจากน้ี ภรรยาของ

นายเปรมชัยยังแสดงความวิตก

ว่า ขณะน้ีมีการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 จึงกลัวว่านายเปรม

ชัยจะติดโควิด-19 ในเรือนจำาแล้ว

อาการจะหนัก เพราะเป็นโรค

เร้ือรัง 7 ประเภทท่ีอันตราย และ

ยังเกรงว่าเครื่องมือของเรือนจำา

จะดูแลได้ไม่ดีพอ พร้อมกับระบุ

ว่า ก่อนหน้าน้ีตนเองและลูกชาย

ได้ยื่นหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ไป

แล้ว 4 คร้ัง แต่ยังไม่มีความคืบ

หน้า ขณะท่ีนายสมศักด์ิยืนยัน

ว่าทุกอย่างต้องทำาตามระเบียบ

ของราชการ ทำาตามใจใครไม่ได้ 

เพราะสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ได้

ว่าให้สิทธิพิเศษกับคนบางคน

สำาหรับนายเปรมชัยถูก

ศาลฎีกาพิพากษาจำาคุก 2 ปี 14 

เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในคดี

ล่าเสือดำาทุ่งใหญ่นเรศวร และ

ให้จำาเลยชดเชยค่าเสียหาย 2 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย เมื่อวัน

ที่ 8 ธ.ค.64.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 30 

ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย พร้อมด้วยนายแมน เจริญ

วัลย์ ว่าที่ผู้สมัคร  ส.ส.เขตบึงกุ่ม 

คันนายาว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ

และกราบอวยพรผู้นำาชุมชน ผู้

สูงอายุ พี่น้องประชาชน เนื่อง

ในเทศกาลปีใหม่ โดยคุณหญิง

สุดารัตน์ ได้เน้นย้ำาถึงความ

ตั้งใจของพรรคไทยสร้างไทย ที่

ต้องการดูแลผู้สูงอายุอย่างสม

ศักดิ์ศรี โดยทำานโยบายบำานาญ

ประชาชนเดือนละ  3,000 บาท 

พร้อมกับชี้แจงว่า นโยบาย             

ดังกล่าวไม่ใช่ประชานิยม หรือ

โครงการประชารัฐ แต่เป็นการ

คิดอย่างมีหลักการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

วันเดียวกัน นายสุชัชวีร์                                       

สุวรรณสวัสด์ิ ผู้สมัครผูู้ว่าราชการ                                                           

กรุงเทพมหานคร พรรคประชา 

ธิปัตย์ พร้อมด้วยนายองอาจ 

คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรค ลงพื้นที่ชุมชนสันติชน

สงเคราะห์ ชุมชนริมแม่น้ำา

เจ้าพระยาที่ประสบปัญหาน้ำา

ทะลักเข้าชุมชนตลอดทุกปี 

พร้อมกับเสนอการแก้ปัญหา

น้ำาทะลักท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำา

เจ้าพระยาด้วยหลักวิศวกรรม 

จำ า เป็นต้องสร้ าง เขื่ อนที่ มี

คุณภาพ พร้อมกับติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำาอัตโนมัติ ไม่ใช้แรงงาน

คนเพื่อเปิดปิดเครื่องสูบน้ำา ซึ่ง

มั่นใจว่าการเปลี่ยนกรุงเทพฯ  

ต้องเข้าใจปัญหาให้ลึกซึ้ง แก้

ปัญหาด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

ตามหลักวิศวกรรม.

ปี64เหตุรุนแรงใต้ลด

รัฐเดินหน้าเจรจาต่อ

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึง

ภาพรวมการทำางานของ สมช.

ว่า ในส่วนงานของ สมช.ที่

เกี่ยวกับ ศบค.นั้น ศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 (ศปก.ศบค.) จะ

มีการประชุมเพื่อประเมิน

สถานการณ์ ในวันจันทร์  

พุธ และศุกร์ แต่วันอังคาร 

พฤหัสบดี  เสาร์และอาทิตย์ 

จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ผ่านระบบออนไลน์ นอกเหนือ

จากนั้น สมช.ยังคงทำางาน

ปกติ รับผิดชอบงานด้านความ

มั่นคงในทุกมิติ ภัยคุกคาม

สำาคัญ และสถานการณ์ใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้

พล.อ.สุพจน์ยังเปิดเผย

ว่า ในปี 65 ยังต้องมีการจับตา

ความรุนแรงในประเทศเมียน                                              

มาท่ียังมีปัญหาอยู่ ในด้าน

ความม่ันคงไม่มีอะไรต้องจับตา

เป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องจับตา

ความเคล่ือนไหวในภูมิภาค

อาเซียน รวมไปถึงจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ท้ังการ

พัฒนาและความชัดเจนในการ

ใช้การเมืองนำาการทหาร  โดย

มียุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวช้ีวัด

เป้าหมายประเมิน โดยในปี 

65  พยายามขับเคลื่อนให้การ

ดำาเนินการเป็นไปตามเป้าท่ี

กำาหนดไว้

เม่ือถามว่า เป็นไปได้

หรือไม่ท่ีความไม่สงบในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้จะหมดไป

ในปี 2570 เลขาธิการ สมช.

กล่าวว่า ปีท่ีผ่านมาสถาน

การณ์ลดลงไปตามเป้า ใน

ไตรมาสแรกสถานการณ์

ลดน้อยลง เหตุการณ์ความ

รุนแรงลดน้อยลงจำานวนมาก 

พร้อมกับติดตามการทำางาน

ของศูนย์อำานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.

บต.) ท่ีดูแลเร่ืองการพัฒนา 

และ กอ.รมน.ภาค 4 ท่ีทำางาน

ท้ังการป้องกันการก่อเหตุร้าย

และพัฒนา มองว่าไปได้ดีใน

การขับเคลื่อน

เลขาธิการ สมช.ระบุว่า 

ส่วนเรื่องคณะผู้แทนพิเศษหาก

ดูจากรายชื่อจะมีคุณสมบัติ มี

ความรู้ความสามารถท่ีจะลงไป

ช่วยรัฐบาล ให้ข้อเสนอแนะ ให้

คำาแนะนำา ท้ัง กอ.รมน.ภาค 4 

สน., ศอ.บต. และผู้แทนพูดคุย 

ยืนยันว่าคณะพูดคุยมาราปา

ตานีจะยังเดินหน้าต่อ 

“แม้ว่าอาจเห็นภาพ

ข่าวกลุ่มต่างๆ พยายามออก

มาแสดงความคิดเห็น คณะพูด

คุยจะพยายามเจรจาทุกฝ่าย

เพื่อให้นำาไปสู่การแก้ไขปัญหา

ด้วยความเข้าใจ ขณะท่ีทาง

การมาเลเซียยังคงให้ความร่วม

มือและประสานมาอย่างต่อ

เนื่อง ในฐานะท่ีปรึกษาพิเศษ

ในการอำานวยความสะดวกการ

เจรจา” พล.อ.สุพจน์กล่าว.

‘หญิงหน่อย’ชูบำานาญ3พันบาท

เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. ท่ี

กระทรวงยุติธรรม นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทาง

มาย่ืนคำาร้องคัดค้านการส่งตัว

นายเปรมชัย กรรณสูต อดีตผู้

บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดี

เวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ท่ี

ถูกศาลตัดสินจำาคุกคดีเสือดำา 

ในเรือนจำาอำาเภอทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี ไปรักษาตัวในโรง

พยาบาลหรือนอกโรงพยาบาล

ของกรมราชทัณฑ์ 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า 

กรณีท่ีภรรยาของนายเปรมชัย

เดินทางเข้าพบ รมว.กระทรวง

ยุติธรรมและรองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เพื่อยื่นหนังสือขอความ

เป็นธรรม ขอให้ส่งนายเปรมชัย

ไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล โดย

อ้างว่ามีปัญหาด้านสุขภาพและ

เกรงว่านายเปรมชัยจะติดโค

วิด-19 ในเรือนจำา เพราะวิตกว่า

เครื่องไม้เครื่องมือและเจ้าหน้าท่ี

ของเรือนจำาจะดูแลได้ไม่ดีพอน้ัน 

การขอย้ายผู้ต้องขังไปรักษาตัว

ในโรงพยาบาล ในอดีตเคยใช้เป็น

เทคนิควิธีการท่ีจะช่วยผู้ต้องขังไม่

ให้ต้องรับโทษในเรือนจำา 

นายศรีสุวรรณระบุว่า 

เพราะในโรงพยาบาลจะกิน จะ

นอน เดินเหินสามารถทำาได้

แจ้งวัฒนะ • “ศรีสุวรรณ” บุก ก.ยุติธรรมค้านย้าย “เปรมชัย”  

รักษาตัวนอกคุก ขู่ “สมศักดิ์” หากยินยอมตามคำาร้องขอจะยื่น  

ป.ป.ช.ฟันตามกฎหมายทันที

นายสมปอง นครไธสง อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ขณะแถลง

ข่าวเปิดตัวค่ายเพลงแม่ปอง ฮักไห มิวสิค สินค้าแบรนด์แม่ปอง ท่ีทริปเป้ิล จี และอัคคี เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค.น้ี.

สะดวก โดยไม่ต้องคอยปฏิบัติ

ระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ใน

เรือนจำาท่ีเข้มงวด ดังน้ันนักโทษท่ี

มีเงิน มีชื่อเสียง มักจะใช้เทคนิค

วิธีการดังกล่าวกันมากในอดีต 

แต่ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีระบบ

การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังท่ีเป็น

ไปตามมาตรฐานสากลแล้ว อีก

ท้ังยังมีทัณฑสถานโรงพยาบาล

ท่ีมีคุณภาพ การใช้ข้ออ้างและ

เทคนิคดังกล่าวจึงเป็นเรื่องท่ีล้า

สมัยไปแล้ว

เขากล่าวว่า นอกจาก

น้ีนายเปรมชัยเพ่ิงถูกศาลฎีกา

ตัดสินจำาคุกในคดีเสือดำาเป็นเวลา 

2 ปี 14 เดือน และเพ่ิงเข้ารับ

โทษชดใช้กรรมเมื่อวันท่ี 8 ธ.ค.

64 ยังไม่ทันข้ามเดือนข้ามปีก็มา

เรียกร้องขอความเป็นธรรมกัน
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

โอมิครอนเฉียดพัน! บุกไทยแลว 37 จังหวัด หมอศุภ

กิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย แจง

ยอดติดเชื้อโอมิครอนพุง 934 ราย เดินทางมาจากตาง

ประเทศ 577 คน และติดเชื้อในประเทศ 357 คน สวนจังหวัด

ที่ถูกไวรัสสายพันธุนี้ทะลวงแลว 

ไดแก 1.กรุงเทพมหานคร 325 ราย 

2.ภูเก็ต 104 ราย 3.กาฬสินธุ 121 

ราย 4.รอยเอ็ด 50 ราย รอยืนยัน

อีก 84 ราย 5.มหาสารคาม 42 ราย 

6.สมุทรปราการ 38 ราย 7.นนทบุรี 

22 ราย 8.สุราษฎรธานี 20 ราย 

9.ชลบุรี 18 ราย 10.ขอนแกน 

12 ราย 11.เชียงใหม 7 ราย 

12.นครราชสีมา 5 ราย 13.สุรินทร 

5 ราย 14.ประจวบคีรีขันธ 4 

ราย 15.ลําพูน 4 ราย 16.นครพนม 4 ราย 17.หนองคาย 4 

ราย 18.บุรีรัมย 4 ราย 19.อุบลราชธานี 4 ราย 20.กระบี่ 4 

ราย 21.ชัยภูมิ 4 ราย 22.ปตตานี 4 ราย 23.อุดรธานี 3 ราย 

24.เลย 3 ราย 25.พระนครศรีอยุธยา 2 ราย 26.สุพรรณบุรี 2 

ราย 27.เชียงราย 1 ราย 28.ลําปาง 1 ราย 29.เพชรบูรณ 1 

ราย 30.พิจิตร 1 ราย 31.นครปฐม 1 ราย 32.เพชรบุรี 1 ราย 

33.สระแกว 1 ราย รอยืนยันอีก 24 ราย 34.หนองบัวลําภู 1 ราย 

35.มุกดาหาร 1 ราย 36.ยโสธร 1 ราย และ 37.สงขลา 1 ราย

• เจากระทรวงสาธารณสุข “อนุทิน ชาญวีรกูล” ตอง

รอนหนังสือถึงปลัด สธ. สั่งขาราชการทุกหน�วยสกัดโอมิครอน

ดวนจี๋ “ขอใหทานไดสั่งการไปยังทุกหน�วยงานของกระทรวง

สาธารณสุข ติดตามสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สายพันธุ โอมิครอนอยางใกลชิด โดยขอใหทุก

หน�วยงานเนนย้ําการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการเฝาระวังการปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 อยางเครงครัด และ

สรางการรับรูมาตรการสําคัญของ

ทางราชการอยางตอเน� อง รวมทั้งดํา

เนินการประชาสัมพันธเพ� อกระตุน

ใหประชาชนในพื้นที่เขารับการฉีด

วัคซีนโดยอํานวยความสะดวกให

กับประชาชนดวย” ในขณะที่หน�วย

ราชการตางๆ ออกคําสั่งกลับมา 

Work From Home อีกครั้งเหมือนคราวระลอก 4 ที่โดนเดลตา

โจมตีหนัก เชนเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะใชระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซเต็มรูปแบบตั้งแตนัดหนาหลังปใหม ทําให

ยิ่งมั่นใจเลยวา ศบค.ตองปรับมาตรการใหมเพ� อรับมือระลอก 5 

อยางเร� องปดประเทศชั่วคราวที่ “บิ๊กตู” ประกาศไววาถึง 4 ม.ค.

65 สอทาลากยาวแน� เพราะตนตอโอมิครอนก็มาจากนักทองเที่ยว

ระบบ Test & Go ที่นําเขาจากตางประเทศจนลามใกลทะลุพัน

ในเวลานี้ สวนมาตรการเดียวที่จะชวยทุกคนไดก็คือหามการดตก

เด็ดขาด

• ดับ 39 ราย บาดเจ็บ 362 คน อุบัติเหตุ 362 ครั้ง 

ประเดิมวันแรก 7 วันอันตรายปใหม 2565 ที่เริ่มนับตั้งแตวัน

ที่ 29 ธ.ค.64 ถึง 4 ม.ค.65 ปนี้ศูนยอํานวยการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) รณรงคภายใตคอนเซ็ปต “ชีวิตวิถีใหม 

ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” กลไกสําคัญตองพึ่งระดับทองถิ่น

และชุมชนที่ตองทําหนาที่อยางเขมแข็ง ในชวงเทศกาลทองเที่ยว

ปลายปแบบนี้ ถาอยากหนาวก็ตองขึ้นดอย หนึ่งในพื้นที่ฮอตฮิตก็

คือเชียงราย ลาสุดไดยินเสียงช� นชม

จากนักทองเที่ยวที่ไปแวะเช็กอินที่ผา

หมี-ผาฮี้ ในพื้นที่ตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย มากกวาความประทับ

ใจในบรรยากาศและความสวยงาม

ของธรรมชาติแลว สิ่งที่มิรูลืมหลัง

กลับกรุง ตองยกนิ้วใหกับการทํางาน

ดวยหัวใจของ “ปลัดปกเปา” ศุภสันส                                          

ภูมิไชยา ปลัดอําเภอแมสาย และ 

“พอหลวงโย” จากเผาอาขา–ชาญ

ยุทธ รุงทวีพิทยากุล ผูใหญบาน    

ม.6 บานผาหมี ต.เวียงพางคํา ในเขต

พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ประสานและรุดเขาชวยเหลือนัก

ทองเที่ยวหญิง 4 คน ประสบเหตุรถยนตผาเบรกไหมควันโขมง 

บนเสนทางหุบเหวลาดชันจากบานผาฮี้ลงมายังบานผาหมี ตอน

เกือบหนึ่งทุมอยางฉับไวทั้งที่เปนเวลานอกราชการ จนสามารถ

กลับลงมาที่พื้นราบอยางปลอดภัยภายในเวลาชั่วโมงกวาๆ แถม

ผูใหญบานผาหมียังใจดีขับรถสวนตัวมาสงถึงที่พัก กระบวนการ

ชวยเหลือที่เขมแข็งและรวดเร็วนี้ เพียงโทรกริ๊งเดียวไปที่เบอรมือ

ถือของคุณปลัดที่ใหไวในเพจ “ศูนยดํารงธรรมแมสาย” และแชร

ไปยังเพจเฟซบุก “ชุมชนคนแมสาย” เท่ียวแมสายแบบอุนใจ เดือด

รอนอะไรโทรหาปลัดปกเปาไดเลยขอบอก สวนเสนทางทองเที่ยว

สุดฮิตอยางบานผาหมีผาฮี้ที่มักเกิดอุบัติเหตุบอยๆ ก็ไดพอหลวงโย

ชวยดูแลแทบทุกเคส.

อนุทิน ชาญวีรกูล

ชาญยุทธ 

รุงทวีพิทยากุล

ไ

รายการฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติอาเซียน หรืออาเซียน

คัพ เปนการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

จัดขึ้นทุก 2 ป โดยสหพันธฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football 

Federation) หรือเอเอฟเอฟ (AFF) จัดการแขงขันครั้งแรกเม� อ

ป 1996 มีการจัดมาแลว 12 ครั้ง มี 4 ชาติที่เคยไดแชมป 

ไดแก ไทย สิงคโปร เวียดนาม และมาเลเซีย ทีมที่ควาแชมป

มากที่สุดคือ ไทย ไดมาแลวถึง 5 ครั้ง รองลงมาเปนสิงคโปร 

4 ครั้ง เวียดนาม 2 ครั้ง และมาเลเซีย 1 ครั้ง ขณะที่ครั้งนี้

ประเทศไทยเขาใกลแชมปสมัยที่ 6 เต็มทีแลว หลังรอบชิงชนะ

เลิศนัดแรก สามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปไดถึง 4-0 

โดยจะแขงนัดที่สองในวันที่ 1 มกราคม 2565 นี้.

อาเซียนคัพ

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในวโรกาสดิถี

ขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๕... สิ่งสําคัญที่ควรดํารงไว.. เพ� อ

การดําเนินชีวิตไปสูเบื้องหนาอยางปลอดภัย คือ การประกอบ

ความเพียรชอบ อยางมีสติ.. และปญญา (สัมมาทิฏฐิ)...

วิริยะ สติ ปญญา.. เม� อเขาสูอริยมรรคก็จะแปลงรูปเปน 

สัมมาวายา สัมมาสติ.. สัมมาทิฏฐิ.. ที่เรียกวา บริขารสาม อันมี

บทบาทยิ่งในการพัฒนาอบรมจิตใหเกิดความสมบูรณใน องคธรรม

ทั้งแปด บนหนทางสายกลาง ที่เรียกวา อริยมรรค .. ที่สามารถ ดับ

กรรม.. ดับทุกข ไดจริงๆ...

ในกระแสแหงความเคล� อนไหวของโลก .. จักทําให “กระแส

ชีวิต” รอนแรง รุนแรง รวดเร็ว ยิ่งขึ้นๆ.. ดวยพลังงานแหงไฟกิเลส 

(ตัณหา) .. จึงพยากรณไดวา วิถี โลกในพุทธศักราช ๒๕๖๕ เปนตน

ไป.. จะเกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติตางๆ ที่เปนไป

อยางยากจะสกัดกั้น.. ดวยอํานาจ อวิชชา ในจิตใจของมนุษยชาติที่

เขมขนยิ่งขึ้นจากการดําเนินชีวิตไปอยางขาด วิริยะ สติ และปญญา..

วิกฤตการณจะเกิดขึ้นครบทุกๆ ดาน.. ไมตางไปจากปเกาที่ผาน

ไป.. ดวยเง� อนไขที่ยังดํารงอยูและดําเนินไปบนความสัมพันธของเหตุ

ของปจจัยตามนัย ปจจยาการ..หรือกฎลูกโซ...

เสียงรองไหคร่ําครวญปริเวทนาการ.. ของหมูสัตว โลกจะแผ

กวางไปทั่วทุกหยอมหญา.. ไมวางเวนแมในประเทศเขตแดนพระพุทธ

ศาสนา.. ที่หมูชนบางหมูบางคณะพากันบิดเบือนเติมแตงพระ

สัทธรรม.. ใหเคล� อนคลายไปจากเดิมอยางสนุกสนาน จนกอเกิด พระ

สัทธรรมปฏิรูป ขึ้นมาปดบัง พระสัทธรรมแท..

การทะเลาะเบาะแวง.. ที่นําไปสูการทํารายทําลายกัน จะเกิด

ขึ้นมากในทุกกลุมชนเพศวัย.. ลุกลามแผลงไปจนถึงเด็กๆ เยาวชน.. 

นักเรียน-นักศึกษา ที่ถูกครอบงําดวยอํานาจของ อวิชชา.. ไมตางจาก

ผูใหญในสังคม..

ดวย ตัณหาอุปาทาน.. ในทุกเพศวัยที่ไมตางกัน จึงไดเห็นการ 

กระทําที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรม.. ขาดความเคารพยําเกรงกัน แมในพอ

แมลูก.. พี่นองญาติมิตร และครูกับศิษย ตลอดจนถึงผูปกครอง.. กับผู

ถูกปกครอง..

แมในเขตแดนที่เคยอุดมสมบูรณดวยพระสัทธรรม.. ก็ยังขัด

แยงกันใน ความเห็นที่ชอบหรือไมชอบ.. จึงไดเห็นการประพฤติยอน

แยงกันของหมูศาสนิกเดียวกัน.. ที่ถือทิฏฐิของตนเปนใหญเหนือพระ

สัทธรรม..

การแตกสลายขององคกรศาสนาจะกอตัวใหเห็นรองรอยปริ

แยกมากขึ้น ดังปรากฏเปนนิกายตางๆ มากมายจากในอดีต แมจะอาง

พระศาสดาองคเดียวกัน...

ศาสนาใดไมทนทานตอการพิสูจน โดยเปดเผย.. ศาสนานั้นๆ 

จะคอยสูญสลายไปจากหมูชนคนรุนใหม.. ที่จะพากันยึดถือทิฏฐิของ

ตนเปนใหญเหนือพระธรรมคําสั่งสอนของศาสดา... และพยายามใช

ทิฏฐิแหงตนหักลางคํากลาวของพระศาสดา...

การลมเหลวทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติจะเกิดปรากฏมาก

ขึ้น.. คงแตความเปนหมูชน.. ที่แสดงความเปนไปตามสภาพของความ

เปนสัตวสังคมในโลกใหปรากฏ...

สังคมใด.. ยังพอมีสัตวประเสริฐอยูบาง... สังคมนั้นก็จะสามารถ

ประคับประคองตัวรอดพนไปไดในทามกลางวิกฤตการณหลากหลาย.. 

ซึ่งมีกฎแหงกรรมตามควบคุมดูแล...

สังคมใดขาดความเปนสัตวประเสริฐของหมูชนในสังคมนั้น.. ก็

จักปรากฏเพียงลักษณะของการกิน.. การถาย.. การเกิด.. การตาย.. 

การสืบพันธุ และความหวาดกลัว เปนเคร� องหมายหรือลักษณะ

พฤติกรรมของหมูชนดังกลาว.. ที่ไมแตกตางไปจากสัตวเดรัจฉาน .. 

ในอบายภูมิ...

ดวยวิกฤตการณที่รุมเรามากขึ้น.. จนยากจะแกไขในหมู

ประชาคมโลก ดังเชน การแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙.. หมูชนใน

ฐานะสัตว โลกที่สําคัญวา.. เปนเจาโลก จึงต� นตระหนกและพยายาม

ระดมสรรพกําลังความรูความสามารถเพ� อเอาชนะโรคันตภัยดังกลาว

แมวาการศึกษาทางวิทยาศาสตรของชาวโลก.. จะเกิดการ

พัฒนาการในทุกดาน.. จนโลกเจริญกาวหนาในเทคโนโลยีชั้นสูงจน

เขาสูยุคไอที.. ที่สัตว โลกภาคภูมิใจยิ่ง.. แตก็หาไดเอาชนะปญหา.. 

อุปสรรค... สามารถขจัดภัยพิบัติตางๆ ใหสิ้นไปไดไม...

แตบนความเปนจริงที่ปรากฏ.. กลับเห็นการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีรูปแบบและทิศทางของสรรพปญหาเหลานั้น ที่สามารถยกตัวขึ้นสู 

วิกฤตการณ เขยาขวัญชาวโลกใหหวาดวิตกกังวลจนถึงขีดสูงสุดได.. 

ดังการแพรระบาดของโรครายจากไวรัสโควิด-๑๙.. ที่คราชีวิตชาวโลก

ใหลมหายตายจากไปจํานวนมากที่สุดเปนประวัติการณ...

การไมเขาใจ ธรรมชีวิต .. ชาวโลกสวนใหญจึงมองโรคราย 

กรณีไวรัสโควิด-๑๙.. เพียงแคเชื้อโรค.. ดวยการศึกษาที่กาวหนาเพียง

กายภาพ.. ที่สําเร็จความรูในชั้นการคิดนึก.. ที่อางอิงเหตุผลแบบโลกๆ 

.. จึงนําพามนุษยชาติไปสูความลมเหลวของการเผชิญหนากับปญหา

นั้นๆ... ที่สุดจึงไมสามารถออกจากปญหาเหลานั้นได.. ดวยเพราะ

ความไมเขาใจใน ธรรมชีวิตัง .. ในธรรมชาติแหงชีวิต!!

เม� อผสมผสานกับ.. ความออนแอทางจิตวิญญาณของชาวโลก

ที่เคยรุงเรืองในอารยธรรมทางจิตใจ... ดวยการเขาถึงศาสนาที่มีคําสั่ง

สอนที่เปน สัจธรรม... จึงไดเห็น กาลโกลาหลของชาวโลก อีกครั้ง... 

ที่สะทอนความเปนจริงของความลมเหลวของการเจริญกาวหนาของ 

โลกวิทยาการ  ที่ขาด ธรรมวิทยาการ จนโครงสรางที่แข็งแกรงของ

สังคมสัตว โลก คือ ศีลธรรม อริยธรรม คุณธรรม.. ไดยอยสลายไปดัง

ปรากฏในปจจุบันที่ชาวโลก.. เต็มไปดวย มิจฉาทิฏฐิ..

นี่คือผลพิษของการศึกษาที่ผิดแผกไปจาก พระสัจธรรม .. ของ

มนุษยชาติ.. ที่สงผลใหสัตว โลกมากไปดวยนานาทิฏฐิ.. ถือทิฏฐิเปน

ใหญเหนือ สัจธรรม..

ทั้งนี้ ดวยการเผยแผสัจธรรมที่ลมเหลวของหมูชนผูทําหนาที่

สืบพระสัทธรรม.. คําสั่งสอน.. ที่ไมศึกษาปฏิบัติใหรูแจงจริง เขาใจ

จริง.. รูเห็นตามความเปนจริง.. และเขาถึงประโยชนไดจริง.. ตาม

ที่กลาวอาง จึงกลายเปนชนวนแหงความลมเหลวตอการเผยแผ

พระสัทธรรมแท.. จนนําไปสูความหายนะของสัตวสังคม.. ที่เรียกวา 

มนุษยชาต.ิ. ดังเร� องที่แตงเลากันมาวา...

“..มีอุบาสกผูหนึ่ง ใครอยากจะบรรลุพระนิพพานคือความ

ดับทุกขสิ้น อันเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา.. จึงไดเขาไป

กราบพระอาจารยผูทรงความรูในสํานักเปรียญธรรมแหงหนึ่ง เพ� อจะ

สนทนาธรรม ไตถามถึงหนทางการบรรลุถึงพระนิพพานตามที่ตั้งใจ

ไว.. วาจะตองศึกษาปฏิบัติอยางไร!?...

เม� อไดเขาไปกราบพระอาจารยรูปดังกลาวที่มีช� อเสียงมากที่สุด

ในยุคสมัย.. กลาวพูดคุยกันไถถามสารทุกขสุกดิบกันพอสมควรแลว 

จึงไดเอยปากถามวา..

อุบาสก : ..ทานอาจารยครับ! ผมตองการทราบวา จะศึกษา

ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ที่จะนําไปสูการบรรลุพระ

นิพพานวา.. ไดอยางไรครับ!?

พระอาจารย : โยมควรศึกษาใหเขาใจใน อริยมรรคอันมีองค

ธรรมแปดประการ เพ� อการถือปฏิบัติตามหนทางดังกลาว ที่เรียกวา 

ทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา!

อุบาสก : หนทางสายกลาง หรือ อริยมรรค มีรูปรางหนาตา

เปนอยางไรครับ.. ชวยอธิบายใหทราบหน�อยเถอะครับ.. ผมใครรู..?

พระอาจารย : หนทางสายกลาง คือ อริยมรรค..อริยมรรคคือ 

หนทางสายกลาง... มีสัมมาทิฏฐ ิเปนตน.. มีสัมมาสมาธ ิเปนที่สุด..!

อุบาสก : สัมมาทิฏฐิ เปนตน อยางไรครับ? 

สัมมาสมาธิ เปนที่สุด อยางไรครับ?

พระอาจารย : แปลวา ความเห็นชอบ คือ สัมมาทิฏฐิ!

แปลวา ความตั้งมั่นชอบ คือ สัมมาสมาธิ... !

อุบาสก : ใครเห็นชอบ.. ใครตั้งมั่นชอบครับ... ทานอาจารย

หรือกระผม...?

พระอาจารย : (เริ่มบนพึมพําเบาๆ) ... และกลาววา..

ไมใชใครชอบ.. ใครตั้งมั่น แตเปนความเห็นที่ถูกตอง.. เปน

ความตั้งมั่นที่ถูกตอง!!

อุบาสก : ความถูกตองที่วา.. เปนอยางไรครับ?

พระอาจารย : ..เร� องความถูกตอง.. มันอธิบายยาก แตจะสรุป

สั้นๆ พอเขาใจวา.. ถูกตองคือ ไมผิด ไมผิดคือ ถูกตอง.. เชน เห็น

ถูกตองตามความเปนจริงวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข และเปน

อนัตตา.. คงจะเขาใจนะคราวนี้!

อุบาสก : ยังไมเขาใจครับ.. เพราะผมไมเขาใจวาไมเที่ยงเปน

อยางไร.. อะไรคือความทุกข.. และความเปนอนัตตาเปนอยางไร!?...

พระอาจารยชวยกรุณาอธิบายใหละเอียดหน�อยเถอะครับ.. เพ� อ

กระผมจะไดมีความรู-ความเขาใจ.. บรรลุพระนิพพานไดจริง.. กระผม

อยากไปพระนิพพานจริงๆ.. ไมไดพูดเลน.. อายุก็มากแลว.. ไมนานก็

จะตายหาแลว..!?

พระอาจารย : (ชักหนาเครียด)..โยมพูดภาษาไมคอยสุภาพ.. 

แตเอาเถอะจะอธิบายใหฟง.... ฯลฯ

...บทสนทนาดังกลาวดําเนินตอไป ระหวางพระอาจารยกับ

อุบาสกผูปรารถนาพระนิพพาน.. ที่เกิดความหวาดกลัวในภัยของ

วัฏสงสารอยางยิ่ง.. และแมวาพระอาจารยจะเพียรอดทนอธิบาย

อยางไร.. ก็หาไดสรางความเขาใจแกอุบาสก.. ไดไม จนพึมพําออกมา

เปนประโยคสุดทายกอนจะสิ้นปเกา พ.ศ. ๒๕๖๔... วา

“..สงสัยตัวเราจะสิ้นหวัง จะสิ้นหวัง ที่จะไดเขาถึงพระนิพพาน

เสียแลว.. ในชาตินี้

ย่ิง .. พระอาจารยกลาววา.. อนัตตาไมใชตัวเรา ไมใชตัวโยม..    

เอา!!... แลวเราจะไปนิพพานทําไมละ.. ในเม� อไมใชตัวเราไป... เวรกรรม!!”

ในวารดิถีเขาสูพุทธศักราช ๒๕๖๕ สาธุชนจึงควรเจริญสติ 

เพิ่มพูนปญญา ประกอบความเพียรชอบ.. ดําเนินชีวิตไปบนหนทาง

สายกลาง.. ดวยความเพียรชอบอยางมีสติชอบและความเห็นชอบ.. 

เพ� อความถึงพรอมใน ธรรมชีวี  ยอมชักนําพาตนเอง สังคม ประเทศ

ชาติ.. ผานพนอุปสรรค ปญหาตางๆ ไปไดอยางแน�นอน!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ลอด ‘ปวัว’ ที่ผานมา เกิดเร� องราวและความเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองมากมาย โดยเฉพาะแผนการคว่ําผูนํา ‘บิ๊กตู’ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

ระหวางศึกอภิปรายไมไววางใจในชวงตนเดือนกันยายน 2564 

โดยมี ‘ผูกองนัส’ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ เปนผูนํากอการ

แมปฏิบัติการของ ร.อ.ธรรมนัสจะลมเหลว แตเหตุการณดังกลาว

ถูกจัดเปนเหตุการณที่สําคัญที่สุดของการเมืองไทยในปวัว หรือในรอบ

หลายปที่ผานมา เพราะมันเปนเร� องที่ไมคอยเกิดขึ้นนัก

ที่สําคัญมันเกิดขึ้นกับผูนําที่ช� อ พล.อ.ประยุทธ ผูนําที่ขึ้นช� อวา มี

แบ็กอัพและสายปานแข็งแกรงที่สุด 

และปฏิเสธไมไดวา แผนการลมลาง พล.อ.ประยุทธครั้งนั้น ที่หวัง

ใชเวทีสภาเปนกลไกในการปฏิบัติการ มีมูลมาจากความขัดแยงภายใน

พรรคพลังประชารัฐเปนปฐมเหตุ

โดยเฉพาะเร� องผลประโยชนที่ไมลงตัว แกนนําและ ส.ส.หลาย

คนไมพอใจ 2 ป. ทั้ง ป.ประยุทธ และ ป.ปอก พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย ที่ทําตัวเหินหาง แบงชนชั้น ไมใหความชวยเหลือสมาชิก

ภายในพรรคพลังประชารัฐ ทั้งที่นี่คือ นั่งรานของรัฐบาล และ 3 ป.

ความไมพอใจนี้สะสมมาสักระยะ

หนึ่ง ตั้งแตการเขยาเกาอี้ รมว.มหาดไทย 

ของ พล.อ.อนุพงษ โดยการเสนอให บิ๊ก

ปอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ มานั่งเปน มท.1 แทน พล.อ. 

อนุพงษ

คนในพรรคพลังประชารัฐตองการปลอยขาวนี้ออกมา เพ� อมุงหวัง

ให พล.อ.อนุพงษขยับ และหันมาดูแลใสใจ ส.ส. หากแตมันไรปฏิกิริยา

ตอบกลับ

เชนเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ ที่ ส.ส.รูสึกวามีระยะหางกับพรรค

มากเกินไปจนเขาไมถึง มิหนําซ้ํา ยังถูกกีดกันจากคนรอบขางไมใหเขาพบ 

ความรูสึกรวมของคนในพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นคือ พวก

เขาเปน ส.ส.พรรคแกนนํารัฐบาล แตกลับตองอยูอยางชนชั้นสอง ไม

สามารถนํามาสรางความไดเปรียบในพื้นที่เพ� อตอยอดสูการเลือกตั้ง

ครั้งหนาไดเลย ตางจากพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ที่

เจาของพรรคใหการดูแลทุกคนอยางเทาเทียมและทั่วถึง

แมแผนจะลมเหลว ร.อ.ธรรมนัส ตองกลายเปน กบฏ เซน

ความพายแพ แต ส.ส.หลายคนรูสึกวา สิ่งที่เลขาธิการพรรคทําถือเปน

คุณูปการ อยางนอยมันทําให 2 ป. หันมาใสใจคนในพรรคพลังประชา

รัฐมากขึ้น

อยางไรก็ดี ในปวัวนี้ พรรคพลังประชารัฐถือเปนพรรคที่ไดรับ

ความสนใจมากที่สุดทางการเมืองไทย อันเน� องมาจากความขัดแยง

ภายในที่ไมมีทีทาจะลดนอยหรือเบาบางลงเลย

หมดเร� องนั้น เร� องนี้จะเขามาแทนที่ ประหนึ่งความวัวไมทันหาย 

ความควายเขามาแทรก สวนหนึ่งเปนเพราะพรรคพลังประชารัฐไมได

เกิดขึ้นจากการหลอหลอมของอุดมการณ หากแตคนที่มาและคนที่อยู

ลวนมาจากการกวาดตอนและผลประโยชนรวม

แตเม� อทรัพยากรมีอยางจํากัด ไมสามารถจัดสรรไดแบบเทาเทียม 

เม� อมีผูไดประโยชนจึงมีผูเสียประโยชน วิธีการเรียกรองจึงมักจะมาในรูป

แบบของการตอรอง โดยใชทรัพยากรที่มีในพรรคอยาง ส.ส.เปนเคร� อง

มือ

พวกเขายังใชวิธีการการเมืองโบราณคือ ใครมี ส.ส.หนาตักเยอะ 

คือผูที่สามารถตอรองไดมาก ชวงที่ผานมาจึงเกิดระดม ส.ส.เพ� อกอการ

ในเร� องตางๆ

บอยครั้งที่มุงตางๆ ภายในพรรคพลังประชารัฐ ไมวาจะเปนมุง 

ร.อ.ธรรมนัส มุงสามมิตร ตางเคลมกัน

วา มุงตัวเองมีคนมากที่สุด 40-50 คน 

แตเอาเขาจริงๆ เปนการระดมเอา ส.ส.ที่

ไมมีกลุมกวนมาชวยนั่งเปนพระอันดับ 

เพ� อใหดูมาก

ซึ่งในพรรคพลังประชารัฐ มี 

ส.ส.ประเภทที่เรียกกันวา ฟรีแลนซ จํานวนมาก ส.ส.เหลานี้พรอมไปทุก

ที่ที่มีการรองขอ หากมีขนมนมเนยเปนคาเสียเวลา

แมแตการ ตกปลาในบอเพ� อน ก็มีใหเห็นบอยครั้ง 

ความเปนเอกลักษณของพรรคพลังประชารัฐอีกอยางคือ พรรคนี้

ไมมีมิตรแท และศัตรูถาวร วันหนึ่งอาจเปนศัตรูกัน แตวันหนึ่งอาจผนึก

กําลังกัน เพ� อเปาหมายที่ตัวเองตองการ 

ป 2564 มีความผันผวนของมุงตางๆ ภายในพรรคพลังประชา

รัฐบอย เริ่มตั้งแตตนป ชวงเดือนกุมภาพันธ ภายหลังกลุมอดีตแกนนํา 

กปปส. ที่สวนใหญเปน ส.ส.กทม. นําโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต 

รมว.ศึกษาธิการ และนายพุทธิพงษ ปุณณกันต อดีต รมว.ดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) หลุดตําแหน�งจากคําพิพากษาศาลอาญา

คดีชุมนุม กปปส.ระหวางป 2556-2557 ส.ส.เมืองกรุงเม� อไรหัวตางพา

กันกระจัดกระจาย

บางคนไปอยูกับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดีอีเอส และ

กรรมการบริหารพรรค ที่มีความสนิทสนมกับนายณัฏฐพลและนาย     

พุทธิพงษ บางคนไปอยูกับ ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน 

เหรัญญิกพรรค และเม� อนายณัฏฐพลและนายพุทธิพงษออกจากพรรค 

ทําใหมุงนี้สลายไปในที่สุด เหลือเพียงคนสนิทของอดีตแกนนํา กปปส.

เพียงไมกี่คนที่ยังไปมาหาสูกัน

ขณะที่มุงที่มีบทบาทมากที่สุดในชวงปนี้ คงตองยกใหมุง 4 ช. อัน

ประกอบดวย ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมล นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายช� อ และรองหัวหนาพรรค และนายสันติ พรอมพัฒน รมช.การคลัง 

ที่ใกลชิด พล.อ.ประวิตรมากที่สุด สําหรับ ร.อ.ธรรมนัสกับนายวิรัชเอง 

กอนหนานี้ ไมคอยจะลงรอยกันเทาไหร แตพลันเม� อเคลียรใจ สะสาง

ปญหาบาดหมาย แลวจับมือกัน ทําใหการขับเคล� อนดูดุดัน

มุงนี้ แทบจะกุมอํานาจเบ็ดเสร็จ การแตงตั้งตําแหน�งตางๆ ไมวา

จะขาราชการการเมือง กรรมาธิการวิสามัญตางๆ ในสภา ถูกเสนอและ

คัดสรรโดยคนกลุมนี้ ในฐานะสายตรง พล.อ.ประวิตร 

มุง 4 ช. ยิ่งใหญถึงขนาดเดินหนาเขี่ย ‘เสี่ยแฮงค’ อนุชา นาคา

ศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แกนนํากลุมสามมิตร ออกจากเกาอี้

เลขาธิการพรรคไดอยางงายดายในการประชุมใหญสามัญพรรคเดือน

มิถุนายน เพ� อดัน ร.อ.ธรรมนัส นั่งตําแหน�งแมบานพรรคแทน

ซึ่งบาดแผลนี้สรางความคั่งแคนใหกับกลุมสามมิตรเปนอยางมาก 

แตกลุม 4 ช.กลับเกรียงไกรไดเพียงไมนาน ก็ถือคราวตองแตก

เปนเสี่ยง เหลือเพียง 3 ช. เม� อความสัมพันธระหวาง ร.อ.ธรรมนัสกับ

นายสันติมีปญหา ทามกลางกระแสขาววา พอ ร.อ.ธรรมนัสเปนใหญ

กลับไมไดใหในสิ่งที่เคยรับปากกับนายสันติเอาไว

และนายสันตินี่เอง คือตัวแปรคนสําคัญที่ทําใหแผนการโคน บิ๊กตู 

ระหวางศึกอภิปรายไมไววางใจลม หลังคาบขาวไปแจงใหนายกฯ รูตัววา 

อีกฝายกําลังเดินเกมครั้งใหญ พรอมกับระดม ส.ส.เขาไปชวย 

ภายหลัง ร.อ.ธรรมนัสตกเปนฝายกบฏ รัฐมนตรีหลายคนที่ไม

พอใจบทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมล และนายวิรัช ที่ผูกขาด 

พล.ประวิตร จนใครเขาใกลไมได ตองขยับไปยืนขาง พล.อ.ประยุทธ เพ� อ

หวังคานอํานาจของมุง 3 ช.

‘เสี่ยเฮง’ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในวันที่ไมมีนายวิรัช

โอบอุม โดดเดี่ยวและถูกเขยาเกาอี้บอยครั้งจากกลุม 4 ช. หันไปจับมือ

กับ กลุมสามมิตร ที่นําโดย นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจํา

สํานักนายกฯ 

นายสันต ิเม� อแตกหักกับ ร.อ.ธรรมนัส และหันมาชวย พล.อ. 

ประยุทธ ก็ขยับเปนสายตึกไทยคูฟาอีกคน เชนเดียวกับ นายชัยวุฒิ ครั้ง

หนึ่งเขาเคยสนิทกับนายวิรัชมากๆ เหมือนกับนายสุชาติ แตระหวางศึก

อภิปรายไมไววางใจ เจาตัวตองตกเปนฝายถูกกระทําจากน้ํามือคนคุนเคย 

ทําใหคอนขางช้ําใจ แลวหันขนาบขางชวย พล.อ.ประยุทธ

กอนหนานี้ทั้ง 6 คน แทบจะคนละสาย คนละทาง บางคนไมชอบ

หนากันดวยซ้ํา แตกลับมาแพ็กกัน ตามปรัชญา ศัตรูของศัตรูคือ มิตร 

พวกเขามีศัตรูคนเดียวกัน และเม� อ ร.อ.ธรรมนัสและนางนฤมล

ตกสวรรค ปฏิบัติการ 6 รัฐมนตรี โคนทั้งสองคนจึงเกิดขึ้น ดวยการถก  

3 ป. เพ� อเขี่ย ร.อ.ธรรมนัส พนเลขาธิการพรรค

ทุกอยางเหมือนจะสําเร็จ หากแตนาทีสุดทาย พล.อ.ประวิตรยังคง

โอบอุม ร.อ.ธรรมนัสตอ 

อยางไรก็ตาม แมแผนจะไมสําเร็จ แตหลายคนเช� อวา มันจะยัง

ไมจบ ตราบใดที่ ร.อ.ธรรมนัสยังมีบทบาท การสหรวมใจของ 6 รัฐมนตรี 

เพ� อโคนกบฏยังเกิดขึ้นเนืองๆ เปนระยะ 

‘ปเสือ’ จะเปนอีกปที่การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐจะยัง

ปะทุ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเพ� อเคลียรทุกอยางใหพรอม

กอนการเลือกตั้ง 

มันจะเปนปที่ตองมีผูแพ-ผูชนะ ระหวาง 6 รัฐมนตรี กับ    

ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล 

และการรวมตัวของ 6 รัฐมนตรีก็ตองจบลง หรือแยกยายเม� อ

ภารกิจสําเร็จ กลับไปสูวิถีทางของแตละมุง ซึ่งไมแน�วา วันหนึ่งอาจจะ

ตองมารบกันเองก็ได

เม� อในพรรคพลังประชารัฐ เดินแบบไมมีมิตรแท ศัตรูถาวร พรอม

จะเอาศัตรูของศัตรูเปนมิตรเพ� อจํากัดอีกฝง วันนี้รักกัน วันหนาอาจห้ํา

หั่นกันก็เปนได.

หมอศุภกิจ ศิริลักษณ 

ธัมมานุสติรับปใหม (พ.ศ.๒๕๖๕)

ความหายนะจักสิ้นไป .. เม� อเขาใจธรรมชีวิต!!

เ

‘พปชร.’ พรรคแหงความ ‘ผันผวน’

ไมมีมิตรแท แตมี‘ศัตรูของศัตรู’

ต

ลี้คิมฮวง



ม่เสียแรงที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัด 

การทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ มอบหมายให้ 

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ เป็นกัปตันทีมฟุตบอลทีม

ชาติไทย   ชุดทำาศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 

หรือเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ประเทศสิงคโปร์ 

ตลอดทัวร์นาเมนต์ที่เหลือการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ 

นัดที่สอง อีกเพียงนัดเดียว ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็จะคว้า

แชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ไปครอง หลังชิงความได้

เปรียบเอาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย คู่ชิงชนะเลิศ 

นัดแรกไปก่อนด้วยสกอร์ 4 ต่อ 0 ประตู

ต้องยอมรับส่วนสำาคัญในความสำาเร็จ จนทำาให้คนไทย                  

ทั้งประเทศมีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งคน                            

ไทยทุกคนเผชิญความยาก

ลำาบากในการใช้ชีวิตจากวิกฤต

โควิด-19 นอกจากนักฟุตบอล

ทุกคน โค้ช ผู้จัดการทีมแล้ว 

“เจ” ในฐานะ “กัปตันทีม” ก็

โชว์ศักยภาพการเล่นระดับเจ

ลีก ประเทศญี่ปุ่น ลีกฟุตบอล

แถวหน้าระดับเอเชีย ออกมา

ได้อย่างโดดเด่น

สมราคา!!!

โดยเฉพาะการทำา 4 ประ                                                   

ตู จากการแข่งขันรอบรองชนะ

เลิศ ที่ทีมชาติไทยชนะคู่ปรับสำาคัญอย่างทีมฟุตบอลทีมชาติ

เวียดนาม ด้วยสกอร์รวม 2 ต่อ 0 นั้น มาจากการยิงสุดสวย

ของ “กัปตันเจ” รวมทั้งการยิง 2 ใน 4 ประตู รอบชิงชนะเลิศ

นัดแรกที่เอาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย

จนทำาให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใกล้จะหยิบถ้วยแชมป์

เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 กลับมาให้คนไทยได้เฉลิมฉลองปี

ใหม่ 2565 อย่างมีความสุขกันทั่วหน้า

ย่ิงเมื่อโฟกัสฟอร์มโดยรวมของ “กัปตันเจ” ต้ังแต่รอบ                                                                               

แรก จนถึงนัดชิงชนะเลิศนัดแรก ถือว่าเป็นผู้นำาในการขับ                                                                              

เคลื่อนทีมให้เกิดสมดุลระหว่างผู้เล่นที่มีอายุมาก มีประสบ 

การณ์สูง กับผู้เล่นดาวรุ่ง ผู้เล่นหน้าใหม่ ได้อย่างยอดเยี่ยม 

จนทำาให้ทีมประสบความสำาเร็จ เป็นของขวัญส่งท้ายปี 

เก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่ทำาให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข

ที่สำาคัญ “เจ” แสดงให้เห็นการเป็น “กัปตันทีม” อย่าง

แท้จริง

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย 

กัปตันทีมชุดทำาศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน หรือเอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ประเทศสิงคโปร์ เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 

2536 เป็นชาวอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดา-มาร 

ดาคือ นายก้องภพ และนางพรสวรรค์ สรงกระสินธ์ ปัจจุบัน

ค้าแข้งอยู่กับทีมฟุตบอลสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร ในเจลีก 

ดิวิชัน 1 ประเทศญี่ปุ่น 

“เจ” เริ่มต้นเล่นฟุตบอลจากการสอนของคุณพ่อตั้งแต่

อายุได้ 1 ขวบ และเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังควบคู่กับ

การเรียน จนประสบความสำาเร็จทั้งในระดับสโมสรและระดับ

ชาติ กระทั่งในวันที่ 19 ธ.ค.2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาล 2560 

เลก 2 ทีมสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร เซ็นสัญญายืมตัว “เจ” 

จากต้นสังกัดทีมสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ไปเล่นเจลีก                                                                                  

ซ่ึง “เจ” สร้างผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ ทำาให้ทีมสโมสรคอนซา

โดเลซัปโปโรเซ็นสัญญาถาวรไปจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2568.

มาทำาให้ขำาพอหัวเราะ ถ้าเส้นลึกหน่อยก ็“ยิ้ม” หรือ “ปิดปาก

หัวเราะ” โดยเฉพาะตัวโกงลิเกนั้นจะแสดงตลกขำาขันใหค้น

ดูลิเกหัวเราะ ตัวอย่างจากคำาร้องของตัวโกงคนหนึ่ง พอออก

ฉากเชิดมาขึ้นเตียงพอขยับจะร้อง บังเอิญสายตะเกียงเจ้าพายุ

เหนือหัวเชือกมันผูกไว้หลวมๆ ก็รูดลงมาตกที่เตียงเฉียดหัวไป

นิดเดียว ตอนหล่นลงมาก็ใจหายเพราะเฉียดหัวไปนิดเดียว แต่

เขาก็ยังต้ังสติร้องได้เน้ือความทำานองราชนิเกลิง (กลอนด้นของ

พวกลิเกว่า)

“สถิตตั่งนั่งเตียง เสียงอะไรหล่นเปรี้ยง ฟังแล้วใจหาย 

นี่ดีแต่ถูกปันจุเหร็จ ไม่งั้นคงเกศกระจาย”

ปี่พาทย์รับทันใจคนดูคุมสติได้พอส่งกลอนระนาดรับ

ได้ยินแต่เสียงคนดูฮา คนปี่พาทย์ก็ฮา แม่ค้าขายอ้อยควั่น 

ทั้งโรงก็ฮาซ้ำา คนในโรงได้ยินเสียงตะเกียงเจ้าพายุหล่น โผล่   

มาพบภาพตัวโกงนั่งหน้าซีดก็ฮาตาม คนที่ไม่ฮาเลยคือตัวโกง

เจ้าของเหตุการณ์ กับอีกคนคือเจ้าของตะเกียงเจ้าพายุ เจ้า

ภาพ

คราวน้ีจะขอเล่าเรื่องขำาขันจากหนังสือท่ีเขาแต่งเป็นเรื่อง

พิมพ์ขายออกมาเป็นเล่ม จะขอเริ่มทีห่นังสือขายตลกชุดสาม

เกลอ พล นิกร กิมหงวน เป็นตัวละครนำาเดินเรื่อง มีตัวตลก

ที่สร้างอารมณ์ขันคือ เจ้าคุณปัจจนึกพินาศ ในเรื่องเกือบทุก

เล่มแสดงเป็นคนเจ้าปัญหา สร้างเรื่องมาตลกได้ทุกเล่ม โดย

เฉพาะไอ้แห้ว (หรือคุณแห้วในบางครั้ง) เป็นตัวตลกตามพระ

หรือคณะสามพระเอก (ซึ่งจะเดินทางไปที่ใดก็จะใช้รถคันเดียว

เท่านั้น) ทั้งสามคน พล วัชราภรณ์ ถือว่าเป็นพระเอกรูปหล่อ 

มีเมียสวยชื่อนันทาซึ่งขี้หึงไม่ฟังเสียง 

ส่วน นิกร การุณวงศ์ ถือว่าเป็นพระรองมีบริษัทร่วมงาน

กับพลเป็นบริษัทหุ้นส่วนที่รับซื้อขายทุกอย่าง เมียชื่อสมร คนนี้

ก็หึงผัวไม่แพน้ันทา ความสวยก็ไล่ๆ กัน กิมหงวนเป็นลูกจีน 

คนนี้รวยเพราะเป็นเจ้าของแบงก์ยี่ห้อไชน่าแบงก์หรือจีนโพ้น

ทะเล คนนี้มีสัญลักษณ์ประจำาตัว เวลาโกรธจะสำาแดงความ

เป็นอาเส่ียฉีกแบงก์ร้อยเล่นเป็นอาชีพ  แต่มีนิสัยกลัวเมียเช้ือจีน                                                                             

สวยขาวแบบสาวจีน เป็นคนชอบเปย์เงินซื้อของใช้และเลี้ยง

อาหารจีนเป็นภัตตาคารชื่อจีน ขนาดเดินกินภัตตาคารยังไม่ต้อง

จ่ายเงินสั่งเก็บรายเดือน อาศัยบารมีผัวเป็นนายธนาคาร ใน

ตอนท้ายๆ ของหนังสือชุดสามเกลอนี้จะมีชื่อ เจ้าคุณประสิทธิ์ 

5บทความ

นสุดท้ายของปี ๒๕๖๔ แล้วครับ

๓๖๕ วันเต็ม ที่ต้องนึกถึง โควิด กันแทบทุก

วัน 

เพราะโควิดเข้ามาอยู่ในทุกซอกทุกมุมของ

ชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ล้วนเกี่ยวพัน

ด้วยโควิดทั้งสิ้น 

นับแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ไม่น่าจะมีภัยทั้งธรรมชาติ 

และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นภัยใด กระทบกับความเป็นอยู่ของ

มนุษย์ทั่วโลกมากไปกว่านี้อีกแล้ว 

ฉะนั้น การประเมินทุกสิ่งทุกอย่าง จะใช้ตัวแปรใน

ยามปกติไม่ได้เลย 

แม้กระทั่งการประเมินการทำางานของรัฐบาล 

ต่างกันมากนะครับการบริหารประเทศในสถานการณ์

ปกติของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ กับสถานการณ์โควิดท่ีสร้างความ

เสียหายไปทั่วโลกในรัฐบาล “ลุงตู่” 

หากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไม่ดูถูกประชาชนด้วยการเสนอ 

พ.ร.บ.นิรโทษโกงยกเข่ง ไม่ทุจริตจำานำาข้าว ก็ยังสามารถ

บริหารประเทศต่อไปได้ 

ที่สำาคัญไม่มีรัฐประหาร 

ไม่มีรัฐบาลประยุทธ์ ไม่มีพรรคพลังประชารัฐ และ

อาจไม่มีพรรคก้าวไกล 

สองพรรคใหญ่คือเพื่อไทย กับประชาธิปัตย์ ก็ยังคง

เป็นคู่แข่งทางการเมืองกันอยู่ 

แต่เมื่อมีก้าวที่พลาดเพียงก้าวเดียว หลายก้าวหลัง

จากนั้น ทำาให้การเมืองเปลี่ยนโฉม  

แทนที่จะมีรัฐบาลเพื่อไทย หรือไม่ก็รัฐบาลประชาธิ 

ปัตย์ สู้กับโควิด-๑๙

ก็กลายเป็นรัฐบาลลุงตู่มาทำาหน้าที่แทน 

นักการเมืองมักยกยอตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นอยู่เสมอ  

มีการพูดกันว่า หากเป็นรัฐบาลเพื่อไทย หรือรัฐบาล

ประชาธิปัตย์  ประเทศไทยจะสามารถสู้กับโควิด-๑๙ ได้ดี

๒๕๖๕ ปีของโอมิครอน

กว่านี้ 

พ่นน้ำาลายครับ 

ด้วยประสิทธิภาพของนักการเมืองท่ีมีอยู่ มองไม่ออกจริงๆ 

ว่า หากเป็นรัฐบาลพรรคอื่น ไทยจะสู้กับโควิดได้ดีกว่ารัฐบาล

ลุงตู่ได้อย่างไร

 ขนาด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ว่าแน่ชาวโลกถูกเป่า

ขมองให้เชื่อว่า อเมริกาเอาชนะโควิดได้แน่นอน อย่างน้อยๆ 

ต้องเหนือกว่า โดนัลด์ ทรัมป์

สุดท้าย โควิด ยังเหนือกว่า โจ ไบเดน 

หากนับจากยอดผู้ติดเชื้อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ช่วงเย็นใน

เวลาประเทศไทย ตัวเลขทะลักไปถึง ๔๖๕,๖๗๐ คน 

ถ้าพรรคการเมืองไหนคิดว่าตัวเองสามารถเอา โควิด อยู่

หมัด ให้สรุปได้เลย ขี้โม้

ตลอดปี ๒๕๖๔ โลกตกอยู่ในอุ้งมือของโควิด แต่มนุษย์ก็

เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับโควิด ไปพร้อมๆ กับพยายามอยู่ร่วมกับโค

วิดให้ได้  

มาถึงรอยต่อปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ช่างบังเอิญ เป็นรอย

ต่อระหว่างโควิด-๑๙ สายพันธุ์ โอมิครอน กับเดลตา เช่นกัน 

ก็เท่ากับปี ๒๕๖๔ เป็นปีของเดลตา 

ส่วนปี ๒๕๖๕ เป็นปีของโอมิครอน  

ทุกประเทศในโลกจะเร่ิมต้นปี ๒๕๖๕ กันอย่างยากลำาบาก 

แม้จะมีข้อมูลออกมาเป็นระยะว่า โอมิครอน จะสร้างผลกระ

ทบน้อยกว่าเดลตา 

แต่วางใจไม่ได้เพราะมนุษย์ยังไม่รู้จักโควิด-๑๙ ดีพอ 

“ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส” ผู้อำานวยการใหญ่องค์ 

การอนามัยโลก (WHO) เตือนให้รับรู้ถึงภัยของโควิดถี่ยิบ 

“...การผสมผสานกันของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

กลายพันธ์ุเดลตาและโอมิครอน เป็นตัวผลักดันให้เกิดสึนามิของ

การติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เป็นอันตรายร้ายแรง

ภัยคุกคามคู่ของไวรัสโควิดกลายพันธุ์ทั้งสองตัวอยู่เบื้อง

หลังการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ติดเชื้อใหม่ และยังจะสร้างแรง

กดดันอย่างต่อเนื่องให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเหนื่อยล้าอยู่แล้ว

รวมถึงผลักให้ระบบสาธารณสุขใกล้จะล่มสลายอีกด้วย

การท่ีประเทศร่ำารวยจำานวนมากเร่งรณรงค์ให้ผู้คนเข้ารับ

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น กลับยิ่งทำาให้การแพร่ระบาดยืดยาว

ออกไป 

เพราะเป็นการย้ายการส่งมอบวัคซีนไปจากประเทศยากจน 

รวมถึงประเทศที่ยังมีผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจำานวนมาก ซึ่งจะ

ยิ่งทำาให้ไวรัสมีโอกาสที่จะแพร่กระจายและกลายพันธุ์มากยิ่ง

ขึ้น

ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานปีใหม่ด้วยการสนับสนุนการรณ 

รงค์ให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้คนถึง ๗๐% ของโลกในช่วงกลาง

ปีหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีมากถึงเกือบ ๑๐๐ ประเทศที่ยังไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ๔๐% 

ของตนเอง...”

ข้อห่วงใยจาก WHO มิได้ถูกนำาไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์

เชิงบวกมากนัก เพราะเริ่มมีแนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนอีก

รอบจากการมาของโอมิครอน

ประเทศผู้ผลิตเริ่มพูดถึงการชะลอการส่งออก 

ส่วนประเทศที่เป็นลูกค้าเริ่มจองวัคซีนล็อตใหม่ 

ประเทศยากจนยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นเคย 

ทำาได้เพียงรอวัคซีนจากโคแวกซ์ 

หรือไม่ก็รอรับบริจาควัคซีนใกล้หมดอายุจากประเทศ

ร่ำารวย

เหตุการณ์เหล่านี้น่าจะเกิดช่วงเดือนมีนาคมไปแล้ว 

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีโอมิครอนระบาดไปท่ัวโลกอย่างเป็นทางการแล้ว

แต่ประเด็นท่ีดูจะหนักหนาสาหัสคือ การผสมผสานกัน

ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกลายพันธุ์เดลตาและโอ

มิครอน เป็นตัวผลักดันให้เกิดสึนามิของการติดเชื้อโควิด-

๑๙ ที่เป็นอันตรายร้ายแรง แม้จะเป็นคำาเตือนจาก WHO 

แต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่

กลับกัน ผลงานวิจัยใหม่ในห้องปฏิบัติการท่ีดำาเนินการ

โดยนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้ สรุปว่า ผู้ที่หายจากการติด

เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน อาจสามารถป้องกันการ

ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาได้ 

งานวิจัยใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าโลกที่ปกคลุมด้วยโอมิครอน

นั้น อาจทำาให้อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวม

ถึงการเสียชีวิต น้อยลงเมื่อเทียบกับโลกที่โดนเดลตาคุกคาม

โอมิครอนมีแนวโน้มที่จะผลักเดลตาออกไป

การมาของโอมิครอนอาจส่งผลดี แม้จะระบาดเร็ว แต่

อาการไม่รุนแรงเท่าเดลตา

ฉะนั้นครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ไม่น่าจะรุนแรงไปกว่า

การระบาดของเดลตาในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๔ 

แต่สิ่งที่ต้องดำาเนินต่อไปอีกสักระยะคือ...

นักเรียน นักศึกษา เรียนออนไลน์กันต่อไป

ธุรกิจผับ บาร์ ยังต้องปิดสนิท

เวิร์กฟรอมโฮม คือสิ่งจำาเป็น

การค้าออนไลน์ จะเฟื่องฟูเหมือนปี ๒๕๖๔ 

ธุรกิจเดลิเวอรียังได้รับความนิยม 

การอยู่ในที่ชุมนุมชน ที่แออัด ยังเสี่ยงต่อการติด “โอ

มิครอน” 

และเป็นอีกปีที่บุคลากรทางการแพทย์ยังต้องทำางาน

หนัก.

หมาตาย

จอมพลผ้าขาวม้าแดงแรงร้อน

หญิงสาว สวยซ่อน สู้เสาะหา

ผ่านเวทีประกวดต้องตรวจตรา

ผู้มีอำานาจปรารถนาหมาตาย

หมาตาย คือ หมายตา เสาะหาสาว

คนเล่าลือ อื้อฉาว ตะวันฉาย

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชัดเชิงชาย

กระบวนท่าหมาตายหมายตา

ป. อินทรปาลิต

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

ท่านเปลวหายหน้าไปสองวันแล้ว คาดหลังว่าท่านเปลว

จะมีอาการอย่างที่เคยเล่าให้สมาชิกฟัง ซึ่งการที่ผม “คาด

หลัง” ไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้ “ความคาดหมาย” ของผมต้องเป็น 

“คาดหลัง” ไม่ใช่ “คาดหน้า” แน่นอน อธิบายศัพท์เพิ่มว่า 

“คาดหลัง” หมายถึงเหตุการณ์ปรากฏแล้ว ส่วน “คาดหน้า” 

เหตุการณ์ยังไม่ปรากฏ ซึ่งมันคล้ายกับคำาถามของคนลาวกับ

คนไทย

เรื่องมีอยู่ว่าคนไทยจากกรุงเทพฯ ภาคกลางเดินเท้าทำา

สถิติไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นถ่ินของคนลาวเขต

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีต้ังทุ่งกุลาร้องไห้สมัยโบราณคร้ังกระน้ันเป็น

สถานที่ ที่หฤโหด เพราะมีแต่ดินปนทราย หาต้นไม้ไม่ค่อย

เจอโดยเฉพาะน้ำาไม่ต้องหา คนจะข้ามทุ่งกุลาจะต้องเตรียมน้ำา

ไปให้พอ มิฉะนั้นจะต้องไปนอนตายกลางทุ่ง จนมีเรื่องราวว่า

พวกกุลาที่มีอาชีพขายผ้าไม่เข้าใจสภาพที่จะต้องไปเผชิญ จนมี

เหตุการณ์แขกค้าผ้าต้องไปตายกลางทุ่งหลายศพ จนกลายเป็น

ชื่อเรียกขานว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้”

เหตุการณ์ที่จะเล่านี้เป็นไปอย่างที่เริ่มต้นไว้ ในตอนต้น 

คนกรุงเทพฯ ต้องการทำาสถิติเดินทางไกลจากกรุงเทพฯ ไป

อุดรธาน ี และกาฬสินธุ์ นี่แหละ ไปถึงชายทุ่งก็แวะถามชาว

บ้าน ชาวลาวพูด/ฟังความหมายได้แต่ภาษาลาว

คนกรุงเทพฯ “ป้า...ป้าทางข้างหน้ามีบ่อไหม?” (หมายถึง 

“บ่อน้ำา”)

หญิงชราชาวลาวตะโกนตอบ “น้ำาหน้า บ่มี...น้ำาหน้า บ่มี” 

คนกรุงเทพฯ ไม่ฟังเสียงเดินลุยทุ่งเพชฌฆาตทันทีไม่ฟัง

คำาทัดทานใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งภาษาที่สื่อสารกันลาว-ไทย

ช่วงค่ำา คนลาวเดินสวนมาจากทุ่งเข้าหมู่บ้านแบกศพคน

กรุงเทพฯ มาด้วย “มันเป็นผู้ใดหวา นอนบ่หายใจข้างทาง มัน

อดน้ำาตายว่ะ”

ท่านอัตถ์อาจจะแปลกใจว่า ทำาไมวันนี้กำานันถึกมาแปลก 

ไม่แปลกหรอกครับ กำานันถึกเคยบอกกับท่านอัตถ์ว่าตอนนี้เซ็ง

กับการเมืองประเทศไทยอย่างสุดๆ อยากจะเล่าเรื่องอะไรขำาๆ 

ที่มันช่วยทำาลายอารมณ์ซีเรียสมาให้ฟังบ้าง  ผมนึกขึ้นมาได้

ก็เลยโยงใยเอาเรื่องหาย (ทั้งตัวและศีรษะไปไหนก็ “คาดเดา” 

เอาว่าคงจะต้องไป “หาหมอ” ตามเคย)

มาคราวน้ีกำานันถึกก็เลย “นึก” ถึงอารมณ์ขันคร้ังวัยเด็ก..

วัยหนุ่มมาใหท้่านอัตถแ์ละเพื่อนสมาชิกฟัง “สลับอารมณ์” 

กันบ้าง

สมัยคร้ังเมื่อกำานันถึกยังอยู่ใน “วัยเด็ก+หนุ่ม” น้ัน อารมณ์

ขันของคนไทยไม่ค่อยจะเกิดอารมณ์ขันกันนัก เพราะไม่มีเรื่องที่

จะให้ขำากันได้บ่อยๆ นานๆ จะได้ดูลิเก จึงจะได้ฟังตัวตลกลิเก

กัปตันชนาธิป

พ่อของพระเอกพลเข้ามาแจมความขันพร้อมกับ คุณหญิงประ 

สิทธิ์  ภรรยาอายุมากแต่ก็ยังสวยพอดูได้

หนังสือ พล นิกร กิมหงวน ชุดสามเกลอชุดนี้ ผู้ประพันธ์

ชื่อ ปรีชา อินทรปาลิต จำาได้เลาๆ ว่าบ้านอยู่แถว ๆ ยมราช 

บ้านอยู่ข้างทางรถไฟ ในฐานะ ครฟ.เก่า ผมจึงรู้จักกับ พี่ ป. 

อินทรปาลิต โดดรถไฟเที่ยวสุดท้ายไปแวะอ่าน สามเกลอ พล 

นิกร กิมหงวน ตั้งแต่ยังเป็นต้นฉบับ ผมเรียกแกว่า อาว์ ป.

เจ้าของหนังสือชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน นี้เป็น

ลิขสิทธิ์ของ ลุงเวช กระตุฤกษ์ เจ้าของโรงพิมพ์เพลินจิตต์ 

จำาได้เลาๆ ว่าบ้านแกอยูถ่นนเพลินจิตร แต่โรงพิมพ์อยู่แถวๆ 

ถนนนางเลิ้ง

โรงพิมพ์เพลินจิตต์ครั้งนั้นถือว่าเป็นโรงพิมพ์ที่มีการ

พิมพ์เป็นแบบหนังสือพิมพ์รายวันด้วย ชุดสามเกลอ ชุดขุนศึก 

ของไม้ เมืองเดิม ชุดผู้ชนะสิบทิศ ยาขอบ ชุดบ้านทรายทอง 

ของ ก.สุรางคนางค์ ฯลฯ เช้ามีผู้อ่านมายืนรอคิวซื้อเล่มละ ๕๐ 

สตางคจ์นถึง ๑ บาท นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ็อกเกตบุ๊กเรื่อง 

ประโลมโลก ของนักประพันธ์เจ้าของนาม “ฤทธิ์” เป็นเจ้าของ 

ฤทธิ์ในแนวต่างกันมี เรืองฤทธิ์ (บู๊) เรืองยศ (รักจุ๋มจิ๋ม) เรือง

เดช เรื่องลึกลับ ไสยศาสตร์ ฯลฯ ชื่อท่านคือ อรวรรณ (เลียว 

ศรีเสวก) 

สำาหรับ อาว์ ป.อินทรปาลิตนั้น ท่านเป็นคนมีฝีมือใน

การเขียนนวนิยายโศกได้ถึงจุดสุดยอด ชนิดที่เขียนเรื่องตลก 

พล  นิกร กิมหงวน ให้คนหัวเราะบนรถราง (นั่งอ่านไปและ

บีบน้ำาตาในเรื่องรักโศกได้ถึงใจ สาวๆ ต้องหลั่งน้ำาตาบนรถราง

ได้เช่นกัน)

ประเภทตลกขำาขันชนิดเป็นการ์ตูนในปัจจุบันนี้ก็มีหลาย

เล่ม แต่ขอยกนิ้วในเล่มหนึ่งคือ “ขายหัวเราะ” ที่ต้องเชียร์

เพราะเคยอาศัยเขียนกับคณะเขาพักหนึ่ง (เดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่)

ยังมีเรื่องราวของหนังสือขำาขันที่เป็นเล่มอีกมาก แต่น่า

สงสารที่ ไม่สามารถอยู่ได้นานต้องลาแผงหนังสือไปทีละเล่ม  

จนเกือบหมดแผงอย่างของ กำานันถึก เป็นต้น

ต้องขอบคุณทั้ง ๒ บ.ก.ที่ได้ช่วยสละเนื้อที่ให้เขียน.

กำานันถึก

 

ถ้าพูดถึงวัยเด็ก ผมยังทันอ่าน พล นิกร กิมหงวน, เพชร                                                                                 

พระอุมา, ผู้ชนะสิบทิศ, การ์ตูนขายหัวเราะ ส่วนลิเก นานๆ 

ได้ดูที ที่มาถี่ๆ คือหนังกลางแปลง ในจอมีถ่านไฟฉายตรากบ  

นอกจอมีแม่ค้าอ้อยควั่น ข้าวหลาม น้ำาแข็งไส ฯลฯ  บรรยากาศ

คล้ายๆ ลิเก เดี๋ยวนี้น่าจะหาดูยากแล้ว 

พล นิกร กิมหงวน ในสมัยนั้นก็คงคล้ายๆ เคป๊อปใน

ปัจจุบัน ถ้าเด็กน้อย วัยรุ่นไม่อ่าน คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแน่นอน 

เข้าพวกไม่ได้.

ชนาธิป สรงกระสินธ์
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6 เศรษฐกิจ

ารระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอมิครอน”               

ได้สร้างความหวาดวิตกกังวลไปทั่วโลก เพราะด้วย

คุณสมบัติพิเศษที่แพร่กระจายได้งานกว่าสายพันธุ์

เดลตา ส่งผลให้ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนไป

แล้ว 104 ประเทศ  ขณะที่ประเทศไทยก็พบจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้หลายพื้นที่ได้สั่งเลิกกิจกรรมเคาต์ดาวน์                                                                                

อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ได้ตัดสินใจยกเลิกอีเวนต์เคาต์ดาวน์

และสวดมนต์ข้ามคืนรับปีใหม่ ทั้งที่ศาลาว่าการฯ และสำานักงาน

เขตต่างๆ

ซึ่งถือว่าดับฝันบรรดาผู้ประกอบการ เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่น 

ของภาคท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและห่วงโซ่ต่างๆ จะสามารถสร้าง

รายได้เข้ามาต่อลมหายใจหลังจากที่ซบเซาไปร่วม 2 ปี ดังนั้น การ

มาของสายพันธุ์ โอมิครอน เท่ากับซ้ำาเติมกระทบธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง

ระบบ ที่คาดหวังจะฟื้นตัว ดังนั้น ทั้งปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมีนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเพียง 4 แสนคน สำาหรับนักท่องเที่ยว

ในประเทศคาดมีจำานวน 90 ล้านคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวว่า ผลจากการแพร่ระบาดของโอมิครอนจะสามารถมอง

ได้ 2 มิติ มิติแรก เป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้ประโยชน์ เช่นจาก

ผู้ที่เกษียณอายุ เป็นคนวัยทำางานที่สามารถทำางานต่างประเทศได้ 

และคนที่สามารถทำางานนอกสถานที่ได้ เป็นโอกาสที่ประเทศไทย

จะเปิดรับคนเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่

ภายใต้มาตรการที่เรากำาหนด มองว่าถ้าเป็นมาตรการที่นักท่อง

เที่ยวรับได้เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาอย่างแน่นอน 

เนื่องจากเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาสามารถใช้ชีวิตแบบเป็น

ปกติได้ 

อีกมิติทำาให้เราเสียโอกาส เพราะประเทศต้นทางอาจจะมี

การล็อกดาวน์ประเทศ แต่ยังมีอีกหลายๆ ประเทศที่ไม่ได้ล็อกดาวน์ 

เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อกลับไปต้อง

มีการกักตัว ถือว่าเป็นปัญหาที่ทำาให้นักท่องเที่ยวชะลอหรือเลื่อน

การเดินทางออกไป

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการระบาดทำาให้พฤติกรรม

การท่องเที่ยวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนักท่องเที่ยวจะมอง

ประเด็นหลักคือ การดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  

โควิด-19 

และให้ความ

สำาคัญกับการ

ท่องเที่ยวแบบ

ดูแลธรรมชาติ 

ดูแลสิ่ง

แวดล้อม ดัง

นั้น นโยบาย

ด้านการท่อง

เที่ยวในปี 

2565 จะเน้น

การท่องเที่ยว

สีเขียว ความ

สะอาด  ซึ่งได้

มอบหมายให้

ทุกหน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ อาทิ องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท., กรมการ

ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

หรือ ททท.ไปเร่งดำาเนินการ

“แน่นอนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโค

วิด-19 ไม่ได้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวเพียงอย่างเดียว ยังส่งผลให้รูปแบบและ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คนเปลี่ยนไปอีก

ด้วย ทั้งมุมของการจองห้องพัก การเลือกสถานที่

ท่องเที่ยว เชื่อว่าหลังการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง ผู้

ประกอบการคงต้องมีการเตรียมความพร้อม และ

ปรับตัวให้ทันต่อตลาดท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้น

อย่างแน่นอน” นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน ์กล่าวว่า ในปี 2565 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตั้งเป้ามีการท่องเที่ยว

ในประเทศ โดยคนไทยประมาณ 160 ล้าน

คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใน

ประเทศไทยอยู่ที่ 5-15 ล้านคน โดยจะเน้น

เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อเมริกา 

เกาหลี และญี่ปุ่น คาดว่าจะอยู่ที่ 4-5 ล้าน

คน หากต้องการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 7-8 ล้านคน        

ต้องเปิดให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียและรัสเซีย

หากต้องการนักท่อง

เที่ยวถึง 15 ล้านคน 

ต้องปรับยุทธศาสตร์

เน้นการท่องเที่ยว

คุณภาพและความ

ยั่งยืน  

โดยกระทรวง

การท่องเที่ยวฯ 

เล็งเห็นว่า จาก

สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 สายพันธุ์

โอมิครอน หลาย

ประเทศได้ปรับ

มาตรการด้านการ

เดินทางเข้า-ออก

ประเทศ ไทยเอง

จึงได้เตรียมแผนที่

จะเปิดจังหวัดที่มี

ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ มาเลเซีย, เมียนมา, 

ลาว และกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ทำาให้อีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับ

ความนิยมคือ ธุรกิจร้านกาแฟ โดยเฉพาะการ

ตกแต่งร้าน สร้างบรรยากาศราวกับว่าได้ไปท่อง

เที่ยวในต่างประเทศ จะได้รับความสนใจจาก

ผู้บริโภคที่ชอบชิม แชะภาพ เช็กอิน ได้เข้าใช้

บริการอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งราย

เล็กรายใหญ่ให้ความสนใจเปิดให้บริการจำานวน

มาก 

หากถามธุรกิจแนวคาเฟ่หรือร้านกาแฟ

จะยังเป็นดาวเด่นอยู่ไหม ในเรื่องนี้ นางนงชนก 

สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ 

ภายใต้การดำาเนินการของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ระบุว่า ร้านกาแฟ

ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยู่ แต่ก็จะแตก

ต่างกันไปในรูปแบบของการให้บริการที่หลาก

หลายมากขึ้น เพื่อครอบคลุมความต้องการของ

ผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน เช่น มีอาหารเพิ่มเติมขึ้น

มา มีโซนส่วนตัวสำาหรับประชุม เป็นต้น เพราะ

ปัจจุบันคนไม่ได้มาที่ร้านกาแฟเพื่อดื่มเครื่องดื่ม

เพียงอย่างเดียว แต่กลายมาเป็นสถานที่พูดคุย 

ทำางาน พบปะสังสรรค์

สำาหรับจุดเด่นของ The Coffee Club 

ถือเป็น “ไลฟ์ฮับ” หรือร้านคาเฟ่ที่มีอาหาร

ครบครันรองรับการบริโภคของทุกคนได้ทุก

วันทุกโอกาส จุดเด่นคือเป็นร้านกาแฟที่เปิด

ขายอาหารตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น ออลเดย์

เบรกฟาสต์ (อาหารเช้าที่สั่งทานได้ทั้งวัน) รวม

ถึงแซนด์วิช พาสต้า สลัด สเต๊ก และเบเกอรี                  

ตลอดจนกาแฟซิกเนเจอร์เบลนด์ระดับโลก

หลากหลายเมนู ซึ่ง The Coffee Club ได้ชูจุด

เด่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยปรับให้มีเมนู

อาหารให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่มเซตอาหารไทย

ด้วย รวมไปถึงกาแฟที่ปรับรสชาติให้เข้มขึ้น 

ถูกปากคนไทย 

นอกจากนี้ ยังทำาบรรยากาศร้านให้มีความ

เป็นส่วนตัว พร้อมบริการจากพนักงานที่ใส่ใจ

และเป็นมิตร ลูกค้าสามารถเข้ามานั่งได้ตลอด

ทั้งวัน โดยมานั่งดื่มกาแฟ ทานอาหารหรือจะ

มานั่งทำางานยาวๆ พบปะเพื่อนฝูงก็สามารถ

ทำาได้อย่างสะดวก

สบาย มี Wifi ปลั๊ก

ไฟ และโซนนั่ง

ประชุมให้ใช้งาน

ด้วย

“พฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป

เป็นหลัก ไม่ว่าจะ

ด้วยปัจจัยสภาพ

แวดล้อมต่างๆ ที่

เกิดขึ้น อีกทั้งการ

ที่ร้านเป็นมากกว่า

แค่ขายอาหาร 

เช่น มีเอกลักษณ์

หรือบรรยากาศ

ของร้านที่น่าถ่าย

รูปก็จะทำาให้ลูกค้า

มีประสบการณ์กับ

ร้านนานขึ้น ก็จะทำาให้เกิดการบอกต่อตามช่อง

ทางโซเชียลต่างๆ”

ส่วนแนวทางของบริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้า

คนไทย 50% ต่างชาติ 50% ผ่านกลยุทธ์ 4C 

ประกอบด้วย 1.C-Contact สร้างการติดต่อ

สื่อสารให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2.C-Check-

in & Collaboration ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้

บริการ พร้อมสร้างเครือข่ายร่วมกับบริษัทอื่นๆ 

ด้วย เพื่อออกโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ 3.C-Care 

& Share พนักงานให้บริการดูแลลูกค้าเป็น

อย่างดี เกิดการบอกต่อ ดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามา

ใช้บริการเพิ่มขึ้น และ 4.C-Connect สร้างการ

เชื่อมต่อกับลูกค้า ผ่านทางช่องทางการสื่อต่างๆ 

เช่น แอปพลิเคชัน The Coffee Club รวมไป

ถึงสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ The 

Coffee Club

อย่างไรก็ดี ล่าสุด The Coffee Club                            

ได้ออกเมนูพิเศษ คือเมนูเฟสทีฟ (Festive 

Menu) เพื่อสร้างประสบการณ์และการจดจำา

แก่ลูกค้า โดยมีเมนูอาหารจานหลัก อาหาร

ทานเล่น ของหวานและเครื่องดื่ม นอกจากนี้

ในช่วงเทศกาลสิ้นปี 64 ยังเอาใจคนชอบดื่มด่ำา

บรรยากาศริมน้ำาด้วยการเตรียมเมนูดินเนอร์

เซตเอ็กซ์คลูซีฟที่มาพร้อมไฮไลต์การเฉลิมฉลอง

เฉพาะที่สาขาริเวอร์ซิตี้ และสาขาท่ามหาราช

เท่านั้น.

มิติใหม่ท่องเที่ยวยุคโควิด

มุ่งสู่คุณภาพอย่างยั่งยืนรักษ์สิ่งแวดล้อม

งหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ คือ การผลิตเกลือ การปลูกและผลิต

น้ำาตาลจากตาลโตนด และเป็นแหล่งปลูก

มะนาวรสชาติที่ดีสุด  ทั้งหมดนับเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัตถุดิบประกอบอาหารผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น                   

ที่นำาเอาผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่น

มาต่อยอดเป็นเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหาร

คาวและอาหารหวาน และเพชรบุรียังมีความ                                                            

โดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม                     

วิถีชีวิต

ล่าสุดองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้

ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำา

ปี 2564 โดยเป็น 1 ใน 49 เมือง

จากทั่วโลก ที่ได้รับประกาศเป็นเครือ

ข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ ถือป็น

เมืองที่ 5 ที่ได้รับการประกาศเป็น

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จากก่อน

หน้านี้มี 4 เมือง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 

(2558) จังหวัดเชียงใหม่ (2560) 

จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร 

(2562)  

อย่างไรก็ตาม การเดินหน้า

ยกระดับมาตรฐานของเมืองให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นนโยบายและแผน

งานที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้ อพท.

ดำาเนินการตามภารกิจ อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนา

และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้

กับเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงม ีผู้อำานวยการ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดทำาแผนงาน (Roadmap) ขับเคลื่อน

เมืองระยะ 5 ปี (2565-2570) ภายใต้แนวทางการ

เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ก็เพื่อให้

สอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาและกำาหนด

แนวทางการขับเคลื่อนเมือง 

ทั้งหมดนับเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบประกอบ

อาหารผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำาเอาผลผลิตทางการ

เกษตรที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเมนูอาหาร

ที่หลากหลายทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน และ

เพชรบุรียังมีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในแผนงานนั้นจะเน้นเปิดให้ทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน ทั้งกิจกรรมระดับ

ท้องถิ่นและ

ระดับนานาชาติ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและผลักดันเมือง 

รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มกิจกรรมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากต่าง

ประเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขับ

เคลื่อนเพชรบุรี ให้มีความพร้อมต่อการจัดทำารายงาน

เพื่อติดตาม (Monitoring Report) ในระยะ 4 ปี และ

นำาประโยชน์จากโมเดลการพัฒนานี้ ไปใช้เป็นทางเลือก

หนึ่งในการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืน

“อพท. ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนและ

ผลักดันแนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ทั้งจังหวัดเพชรบุรี ด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น เริ่ม

ตั้งแต่นำาเสนอแนวคิดในการผลักดันเมือง

ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนส

โก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ การเข้าไปศึกษาศักยภาพ

และความพร้อมของเมือง ร่วมกำาหนด

ทิศทางการขับเคลื่อนเมือง ช่วยสร้างการ

รับรู้และการมีส่วนร่วมให้เกิดการประสาน

งาน บูรณาการและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนเมืองของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน

เมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนส

โก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ ในปี 2564.

เพชรบุรีเมืองอาหารโลก

ชูอัตลักษณ์เมือง 3 รส

จั

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ก
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

าหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการดำาเนินชีวิตของ

มนุษย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์มีการบริโภคเนื้อ

สัตว์เรื่อยมา ควบคู่กับการทำาปศุสัตว์เพื่อให้ผลผลิตด้าน

เนื้อสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของสังคม แต่ในยุค

ปัจจุบันที่มนุษย์เริ่มให้ความสนใจกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น ส่งผลให้มีการศึกษาและสรุปผลออกมาว่าการทำาปศุสัตว์

ที่มีอยู่บนโลกนั้น เป็นส่วนที่เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลก

เป็นอย่างมาก ซึ่งมีตัวเลขจากหลายหน่วยงานที่ประเมินว่าส่งผล

ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 14-50% ของปริมาณก๊าซ

ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลก

ขณะที่การแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือในอุตสาหกรรมอาหารเอง

ก็ยังมีคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก

เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่เข้าใจและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหา

ดังกล่าว ได้คิดค้นหาทางออกไปสู่การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

แต่ยังตอบโจทย์ความต้องการทางด้านอาหารของโลกอยู่ จึงเกิด

เป็นการพัฒนาโปรตีนที่มาจากพืช ที่นอกจากจะได้สารอาหารครบ

ถ้วนแล้วนั้น ยัง

เป็นรูปแบบการทำา

อุตสาหกรรมที่มุ่งสู่

การลดคาร์บอนใน

สังคมอีกแนวทาง

หนึ่งด้วย 

แพลนต์เบส

ฟู้ด หรือโปรตีน

ที่มาจากพืช หนึ่งใน

ทางออกของสังคม

เพื่อตอบสนองกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ต้องการ

เลือกรับประทาน

อาหารที่ไมท่ำาลายสิง่

แวดล้อม ซึ่งจะเป็น

ส่วนช่วยในการลด

ก๊าซเรือนกระจกได้ 

ซึ่งจากแพลตฟอร์ม

นี้มีการคาดการณ์

ว่าจะสามารถลด

คาร์บอนได้ถึงปีละ 

12 ล้านตัน และ

ปัจจุบันอาหาร

โปรตีนจากพืชได้รับ

ความนิยมมากขึ้น ซึ่งมีเอกชนหลายรายเข้ามาเล่นในตลาดนี้กัน

อย่างคึกคัก ดูได้จากตลาดในสหรัฐอเมริกาที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของเนื้อสัตว์แล้วกว่า 3.6% และภายใน 10 ปีข้าง

หน้าจะสามารถขยับขึ้นเป็น 10-15% 

ชัยพัฒน์ คุณาภิวัฒน์กุล ผู้อำานวยการฝ่ายขายประจำา

ประเทศไทย ฟู้ดดีฮับ ภายใต้กลุ่มบริษัท สยาม คานาเดี่ยน กรุ๊ป 

จำากัด เปิดเผยว่า “อาหารแห่งอนาคต” (Future Food) เป็นการ

นำาเสนออาหารจากโปรตีนทดแทนใหม่ๆ  รวมทั้งโปรตีนจากพืช 

หรือแพลนต์เบส ซึ่งผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย เพื่อ

มาทดแทนเนื้อสัตว์ ขณะนี้ถือว่าได้รับความนิยมในการบริโภค

เพิ่มมากขึ้น ตามกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจการรับประทานอาหารที่มี

คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยสูง เพื่อการดูแลสุขภาพที่

ดี รวมทั้งยังให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

สำาหรับอาหาร “แพลนต์เบส” หรือนวัตกรรมอาหารที่

ให้ โปรตีนจากพืช เกิดขึ้นมาในประเทศไทยได้ราว 2 ปีเท่านั้น 

แต่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มคนรัก

สุขภาพ ผู้ทานมังสวิรัติ กลุ่มผู้ทานอาหารวีแกน (เจ) และผู้คน

ทั่วไปที่ต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ในบางโอกาส ซึ่งสอดรับกับ

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการการใส่ใจดูแล

สุขภาพเป็นพิเศษ

‘แพลนต์เบส’นวัตกรรมอาหารอนาคต

ตอบโจทย์กลุ่มผู้รักสุขภาพ-รักษ์โลก
อีกทั้งยังถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโต

ที่สูง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Euromonitor และ Allied Market 

Research ระบุว่า มูลค่าตลาดอาหารแพลนต์เบส ในปี 2562 มี

มูลค่าอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2567 

จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต

เฉลี่ยประมาณ 10% นอกจากนี้ยังระบุว่าเฉพาะตลาดเนื้อสัตว์จาก

พืชเติบโต 20% หรือเท่ากับ 900 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจากการเข้า

มาของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กในช่วงของการแพร่

ระบาดไวรัสโควิด-19 จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ตลาดเติบโตขึ้น

ขณะที่ด้านรัฐบาลเองก็ใส่ใจในเรื่องดังกล่าว โดย สุริยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 มีมติรับทราบ

ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) กระทรวงอุตสาหกรรมใน

ฐานะแกนหลักที่ได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางอาหารอนาคตแห่งอาเซียนผ่าน

มาตรการต่างๆ หนึ่งในนั้น ได้แก่

สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 

ภายใต้ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ได้มีการจัดทำาแล็บอาหารแห่ง

อนาคต เพื่อสร้างระบบ

นิเวศนวัตกรรมอาหาร 

ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมอาหารมูลค่า

สูง และผู้เชี่ยวชาญ

นวัตกรรมอาหาร โดย

มีระบบเชื่อมโยง

ฐานข้อมูล รวมทั้ง

สนับสนุนให้ผู้ประกอบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หรือกระบวนการที่

เป็นนวัตกรรม หรือ

มีการรับถ่ายทอด

เทคโนโลยีร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ หรือมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ออกสู่ตลาด จำานวน 15 โครงการ

ส่วนด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอย่างกลุ่ม บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เองก็ยังเห็นถึงการเติบโตของตลาดนี้ จึง

ได้ให้บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด (บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 

บุรณิน รัตนสมบัติ

100%) ส่งบริษัท นิวทรา รีเจน

เนอเรทีฟ โปรตีน จำากัด กับบริษัท 

โนฟ ฟู้ดส์ จำากัด เข้าไปลงทุนใน

บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศ

อังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภาย

ใต้ชื่อบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน 

ประเทศไทย ผลิตผลิตภัณฑ์ โปรตีน

จากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบ

การด้านอาหาร โดยจะนำาเทคโนโลยี

การผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงจาก

ประเทศอังกฤษ

มาตั้งไว้ที่

ประเทศไทย ตั้ง

เป้ากำาลังการ

ผลิต 3,000 ตัน

ต่อปี มีแผน

จะเริ่มดำาเนิน

การออกแบบ

และก่อสร้างใน

ปี 2565

โดย บุรณิน 

รัตนสมบัติ รอง

กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่นวัตกรรม

และธุรกิจใหม่ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และ

ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก 

(เอเซีย) จำากัด กล่าวว่า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โปรตีนจากพืชเป็นหนึ่งใน

เป้าหมายการพัฒนาในกลุ่มธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการและโภชน

เภสัช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่อินโนบิกได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดย

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่

สามารถผลิตโปรตีนจากพืชให้มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์

ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงมาตั้งสายการผลิตที่ประเทศไทย เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ 

ตลอดจนผู้ประกอบการที่สนใจนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีก

ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตอาหารแห่งอนาคตของ

ประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วย

พลังแห่งอนาคตของกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน

และผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางทางด้าน

นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียนอีกด้วย เนื่องจาก

เทรนด์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอาหารโปรตีนจากพืชสามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีไปอีกขั้น 

ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า ในอนาคตตลาด  

แพลนต์เบสจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบ

การแบรนด์

ต่างๆ เองก็

ต้องหันมา

พัฒนาเมนู

อาหารเพื่อ

ตอบโจทย์มาก

ขึ้น ทั้งในช่อง

ทางออนไลน์

และออฟ

ไลน์ รวมถึง 

บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด 

(มหาชน) 

หรือซีพีเอฟ 

ที่ได้พัฒนาแพลนต์เบสแบรนด์ MEAT ZERO เข้ามาทำาตลาด 

อาทิ โบโลน่าจากพืชรสพริก, ข้าวกะเพราเนื้อสับจากพืช เบอร์

เกอร์หมูจากพืชรสซอสบาร์บีคิว และโบโลน่าจากพืชรสออริจินอล 

เป็นต้น

สำาหรับบริษัท ซีพีแรม จำากัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) ก็ได้เปิดตัวแพลนต์เบสในรูปแบบอาหารพร้อม

ทาน หรือ ready to eat แบรนด์ “วีจี ฟอร์เลิฟ” ออกมาจำาหน่าย

ในช่องทางร้านสะดวกซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านไก่ทอดเคเอฟ

ซีได้ทำาการเปิดตัวเมนูที่ทำาจากแพลนต์เบสออกมาทดลองตลาด 

2 เมนู ได้แก่ ไก่ป๊อปและข้าวยำาไก่แซ่บ ใช้วัตถุดิบจาก MEAT 

ZERO จากซีพีเอฟ รวมถึงแมคโดนัลด์เองก็ยังได้เปิดตัวเมนูเนื้อ

จากพืช ข้าวกะเพราแพลนต์เบส ที่เห็นได้ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่าน

มาอีกด้วย 

ขณะเดียวกัน ซิซซ์เล่อร์ก็เล็งเห็นว่าผู้บริโภคหันมาให้ความ

สำาคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเป็นพิเศษ ทำาให้อาหารแพลนต์

เบสจึงเป็นอีกหนึ่งประเภทอาหารที่ผู้บริโภคหันมาเลือกรับประทาน 

โดยซิซซ์เล่อร์ ในฐานะผู้นำาร้านอาหารที่นำาเสนอเมนูแพลนต์เบส 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมาตั้งแต่ปลายปี 2562 โดย

ปัจจุบันจะนำาเมนูดังกล่าวบรรจุเป็นหนึ่งในเมนูประจำา เพื่อที่จะมา

ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ให้สามารถเข้าถึงอาหารแพลนต์เบสได้

หลากหลายสไตล์อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมื่อดูจากแนวโน้มตลาดที่คึกคักแบบนี้น่าจะสะท้อนให้

เห็นว่า แพลนต์เบสฟู้ดน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดัน

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างดี และน่าจะ

สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดี ไปอีกขั้นแน่นอน.

ชัยพัฒน์ คุณาภิวัฒน์กุล

อ

‘‘“อาหารแห่งอนาคต” 

(Future Food) เป็นการนำาเสนอ

อาหารจากโปรตีนทดแทนใหม่ๆ รวม

ทั้งโปรตีนจากพืช หรือแพลนต์เบส 

ซึ่งผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และ

สาหร่าย เพื่อมาทดแทนเนื้อสัตว์ ขณะ

นี้ถือว่าได้รับความนิยมในการบริโภค

เพิ่มมากขึ้น ตามกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจ

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการและความปลอดภัยสูง เพื่อ

การดูแลสุขภาพที่ดี รวมทั้งยังให้ความ

สำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

‘‘
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเชษฐา ทรงตระหนักว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ
จะทรงเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป แม้

ตำาแหน่งสมเด็จพระบวรราชเจ้าว่าง ก็มิได้
ทรงแต่งตั้งเจ้านายพระองค์ใดแทน

อนัเปน็วถิทีางแหง่การขึ้นครอง
แผ่นดินของพระมหากษัตริย์
พระองค์ใหม่อย่างงดงาม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ
ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ในหมู่ชาวต่างชาติขานพระนามว่า “คิงมงกุฎ”
พระชนมพรรษา ๓๗ พรรษา

โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี
เป็นพระมหากษัตริย์             

พระองค์ที่สอง ทรงพระนามว่า 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประทับ ณ 
พระราชวังบวรสถานมงคล 

(วังหน้า)

เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ โปรดให้
ประกอบพระราชพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา

โดยพระราชวงศ์ เสนาบดี ทหาร และพลเรือน
ดื่มน้ำาพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับพระองค์
ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพาร

มีความซื่อสัตย์สุจริต
จงรักภักดีต่อสถาบันและประชาชน

มีความซื่อสัตย์

พุทธศักราช ๒๓๙๕ มีพระราชดำาริ
ปรับเปลี่ยนประเพณีการเข้าเฝ้า ให้ข้าราชการ 

สวมเสื้อ แต่เดิมสวมเสื้อเฉพาะฤดูหนาว

บางคนเป็นกลากเกลื้อน ดูสกปรกไม่
งาม จึงมีการดัดแปลงเสื้อแบบ “บาบ๋า”

เป็นเสื้อคอตั้ง ตัวยาวมาใช้

อย่างนี้ ดูมี
อารยธรรมขึ้น

ทรงฟื้นฟูประเพณีการตีกลองร้องฎีกา เพื่อให้
ทราบถึงทุกข์สุขของราษฎร โดยจะเสด็จออกมา

รับฎีกาด้วยพระองค์เอง ทุกวันโกน
เดือนละ ๔ ครั้ง

ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชน ในการเลือกนับถือ
ศาสนา และการประกอบอาชีพ
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9กีฬา

ปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา คว้ารางวัลนักกอล์ฟทำาเงิน

สูงสุดของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2021 หรือออร์เดอร์ออฟ

เมอริต จากผลงานคว้า 3 แชมป์ พร้อมทำาเงินรางวัลกว่า 2.5 

ล้านบาท ขณะที่ “โปรเดวิด” เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ รับรางวัล

นักกอล์ฟดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี หรือรุกกี้ออฟเดอะเยียร์

ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำาหรับการแข่งขันออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันฤดูกาลที่ 22 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน

ปี 1999 โดยปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 

37 ล้านบาท 

ตำาแหน่งรางวัลนักกอล์ฟทำาเงินสูงสุดตกเป็นของ “โปรเพชร” 

สดมภ์ โปรจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำาเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น 2,542,100 

บาท โดยปีนี้สดมภ์ทำาการแข่งขัน 7 รายการ คว้าแชมป์ 3 รายการ 

(สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น, ไทยแลนด์ โอเพ่น และสิงห์ คลาสสิก) และ

รองแชมป์ 2 รายการ (บุญชู เรืองกิจ แชมเปียนชิพ และสิงห์ ลากูน่า 

ภูเก็ต โอเพ่น) นอกจากนั้นยังจบอันดับ 8 ร่วมในรายการ สิงห์ ออลไทย

เป็นสิ่งที่ ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆ ฤดูกาลสำาหรับภาพของทีมที่จะ

ได้ลุ้นเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟของศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอล กับ 32 เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติ แต่ปรากฏว่า

เพิ่งมีเพียง 6 ทีมเท่านั้นที่การันตีการเข้ารอบ และยังเหลือ

อีก 8 ที่นั่งสำาหรับ 14 ทีมที่เยี่ยมที่สุดที่จะเข้าไปเล่นในช่วงเพลย์ออฟ

กับอีก 2 เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่แชมป์ซู

เปอร์ โบว์ล

แคนซัส ซิตี ชีฟส์, แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส, ลอสแองเจลิส 

แรมส์ และแอริโซนา คาร์ดินัลส์ คืออีก 4 ทีมท่ีเข้าไปจอยกับ กรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส กับดัลลัส คาวบอยส์ ท่ีคว้าต๋ัวเข้าเพลย์ออฟไปแล้ว

หลังจบเกมมันเดย์ไนต์ สัปดาห์ที่ 16 ที่ผ่านมา ไมอา

มี ดอลฟินส์ ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 7 ของตารางฝั่งอเมริกัน คอน

เฟอเรนซ์ หรือเอเอฟซี ทั้งที่พวกเขาสตาร์ทซีซั่นด้วยสถิติ 1-7 ขณะ

ที่ ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์, นิวยอร์ก ไจแอนต์ส และแคโรไลนา แพน

เธอร์ส เป็นทีมที่ตกรอบแน่นอนแล้วเช่นกัน

เมื่อดูจากตัวเลขแล้วยังมีถึง 24 ทีมที่ยังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าไป

เล่นในรอบเพลย์ออฟและมีโอกาสที่ได้ลุ้นถึงซูเปอร์ โบว์ล นับเป็น

จำานวนทีมที่มีลุ้นสูงมากเป็นอันดับ 2 กับ 2 สัปดาห์สุดท้ายของ

ฤดูกาลปกติในรอบ 31 ปีหลังสุดของลีกเอ็นเอฟแอล

ที่ผ่านมาเอ็นเอฟแอลจะเล่นกัน 17 สัปดาห์ แต่ฤดูกาลนี้เป็น

ปีแรกที่เล่นกัน 18 สัปดาห์ และเป็นซีซั่นแรกที่มีทีมเข้าเพลย์ออฟ 

14 ทีม แทนที่จะเป็น 12 ทีมเหมือนที่ผ่านมา

เรามาดูสถานการณ์ของทีมที่มีลุ้นก่อนเข้าการแข่งขันใน

สัปดาห์ที่ 17 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้

สายเอเอฟซี หรืออเมริกัน คอนเฟอเรนซ์

1.แคนซัส ซิตี ชีฟส์ (11-4)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : คว้าแชมป์ดิวิชั่นแล้ว

แคนซัส ซิตี กลายเป็นทีมแรกของสายเอเอฟซีที่คว้าตั๋วเข้า

เพลย์ออฟ และยังคว้าแชมป์ดิวิชั่นไปครองด้วยหลังเอาชนะ พิตต์ส

เบิร์ก สตีลเลอร์ส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนหน้า

นี้ยังมีคำาถามว่าพวกเขายังดีพอหรือไม่ 

ทว่า จากนั้นชีฟส์คว้าชัยชนะ 8 เกมติดต่อกันที่ไม่เพียงทำาให้

พวกเขาเข้าเพลย์ออฟและคว้าแชมป์ดิวิชั่นเอเอฟซีเวสต์เป็นสมัย

ที่ 6 แต่ยังอยู่ในตำาแหน่งที่ดีมากที่จะคว้าสิทธิ์การเล่นในบ้านตลอด

เพลย์ออฟเป็นฤดูกาลที่ 3 ติดต่อกัน หากในสัปดาห์ที่ 17 พวกเขาบุก

ไปชนะซินซินเนติ และไททันส์แพ้ดอลฟินส์ โดยดัชนีของอีเอสพีเอ็น

บอกว่าโอกาสอยู่ที่  66%

2.เทนเนสซี ไททันส์ (10-5)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 99%

โอกาสชนะดิวิชั่น : 94%

ก่อนชนะ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ในเกมเมื่อเช้า

วันศุกร์ที่ผ่านมา เทนเนสซี ไททันส์ แพ้ไปถึง 3 จาก 4 เกม ซึ่งชัย

ชนะเหนือฟอร์ตีไนเนอร์สทำาให้พวก

เขาขยับอันดับในเอเอฟซีขึ้นไป 1 

อันดับ และยังอยู่ตำาแหน่งเดิมหลัง

บิลล์สชนะแพทริออตส์

ไททันส์พลาดโอกาสคว้า

แชมป์เอเอฟซีเซาธ์ เมื่อเช้าวัน

อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่โคลต์ส

ชนะคาร์ดินัลส์ แต่พวกเขามีโอกาส

นั้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 17 หาก

เอาชนะดอลฟินส์ได้ หรือโคลต์ส

แพ้เรดเดอร์ส หรือถึงแม้ไททันส์

แพ้ดอลฟินส์ก็ยังมีโอกาสคว้าตั๋ว

เพลย์ออฟ หากเรฟเวนส์และชาร์จเจอร์สแพ้ หรือเรฟเวนส์และ

แพทริอ็อตส์แพ้ หรือชาร์จเจอร์สและแพทริอ็อตส์แพ้ นอกจากนั้น

เทนเนสซียังมีโอกาสที่จะแย่งแคนซัส ซิตี ในการลุ้นสิทธิ์เล่นในบ้าน

ตลอดการเพลย์ออฟ ซึ่งอีเอสพีเอ็นบอกว่าโอกาสอยู่ที่ 29% 

3.ซินซินเนติ เบงกอลส์ (9-6)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 82%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 73%

ชัยชนะ 2 เกมติดต่อกันทำาให้ ซินซินเนติ เบงกอลส์ ขึ้นมา

เป็นอันดับ 1 ของดิวิชั่น โดยคู่แข่งอย่างเรฟเวนส์ แพ้ 4 เกมติดต่อ

กัน, บราวน์สแพ้ 2 เกมติดต่อกัน และสตีลเลอร์สแพ้ 4 จาก 6 เกม

หลังสุด

ถึงแม้จะเป็นโจทย์ที่ยาก แต่เบงกอลส์ก็ยังมีโอกาสที่จะคว้า

แชมป์เอเอฟซีนอร์ธในสัปดาห์หน้า หากพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะชีฟส์                                                                     

ได้ และสตีลเลอร์สแพ้บราวน์ส โดยขณะนี้เบงกอลส์นำาหน้าบิลล์ส

แลนด์ แชมเปียนชิพ และอันดับ 12 ร่วมในรายการ สิงห์ ไทยแลนด์ 

มาสเตอร์ส 

อันดับสองเป็นของ พชร คงวัดใหม่ จำานวน 1,615,875 บาท โดย

พชรลงเล่น 5 รายการ ได้แชมป์ 2 รายการ (สิงห์ พัทยา โอเพ่น และ

สิงห์ อีสาน โอเพ่น) 

ส่วนอันดับสาม ได้แก่ เศรษฐี ประคองเวช ที่จำานวน 1,137,900 

บาท จากการเล่น 9 รายการ โดยปีนี้เศรษฐีได้แชมป์ในรายการ สิงห์ 

ออลไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 

สดมภ์ วัย 23 ปี ซึ่งเทิร์นโปรเมื่อปี 2019 กล่าวว่า ภูมิใจมากกับ

การคว้ารางวัลนี้มาครอง  

“การที่สามารถจบเป็นแชมป์ออร์เดอร์ออฟเมอริตในออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ได้ก็รู้สึกดีใจมากๆ ครับ และภูมิใจในตัวเองที่คว้ารางวัล

นี้มาได้ จริงๆ ก็ไม่ตั้งเป้าว่าจะได้ แต่ปีนี้ก็เล่นดีมาตลอดทั้งปี ก็ดีใจครับ” 

โปรเพชรที่คว้าแชมป์ในทัวร์ไปแล้ว 5 รายการกล่าว

“ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ ที่จัดทัวร์นาเมนต์ดีๆ แบบนี้ในประเทศไทย ให้นักกีฬา

ไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับโลกและมีเวิลด์แรงกิงให้ด้วย ถือว่าสำาคัญมาก 

เพราะสามารถไปต่อยอดในทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ”

ขณะที่เด่นวิทย์ก็เริ่มต้นเส้นทางอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจาก

การเทิร์นโปรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยปีนี้โปรวัย 17 ปีจากชลบุรี 

แข่งขัน 9 รายการ คว้าแชมป์แรกได้สำาเร็จในรายการ สิงห์ เชียงใหม่ 

โอเพ่น และจบที่ 4 ในอันดับเงินรางวัลสะสมที่จำานวน 888,829 บาท  

“ดีใจมากครับที่ได้รางวัลรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ของออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีสำาหรับผมครับ ยอมรับว่าเกินคาดอยู่บ้าง

นิดหน่อย” อดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยกล่าว

“ทุกอย่างเป็นไปตามเป้า ได้ 1 แชมป์ และก็ท็อปเท็นอีก 2 แมตช์ 

ไม่ผ่านการตัดตัวแค่ 2 แมตช์”

เด่นวิทย์กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ดีใจเป็นพิเศษก็คือการเล่นในออลไทย

แลนด์ทำาให้ได้เวิลด์แรงกิง ทำาให้ตนนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในการจัดอันดับ

โลกและยังสามารถขยับอันดับได้ดี

“อยากขอบคุณออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

สนามกอล์ฟทุกแห่งที่มีส่วนร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนในการ

จัดการแข่งขันในปีนี้ครับ” 

นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ กล่าวว่า ในนามของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ขอแสดงความ

ยินดีกับทั้งสดมภ์และเด่นวิทย์ที่ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นจุด

เริ่มต้นที่ดีก่อนที่จะไปแสวงหาความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไป 

“คงจะไม่มีใครปฏิเสธความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของสดมภ์ในปี 2021 

ได้ ความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ การฝึกฝนและความอดทนใน

การฝึกซ้อมระหว่างที่รอการแข่งขันของสดมภ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปีนี้

ที่สดมภ์ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น 

ก่อนที่ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จะกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งนั้น ได้ผลิดอก

ออกผลอย่างชัดเจน ผลงานอันยอดเยี่ยมของสดมภ์เป็นบทพิสูจน์ให้เห็น

ว่า การเข้าแข่งขันในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จะช่วยส่งเสริม พัฒนา

ฝีมือ และเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนจะก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

ต่อไป ดังเช่นนักกอล์ฟฝีมือระดับโลกหลายๆ คนที่ได้ผ่านการเล่นจาก 

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์มาแล้ว”

ในส่วนของเด่นวิทย์นั้น ประธานกรรมการบริหาร ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ กล่าวด้วยว่า เป็นอีกความภาคภูมิใจที่ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์มีมาโดยตลอด นั่นก็คือการได้ร่วมสร้างนักกอล์ฟที่มีฝีมือให้กับ

ประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ จากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 20 ปี และเด่นวิทย์ ใน

วัย 17 ปี ก็กำาลังเริ่มต้นอย่างสวยงามในเส้นทางอาชีพนี้ 

“ผมและทีมงานมีความยินดีกับเด่นวิทย์สำาหรับรางวัลนี้อย่างยิ่ง 

การที่เด่นวิทย์ได้ผ่านการเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทยมาก่อน และเพิ่งเทิร์น

โปรในปีนี้ โดยได้เข้าร่วมแข่งขันคิวสกูลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนได้รับทัวร์

การ์ด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงาม จากการคว้าแชมป์ สิงห์ เชียงใหม่ 

โอเพ่น และรางวัลรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ ผมเชื่อมั่นว่ายังมีความสำาเร็จอีก

มากมายที่รอเด่นวิทย์อยู่ข้างหน้าถ้ายังคงมุ่งมั่นต่อไป และออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์จะขอเป็นกำาลังใจและอยู่เคียงข้างตลอดไป”.

ปีทองของ ‘สดมภ์ แก้วกาญจนา’

คว้าทำาเงินออลไทยแลนด์ 2021

“โ

ในตารางของเอเอฟซี เนื่องจากสถิติการเจอกันของทีมในคอนเฟอเรนซ์

ทำาได้ดีกว่า

4.บัฟฟาโล บิลล์ส (9-6)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 99%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 89%

ชัยชนะของบิลล์สเหนือแพทริออตส์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา

ทำาให้พวกเขาได้เปรียบในดิวิชั่นเอเอฟซีอีสต์ เนื่องจากสถิติการเจอกันใน

ดิวิชั่นเหนือกว่าแพทริออตส์ (4-1 และ 3-2) ในสัปดาห์ที่ 17 ยังไม่มีทีม

ใดมีโอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น นั่นหมายความว่า เอเอฟซีอีสต์ต้องไปตัดสิน

กันในสัปดาห์ที่ 18 สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติ โดยบิลล์สมีโอกาสที่

จะเข้าเพลย์ออฟในสัปดาห์ที่ 17 หากชนะฟอลคอนส์ และเรฟเวนส์แพ้ 

หรือชนะฟอลคอนส์และเรดเดอร์ส กับชาร์จเจอร์สแพ้ทั้งคู่

5.อินดีแอนาโปลิส โคลต์ส (9-6)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 96%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 6%

โคลต์สคว้าชัยชนะได้อย่างน่าทึ่งในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับ

แอริโซนา ทั้งที่ปราศจากออฟเฟนซีฟไลน์ตัวจริง รวมถึงไลน์แบ็กเกอร์ตัว

เก่ง ดาริอุส เลียวนาร์ด เนื่องจากปัญหาโควิด-19 หนึ่งวันก่อนหน้านั้น 

ชัยชนะทำาให้พวกเขายังมีลุ้นในกลุ่มเอเอฟซีเซาธ์ ซึ่งถ้าแพ้จะตกรอบ

ทันที พวกเขามีโอกาสเข้าเพลย์ออฟในสัปดาห์ที่ 17 หากชนะเรดเดอร์ส

6.นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ (9-6)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 95%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 11%

แพทริออตส์แพ้มา 2 เกมติดต่อกัน ทั้ง

ที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะชนะรวด 7 เกม อย่างไร

ก็ตาม พวกเขาตามหลังบิลล์สไม่มาก โดย

บัฟฟาโลเหนือกว่า 1 เกมเมื่อดูจากสถิติใน

ดิวิชั่น แต่ปัญหาคือ แพทริออตส์ไม่สามารถ

กุมชะตาด้วยตัวเองได้ โดยในสัปดาห์ที่ 17 

ยังไม่มีทีมได้แชมป์ดิวิชั่น

แต่บิลล์สมีโอกาสชนะดิวิชั่นในสัปดาห์

ที่ 18 ถ้าพวกเขาชนะ 2 เกมที่เหลือ ส่วน 

แพทริออตส์มีโอกาสเข้าเพลย์ออฟกับชัยชนะ

เหนือจากัวร์ส และเรดเดอร์สแพ้ในสัปดาห์หน้า หรือดอลฟินส์แพ้

7.ไมอามี ดอลฟินส์  (8-7)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 22%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : <1%

ชัยชนะเหนือ นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส ในเกมมันเดย์ไนต์ ทำาให้ไมอา

มี ดอลฟินส์ เป็นทีมแรกที่ชนะ 7 เกมติดต่อกัน และแพ้ 7 เกมติดต่อกัน

ในฤดูกาลเดียวกัน ข่าวดีคือพวกเขามีโอกาสเข้าเพลย์ออฟหากชนะใน 2 

เกมที่เหลือ ข่าวร้ายทั้งไททันส์และแพทริออตส์ไม่หมู

ทีมอื่นๆ ในสายเอเอฟซีที่ยังมีลุ้น

บัลติมอร์ เรฟเวนส์ (8-7)

บัลติมอร์ เรฟเวนส์ อยู่ในโลกความจริงหลังกระเด็นหลุดจาก 7 

อันดับแรกของสายเอเอฟซีจากการพ่ายแพ้ติดต่อกัน 4 เกมรวด แต่ยัง

พอมีลุ้น เพราะสถิติไทเบรกเกอร์ โปรแกรมที่เหลือของพวกเขาคือเจอกับ

แรมส์และสตีลเลอร์ส แต่โอกาสเข้ารอบยังต้องลุ้นทีมอื่นด้วย ซึ่งดัชนีลุ้น

เพลย์ออฟของเรฟเวนส์ของอีเอสพีเอ็นอยู่ที่ 32%

ลอสแองเจลิส ชาร์จเจอร์ส (8-7)

ชาร์จเจอร์สพ่ายแพ้ ฮิวสตัน เท็กซานส์ สัปดาห์ที่ผ่านมาทำาให้

พวกเขาหลุดจากภาพที่จะลุ้นเพลย์ออฟ โดยโปรแกรมที่เหลือต้องเจอกับ

คู่ปรับในดิวิชั่นเอเอฟซีเวสต์ อย่างเดนเวอร์และลาสเวกัส ซึ่งดัสชีเข้า

เพลย์ออฟตกไปอยู่ที่  34%

ลาสเวกัส เรดเดอร์ส (8-7)

ชัยชนะ 2 เกมติดต่อกันด้วยคะแนนรวมกัน 6 แต้ม ทำาให้ ลาส

เวกัส เรดเดอร์ส ยังพอมีลุ้นเพลย์ออฟ โปรแกรมที่เหลือของพวกเขาคือ

เกมกับโคลต์สและชาร์จเจอร์ส ซึ่ง

ดัชนีของอีเอสพีเอ็นบอกว่าโอกาสเข้า

เพลย์ออฟของเรดเดอร์สมีอยู่ 18% 

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส (7-

7-1)

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส แพ้ 

4 จาก 6 เกมหลังสุด แต่ก็ยังมีลุ้น

แชมป์ดิวิชั่นเอเอฟซีนอร์ธ หาก

สามารถคว้าชัยชนะใน 2 เกมสุดท้าย

ได้ในการเล่นกับบราวน์สและเรฟเวนส์                          

แต่ต้องไปลุ้นให้เบงกอลส์แพ้ใน 2 

เกมสุดท้ายด้วย

คลีฟแลนด์ บราวน์ส (7-8)

บราวน์ส แม้จะแพ้ กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส ในเกมคืนวันเสาร์ แต่

พวกเขาก็ยังไม่ตกรอบ บราวน์ยังมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟหากชนะ 2 เกม

ที่เหลือกับสตีลเลอร์สและซินซินเนติ

เดนเวอร์ บรองโกส์ (7-8)

ในทางทฤษฎี เดนเวอร์ บรองโกส์ ยังไม่ตกรอบหลังจากที่เพิ่งแพ้ 

ลาสเวกัส เรดเดอร์ส แต่ดัชนีของอีเอสพีเอ็นระบุว่าโอกาสผ่านเข้ารอบ

ของพวกเขาน้อยกว่า 1% 

สายเอ็นเอฟซี หรือเนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์

1.กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส (12-3)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : คว้าแชมป์ดิวิชั่นแล้ว

เกมที่แพ็กเกอร์สเอาชนะบราวน์สเป็นเกมที่สำาคัญมาก เพราะ

หากบราวน์สคัมแบ็กสำาเร็จในเกมที่แลมโบฟิลด์ โอกาสสูงมากที่แพ็ก

เกอร์สจะตกจากทีมวางอันดับ 1 เพราะชัยชนะในบ้านของดัลลัสเหนือ

วอชิงตัน จะส่งให้คาวบอยส์ขึ้นไปเป็นอันดับ 1 แทน

การที่แพ็กเกอร์สเอาตัวรอดจากบราวน์สได้ ทำาให้พวกเขาอยู่ใน

ตำาแหน่งที่ดีมากที่จะคว้าทีมวางอันดับ 1 พร้อมสิทธิ์เล่นในบ้านตลอด

เพลย์ออฟ โดยสถิติในแลมโบฟิลด์ฤดูกาลนี้ แพ็กเกอร์สชนะ 7 แพ้ 0 

และนับตั้งแต่ แมตต์ ลาเฟลอร์ มาคุมทีมเมื่อปี 2019 พวกเขามีสถิติใน

บ้าน 20-3 และในสัปดาห์ที่ 17 แพ็กเกอร์สมีโอกาสคว้าทีมวางอันดับ 1 

ของเอ็นเอฟซี หากชนะไวกิงส์ และคาวบอยส์แพ้คาร์ดินัลส์

2.ดัลลัส คาวบอยส์ (11-4)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : คว้าแชมป์ดิวิชั่นแล้ว

ดัลลัส คาวบอยส์ คว้าแชมป์ดิวิชั่นเอ็นเอฟซีอีสต์ไปครองก่อนจบ

เกมซันเดย์ไนต์ด้วยซ้ำา ตอนนี้สิ่งที่คาวบอยส์ลุ้นคือการแย่งทีมวาง

อันดับ 1 จาก กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส ซึ่งดัชนีของอีเอสพีเอ็นบอกว่า

โอกาสอยู่ที่ 16% หนทางที่จะเกิดได้คือ คาวบอยส์ชนะ 2 เกมที่เหลือ 

และแพ็กเกอร์สแพ้เกมใดเกมหนึ่งกับไวกิงส์หรือไลออนส์

3.ลอสแองเจลิส แรมส์ (11-4)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 73%

ลอสแองเจลิส แรมส์ คว้าสิทธิ์ไวลด์คาร์ดแน่นอนแล้ว แต่

กำาลังลุ้นแชมป์เอ็นเอฟซีเวสต์ หลังเอาชนะไวกิงส์ในเกมวันอาทิตย์ที่

ผ่านมา ถึงแม้ว่า แมทธิว สแตฟฟอร์ด จะอยู่ในช่วงฟอร์มแกว่ง โดย

เกมวันอาทิตย์นั้นขว้างเสียไป 3 อินเตอร์เซปต์

แรมส์นั้นหลังจากแพ้มา 3 เกมติดก็มาฟื้นด้วยการคว้าชัยชนะ 

4 เกมติดต่อกัน พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่นในสัปดาห์ที่ 17 

ด้วยชัยชนะเหนือเรฟเวนส์ และคาร์ดินัลส์ต้องแพ้คาวบอยส์

4.แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส (11-4)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : คว้าแชมป์ดิวิชั่นแล้ว

บัคคาเนียร์สคว้าแชมป์เอ็นเอฟซีเซาธ์มาครอง หลังชนะ

แพนเธอร์สเมื่อวันอาทิตย์ เป็นการคว้าแชมป์ดิวิชั่นครั้งแรกนับจาก

ปี 2007

5.แอริโซนา คาร์ดินัลส์ (10-5)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : เข้าเพลย์ออฟแล้ว 

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : 27%

คาร์ดินัลส์ออกสตาร์ทฤดูกาลอย่างยอดเยี่ยม แต่การพ่ายแพ้ 

3 เกมติดต่อกันเปิดโอกาสให้แรมส์ขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ของกลุ่ม

เอ็นเอฟซีเวสต์

แรมส์กลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ดิวิชั่น แต่คาร์ดินัลส์ก็ยัง

มีโอกาส แต่ต้องชนะ 2 เกมที่เหลือ และลุ้นให้แรมส์แพ้เกมใดเกม

หนึ่งก็จะแซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้ แต่ถ้าไม่ก็ต้องเข้าเพลย์ออฟไปใน

ฐานะไวลด์คาร์ด ทั้งที่สตาร์ทซีซั่นด้วยสถิติ 7-0

6.ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตี ไนเนอร์ส (8-7)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 78%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิช่ัน : หมดลุ้นแล้ว

ถึงแม้จะแพ้ เทนเนสซี ไททันส์ ในเกม

เมื่อเช้าวันศุกร์ แต่ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไน

เนอร์ส ก็ยังเหนียวแน่นในการลุ้นเข้าเพลย์ 

ออฟ การแพ้ของมินนิโซตา ไวกิงส์ ทำาให้        

ฟอร์ตีไนเนอร์สยังเป็นทีมวางอันดับ 6 ของ

เอ็นเอฟซี และในสัปดาห์ที่ 17 ถ้าพวกเขาเปิด

บ้านชนะฮิวสตันก็จะเข้าเพลย์ออฟทันที แต่ถ้า

แพ้ก็ยังได้ลุ้นหาก นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส แพ้

 7.ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ (8-7)

โอกาสเข้าเพลย์ออฟ : 65%

โอกาสคว้าแชมป์ดิวิชั่น : หมดลุ้นแล้ว

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ซึ่งชนะมา 3 เกมติดต่อกัน และคว้า

ชัยชนะ 6 จาก 8 เกมหลังสุด มีโอกาสที่จะผ่านเข้าเพลย์ออฟใน

สัปดาห์หน้าถ้าพวกเขาชนะวอชิงตันและไวกิงส์, ฟอร์ตีไนเนอร์ส 

และเซนต์สนัดกันแพ้

ทีมที่ยังพอมีลุ้นในสายเอ็นเอฟซี

มินนิโซตา ไวกิงส์ (7-8)

มินนิโซตา ไวกิงส์ นั้นมีโอกาสที่จะเข้าเพลย์ออฟหากชนะทั้ง 

3 เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติ แต่โอกาสแรกพลาดไปแล้วหลังไปแพ้

แรมส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนดัชนีตกไปเหลือ 17% และงานใน

สัปดาห์ที่ 17 ต้องไปเยือนแลมโบฟิลด์ ซึ่งในซีซั่นนี้แพ็กเกอร์สยังไม่

เคยแพ้ใคร

แอตแลนตา ฟอลคอนส์ (7-8)

ชัยชนะเหนือไลออนส์ ทำาให้แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ยังมีลุ้น

แม้จะน้อยนิดกับเกมที่เหลือที่ต้องเจอบิลล์สและเซนต์ส กับสถิติ 4-7 

สำาหรับการเจอกับทีมในคอนเฟอเรนซ์ที่แย่กว่าทีมอื่น ทำาให้ดัชนีของ

อีเอสพีเอ็นที่ฟอลคอนส์จะคว้าไวลด์การ์ดมีเพียง 1% 

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส (7-8)

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส มีโอกาสที่จะแซงอีเกิลส์หรือฟอร์ตีไน  

เนอร์ส หากชนะเกมมันเดย์ไนต์ที่ผ่านมา แต่ความพ่ายแพ้ทำาให้

โอกาสที่พวกเขาจะเข้าไม่ติด 7 อันดับแรกของเอ็นเอฟซีเหลือเพียง 

33% กับ 2 เกมที่เหลือที่ต้องเจอแพนเธอร์สและฟอลคอนส์

วอชิงตัน ฟุตบอลทีม (6-9)

วอชิงตันแม้จะแพ้ในเกมมันเดย์ไนต์ แต่พวกเขายังไม่ตกรอบ

เพลย์ออฟ แต่เกมที่เหลือกับ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส และฟิลาเดลเฟีย อี

เกิลส์ ทำาให้อีเอสพีเอ็นมองว่าโอกาสคว้าไวลด์การ์ดของพวกเขาอยู่ที่ 

6% มากกว่า แอตแลนตา ฟอลคอนส์ เสียอีก.

ฤดูกาลเอ็นเอฟแอลสุดสูสี

8ทีมยังได้ลุ้นตั๋วเพลย์ออฟ

นี่
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เด็กเที่ยวฟรี ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค

สยามอะเมซิ่งพาร์คบนพื้นที่กว้างขวางเกือบ 300 ไร่ เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ที่มีมุมพักผ่อนสวยงาม จุดเช็กอินถ่ายภาพลงโซเชียล 

พร้อมสุขสุดๆ กับเครื่องเล่นมากมาย เช่น ท่องแดนไดโนเสาร์นั่งรถ

จิ๊บไลเดอร์เข้าไปชมไดโนเสาร์พันธ์ุต่างๆ/ไซ-แอมทาวเวอร์หอคอย

ชมวิวหมุน 360 องศาติดแอร์/ล็อกฟลูม ล่องซุงมหาสนุก/วอร์เท็ก

ซูปเปอร์เกลียวเหาะมหาสนุกยาวเป็นที่ 1 ใน 2 ของโลก/บูมเมอแรง

รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลังยอดนิยม ฯลฯ พร้อมนี้ยังพักผ่อนในทะเล

เที ยมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด 

ในโลก ออกกำาลังกาย

เพลิดเพลินในบ่อน้ำา

ตก บ่อน้ำาวน สไล 

เดอร์ 7 สี ไซ-แอม 

ลากุน เที่ยวสยาม

อะเมซิ่งพาร์ค สนุก

อุ่นใจ ปลอดภัยแบบ 

New Normal ด้วย

มาตรฐานบริการ

สาธารณสุข และ 

SHA PLUS โอกาส

พิเศษในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 และวันเด็กแห่งชาติ ขอ 

มอบความสุขให้เด็กเที่ยวฟรี (เด็กที่มีความสูง 100-130 ซม.) 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2654 ถึง 31 มกราคม 2565 บัตรราคาปกติ  

900 บาท พิเศษเพียงแอดไลน์ @siamamazingpark รับส่วนลด

เหลือเพียงท่านละ 500 บาท หรือซื้อบัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ 

ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มต้นเพียงท่านละ 350 บาท ที่ www.

siamamazingpark.com/promotion- online สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม 0-2105-4294/line @siamamazingpark

สัมมนาวัดผลทักษะทางอารมณ์และสังคม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ

ธนาคารโลก และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอ

เชิญนักวิจัยทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องแนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม (Social 

and Emotional Skills Workshop) เวทีประชุมระดับนานาชาติ 

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้แนวคิดเรื่อง

ทักษะอารมณ์สังคม 

พบกับ ศ.โอลิเวอร์ 

จอห์น วิทยากรผู้

เชี่ยวชาญด้านการ

วัดประเมินผลทักษะ

อารมณ์และสังคมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ เบิร์กลีย์ และ 

ซาราห์ เอล วาซซิ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากธนาคารโลก ระหว่าง

วันที่ 31 มกราคม–4 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมล่ามตลอดการอบรม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำาหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ได้แล้วตั้งแต่วันนี้–5 มกราคม 2565 ทาง https://research.eef.

or.th/social-and-emotional-skills-workshop/ (รับจำานวนจำากัด)

ยาวชนไทยได้แสดงความสามารถให้เห็น

กันอีกครั้งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

Covestro Innovation Design Contest 2021 

(IDC 2021) โครงการประกวดออกแบบนวัตกรรม 

“สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)” 

ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสู่เส้นทางการหมุนเวียน

อย่างยั่งยืน (Recharge to a Fully Circular Way)” 

เพื่อผลักดันไอเดียนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด

และการหมุนเวียนอย่างมีคุณค่า จัดโดย โคเวสโตร 

ผู้นำาด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ร่วมกับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดยผลงานที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นของ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) ผลงาน KMUTT CHARGING  

STATION มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ตอบ

โจทย์การใช้งาน EV Car และสามารถนำาแนวคิดไป

พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเพื่อใช้งานได้จริง รวมถึงยัง

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของผู้ใช้

งานในด้านต่างๆ อีกด้วย

โครงการประกวดออกแบบนวัตกรรม Covestro 

Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021) 

จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมนักศึกษาที่นำาเสนอไอเดียการ

ออกแบบ “สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging 

Station)” ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสู่เส้นทางการ

หมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Recharge to a Fully Circular Way)” 

ได้อย่างตอบโจทย์ทั้งทางด้านไอเดียเชิงนวัตกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืน รวมถึงความ

เป็นไปได้ในการนำาไปพัฒนาเพื่อการใช้งานได้จริง

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาส

ให้เยาวชนระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ได้แสดง

ศักยภาพด้านการคิดและพัฒนานวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 185,000 บาท

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ นายวฤต รัตนชื่น  

ผู้อำานวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และนาย

พิชิต พงษ์ประเสริฐ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจยาน

ยนต์ไฟฟ้า กฟผ., นายชาญณรงค์ แก่นทอง นายก

สภาสถาปนิก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โคเวส

โตรฯ ได้แก่ นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้า

ฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำาภูมิภาคอาเซียน และนาย

ชัยยุทธ แจ้งเจนรบ ผู้จัดการโรงงาน ศูนย์การผลิต

นศ.มจธ.คว้ารางวัลออกแบบสถานีชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า

โพลีคาร์บอเนต

ดร.ทีโม สลาวินสกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า โคเวสโตร

ได้จัดการประกวดในโครงการนี้มาต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 3 แล้วในปีนี้ ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวคิด

เชิงนวัตกรรมให้กับเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ เปิดเวทีให้

น้องๆ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางความ

คิด ไอเดียเชิงนวัตกรรม และการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

พร้อมๆ กับการส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งหัวข้อการ

แข่งขันปีนี้มีความน่าสนใจและค่อนข้างท้าทายมาก

ที่นักศึกษาจะได้แสดงไอเดียออกแบบสถานีชาร์จ EV 

ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจ และ

ทางโคเวสโตรเองก็มุ่งเน้นแนวคิดไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

และพยายามอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ตลอดสายการผลิตทั้งหมดของ

เรา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (SDGs) เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความ

ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกคือกุญแจสำาคัญ

ในการเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่

นำาเราไปสู่โลกที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุก

คนในการดูแลรักษาโลกของเรา ถึงแม้ว่าโครงการ 

IDC จะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดเชิง

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนความยั่งยืน แต่เราเชื่อว่าความ

พยายามนี้พร้อมกับการจับมือร่วมกับองค์กรต่างๆ จะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืน พร้อมส่งมอบ

โลกที่น่าอยู่นี้ ไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคตของได้

“และผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษา

ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันในปีนี้ และ

ขอชื่นชมทุกคนที่มองเห็นปัญหา และหาแนวทาง

การแก้ไข ร่วมกันนำาเสนอไอเดียดีๆ ในการออกแบบ

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นโจทย์ของปีนี้ ซึ่งเรา

อยากเห็นแนวคิดใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

ในอนาคต และขอขอบคุณทาง EGAT อีกครั้งที่มี

เป้าหมายและร่วมกันสนับสนุนแคมเปญนี้ด้วยกัน” 

ดร.ทีโมกล่าวทิ้งท้าย

วฤต รัตนชื่น ผู้อำานวยการฝ่ายแผนยุทธ 

ศาสตร์ กฟผ. ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้าที่กำาลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำาคัญในโลกและ

ในประเทศไทย ซึ่งกำาลังร่วมกันหาแนวทางการ

สร้างความยั่งยืนให้กับโลก และโจทย์ของโครงการ  

IDC 2021 นี้ถือได้ว่าจะมีประโยชน์กับสังคมในวงกว้าง 

และคิดว่าถ้าไอเดียการออกแบบสถานีชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าของน้องๆ จะช่วยส่งเสริมและทำาให้คนอยาก

หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และ

ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศให้กับโลกได้ 

นั่นคือประโยชน์ที่น้องๆ สามารถสร้างให้กับโลกใบนี้

ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้า

สู่การแข่งขันรอบสุดท้าย ได้แสดงถึงศักยภาพ ทั้ง

แนวคิดในการตอบสนองต่อปัญหาที่เป็นอยู่และ

ความคิดสร้างสรรค์ในออกแบบนวัตกรรม “สถานี

ชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า (EV Charging Station)” ซึ่ง

ตอบโจทย์เกณฑ์การตัดสินได้อย่างดีเยี่ยม รวม

ถึงรูปแบบการนำาเสนอผลงานของแต่ละทีมที่มี

ความโดดเด่นไม่แพ้กัน สร้างความประทับใจให้

กับคณะกรรมการตัดสินเป็นอย่างมาก โดยผลงาน 

“KMUTT CHARGING STATION” ของนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถ

คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง โดยได้รับรางวัลเป็นทุน

การศึกษามูลค่า 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ

ประกาศนียบัตร  

สำาหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ผลงาน DENOTOL จากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยรางวัลและประกาศ 

นียบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำานวน 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน 

Camellia Charging Station จากทีมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยรางวัลและ

ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท

นอกจากนี้ รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ประกอบ

ด้วย ผลงาน ECO-FRIENDLY MINI EV CHARGING 

STATION จากทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผลงาน Power Treecharge 

จากทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลงาน Green Tower 

Station จากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท 

และรางวัล Popular Vote ทีมที่มีผู้ชื่นชอบได้รับ

การโหวตมากที่สุด คือผลงาน DENOTOL จากทีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับทุน

การศึกษาพิเศษ 10,000 บาท.

เ

มอบถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ดร.ที โม สลาวินสกี จากโคเวสโตร และคุณวฤต 

รัตนชื่น  จาก กฟผ.  

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน KMUTT CHARGING STATION ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน KMUTT CHARGING STATION ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานชนะเลิศ ทีม KMUTT CHARGING STATION จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

‘ศธ.’ให้ขรก.85%WFHยาว14วัน
ห่วงโอมิครอนระบาดย้ำาโรงเรียนสอนOn siteเคร่งครัดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” มอบ “ปลัด ศธ.” ออก

ประกาศ Work From Home 85% ต่อเนื่อง 14 วัน 

หลังเทศกาลปีใหม่ ห่วงโอมิครอนระบาด ย้ำา

โรงเรียนเปิดสอน On site เคร่งครัดมาตรการความ

ปลอดภัย 6-6-7 ลดความเส่ียงโควิดในสถานศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนว

โน้มคล่ีคลายลงอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน

ก็มีการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” (Omicron) 

เช้ือไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ ประกอบกับ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำาคัญท่ีจะมี

การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงานตามประเพณีท้องถ่ิน

และทางศาสนา ท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลจำานวน

มาก มีการเดินทางท่องเท่ียว ดังน้ัน เพื่อเป็นการ

เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วง

เทศกาลปีใหม่ ตนจึงมอบหมายให้นายสุภัทร 

จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศธ.

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ประกาศ 

ศธ.ฉบับดังกล่าว กำาหนดให้บุคลากรในสังกัดและ

ในกำากับของ ศธ.ปฏิบัติงานภายในท่ีพัก (Work 

From Home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ต้ังแต่วันท่ี 1-14 มกราคม 2565 โดยการปฏิบัติ

งานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจให้บริการ

แก่ประชาชน ส่วนผู้บริหารของ ศธ.ในระดับ

บริหารสูง ระดับบริหารต้น ระดับอำานวยการ

สูง และผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับ

เช่ียวชาญ ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้น

สังกัดตามปกติ, ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและ

ในกำากับของ ศธ.กำากับควบคุมดูแลการปฏิบัติ

งานภายในท่ีพักของบุคลากรในเวลาราชการให้

มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี บุคลากรท่ีต้องเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานภายในท่ีพัก

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำาหรับสถานศึกษาใน

สังกัด ศธ. ท่ีจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบ 

On site ทุกแห่ง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความ

ปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเส่ียงโควิดในสถาน

ศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ซ่ึงประกอบด้วย 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม 

(SSET-CQ ) และ 7 มาตรการเข้มสำาหรับสถานศึกษา 

อย่างไรก็ตาม การออกประกาศ Work From Home 

ของ ศธ.คร้ังน้ี เป็นมาตรการหน่ึงในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุต่างๆ ท่ี

อาจจะมีการแพร่ระบาดภายหลังท่ีมีวันหยุดยาวช่วง

เทศกาลปีใหม่ และแม้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศไทยท่ีลดลง

“ดิฉันขอให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และพ่ี น้อง ประชาชนทุกคน ไม่

ประมาท การ์ดไม่ตก ระมัดระวังการเดินทางไป

ร่วมกิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ ต้องสวมใส่หน้ากาก

อนามัย หม่ันล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

หรือสบู่ หลีกเล่ียงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีไข้ 

และไอจาม และคอยสังเกตอาการตนเองอยู่

เสมอ” นางสาวตรีนุชกล่าว.

ศึกษาธิการ • สอศ.มอบของขวัญส่งท้ายปี 64 

มติ อ.ก.ค.ศ.ให้วิทยฐานะข้าราชการครูชำานาญ

การ และเลื่อนตำาแหน่งชำานาญการพิเศษ รวม 

106 ราย พร้อมย้าย ผอ.สถานศึกษา 23 ราย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าว

ว่า สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) จัดประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา คร้ังท่ี 15/2564 เมื่อวันท่ี  

28 ธันวาคม 2564 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีการพิจารณา

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติ

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะชำานาญการ จำานวน 

6 ราย และเลื่อนวิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ 

จำานวน 100 ราย รวมเป็น 106 รายตามหนังสือ

สำานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ.0206.3/ว 21 นอกจากน้ี 

อ.ก.ค.ศ. สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได้มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา ไปแต่ง

ต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ 

โดยให้เป็นผู้รักษาการในตำาแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

ก่อน รวมจำานวน 23 ราย ได้แก่ 1.นายพิเชษฐ์ 

หาดี ผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้

อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.นายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพพนมไพร ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวย

การวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 3.นางสาววารี  

ชีวะเจริญ ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัย

การอาชีพเถิน 4.นายสำาราญ สีปวน ผู้อำานวย

การวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้รักษาการใน

ตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ 

5.นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย

สารพัดช่างราชบุรี ให้รักษาการในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า 6.นายลำาปาง พันธ์

เพชร ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัย

การอาชีพขอนแก่น 7.นายชัยสิทธ์ิ สง่างาม  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้

รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 8.นายบรรจง 

พลขันธ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัย

การอาชีพบ้านไผ่ 9.นางสุวนิจ สุริยพันตรี  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้รักษา

การในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

วารินชำาราบ 10.นายเกียรติสยาม ล้ิมตระกูล  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ให้รักษา

การในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสระแก้ว 11.นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาท ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

12.นายวีระชัย สมบัติกำาไร ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้รักษาการใน

ตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

13.นายจารึก ศิลป์สวัสด์ิ ตำาแหน่งผู้อำานวยการ

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ให้รักษาการในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 14.นายสมคิด 

แก้วเตชะ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว ให้

รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค

น่าน 15.นายธีรชัย ภูทอง ผู้อำานวยการวิทยาลัย

การอาชีพประโคนชัย ให้รักษาการในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

16.นายสุชาติ มหายศ ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำาใต้ ให้รักษาการใน

ตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

17.ว่าท่ีร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ให้รักษา

การในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค

พิบูลมังสาหาร 18. นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลา

ราม ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 19.นายนนท์ธพันธ์ุ พิมพา 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ให้รักษาการ

ในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

20.นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำามีบุญ  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

ให้รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัย

พณิชยการเชตุพน 21.นายภักดี พรหมเกิด  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ให้รักษา

การในตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กาญจนบุรี 22.นางรุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ให้รักษาการในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และ 

23.นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำานวยการวิทยาลัย

การอาชีพเวียงสา ให้รักษาการในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน.

สาธารณสุข • กรม สบส.เผยประชาชน

ร้อยละ 85 เน้นสังสรรค์กับคนในครอบครัว 

และเลือกกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

รถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 62.7 ย้ำายังคงเน้น

มาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล

อย่างเคร่งครัด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า 

กรม สบส. โดยกองสุขศึกษา ได้ทำาการ

สำารวจพฤติกรรมของประชาชนเพื่อเฝ้า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง

วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 มีผู้ตอบแบบ

สำารวจจำานวน 1,008 คน ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 16-60 ปี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่

ให้ความสำาคัญกับงานเลี้ยงสังสรรค์ ด้วยการ

รับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 85  มีการ

พบปะพูดคุย ร้อยละ 58.2  มีการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 16.8 และมีการจัด

กิจกรรม เช่น ร้องเพลงร่วมกัน ร้อยละ 13.6 

นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือก

ที่จะสังสรรค์รับประทานอาหารกับคนใน

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ร้อยละ 

77.6 รองลงมา สังสรรค์กับเพื่อน หรือญาติ

พี่น้องที่อยู่คนละบ้าน ร้อยละ 19.1 ทั้งนี้

ได้ทำาการสำารวจเกี่ยวกับการเดินทางในช่วง

เทศกาลปีใหม่ พบว่าประชาชนร้อยละ 26.8 

เลือกที่จะไม่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ขณะที่มีประชาชนจำานวนร้อยละ 

62.7 เลือกที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 6.6 เลือกเดิน

ทางโดยใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ/รถไฟ/

เครื่องบิน จึงขอความร่วมมือประชาชน

ปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

อย่างเคร่งครัด พร้อมกับร่วมรณรงค์ลด

อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้แนวคิด

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 

“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา 

สวมหมวก ใส่แมสก์”

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ

สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.กล่าวเพิ่ม

เติมว่า ชาวไทยทุกท่านจะปลอดภัยจากโค

วิด-19 หากปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal  

Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยพยายาม

การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้า 

กากอนามัยตลอดเวลา/จัดงานสังสรรค์ใน

ที่โล่ง ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น 

จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว และ

ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องเดินทาง

กลับภูมิลำาเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปี 

ใหม่ 2565 นี้ เพิ่มมาตรการป้องกันตนเอง

และครอบครัว คนขับพร้อม ตรวจเช็กสภาพ

รถให้พร้อม หากเดินทางด้วยรถสาธารณะ ควร

เลือกใช้บริการรถสาธารณะที่มีมาตรฐาน

และมีมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งผู้

เดินทางเองควรปฏิบัติตาม และตรวจคัด

กรองด้วย ATK ก่อนและหลังกลับ หาก

ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองเทศกาลปี

ใหม่ ปลอดภัยลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19.

สำารวจเทศกาลปีใหม่

ประชาชนร้อยละ62

กลับบ้านรถส่วนตัว

อ.ก.ค.ศ.อาชีวะให้วิทยฐานะครูชำานาญการ106ราย



ฉะเชิงเทราเปนโจทกย� น

ฟองในขอหาลักทรัพย 

เน� องจากมีพฤติกรรม

ขโมยไฟหลวงมาใชในคาร

แครของตนเองเปนเวลา

นาน 2-3 ป

ถือเปนอีกหน่ึงขาว

ท่ีสรางความตกใจใหกับ

แฟนละครท้ังประเทศ 

เม� อ เวียร-ศุกลวัฒน 

คณารส และ เบลลา-

ราณี แคมเปน ไดออก

มายอมรับวาปดฉากความ

รัก 9 ปเปนท่ีเรียบรอย

แลว โดยใหเหตุผลวา รัก

ตองจบลงเพราะมีมุมมอง

บางอยางท่ีไมตรงกัน และเปนการจบกันดวยดี กอนจะสงทายปดวย

ขาวใหญท่ียังไมรูวาสุดทายจะจบลงยังไง กับเร� องวุนๆ ของครอบครัวร็

อกเกอรช� อดัง เสก โลโซ ท่ีทาง กานต วิภากร ภรรยา กับบรรดาลูกๆ 

ไดมีปญหากันจนถึงข้ันฝายเด็กๆ ตองพ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัว

กลาง เพ� อปรึกษาขอใหศาลคุมครอง และทางคุณแมกานตก็ไมมีแผว 

ประกาศใหลูกเอาเงินมาคืนกอนท่ีจะแจงความจับลูกตัวเอง.

งแมวาตลอดปท่ีผานมาทุกวงการจะเจอกับวิกฤตเน� องจาก

สถานการณโควิด-19 ทําใหอาจมีสะดุดกันไปบาง แต

สําหรับวงการบันเทิงกลับมีเร� องราวส่ันสะเทือนเปนท่ีพูดถึง

และถูกวิพากษวิจารณอยางมากมาย เรียกวาไมเคยแผว ซ่ึงมีท้ังขาวดี 

ขาวฉาว

ประเดิมต้ังแตตนปกับขาวดีท่ีครอบครัว รวมถึงแฟนๆ ตาง

รอคอย กับอิสรภาพของ วรยศ บุญทองนุม หรือ แพท พาวเวอร

แพท ท่ีพนโทษออกมาเร่ิมตนชีวิตใหมอีกคร้ัง หลังถูกจับกุมในขอหา

มียาเสพติดไวในครอบครองเพ� อจําหน�ายและเสพ (ยาอี) ถูกตัดสินจํา

คุก 50 ป จนผานมา 16 ป 8 เดือน หนุมแพทก็ไดรับพระราชทาน

อภัยโทษ ไดรับอิสรภาพและกลับมาอยูกับครอบครัวอีกคร้ัง จากน้ันก็

มีประเด็นรอนท่ีถูกพูดถึงในวงกวาง 

เม� อมีภาพหลุดของสาวหนาคลาย 

ลิลล่ี เลิกคุยท้ังอําเภอฯ นอนแนบ

ชิดผูชาย ซ่ึงคนในภาพจะใชลิลล่ี

หรือไม ไมมีใครทราบได แตทางฝง

พ่ีสาวอยาง เจนน่ี รัชนก ก็ไดออก

มาเคล� อนไหว โดยบอกวาอยากให

ทุกคนโฟกัสท่ีผลงานมากกวา

ถือเปนขาวใหญอีกคร้ังเม� อ

ทางชอง 3 ไดเปดตัวพระเอกนอง

ใหม กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒน 

พงษ นักแสดงหนุมท่ีโดงดังมาจาก

ซีรีสวาย โดยในวันท่ีหนุมกลัฟเดิน

ทางมาชอง เหลาแฟนคลับไดแห

ใหกําลังใจ จนเกิดกระแสแฮชแท็ก 

#ชองสามครับกลัฟมาแลว ข้ึน

อันดับหน่ึงเทรนดทวิตเตอรประเทศไทยไปเลย สวนตอไปถาไมพูด

คงจะไมได เพราะทําเอาช็อกกันไปท้ังประเทศ สําหรับกรณีท่ีนักรอง

หนุม เฟรส อนุวัฒน เจาของเพลงดัง ถาเขาจะรัก (ยืนเฉยๆ เขาก็

รัก) มือล่ันโพสตคลิปขณะท่ีกําลังมีกิจกรรมทางเพศกับหญิงสาวคน

อานู รีฟส สตารตัวท็อปจาก Matrix ท่ีภาคใหมลาสุด The 

Matrix Resurrections เพ่ิงออกฉายเม� อวันท่ี 22 ธันวาคม ท่ีผาน

มา เปดใจอยากเห็นแครรี-แอนน มอสส ท่ีเลนคูกันในภาพยนตร

ไซไฟแอกชันเร� องน้ีมายาวนานต้ังแตภาคแรก ไปรวมแสดงใน John Wick 

ภาคตอไป 

นักแสดงหนุมใหญ วัย 57 ระหวางใหสัมภาษณกับ PEOPLE ตอบ

หลังจากท่ีถูกถามวา มีโอกาสหรือไมท่ีมอสสจะไดมีสวนรวมในหนังแอกชัน

ทริลเลอร ท่ีมีฐานแฟนๆ เหนียวแน�นมาต้ังแตภาคแรกเชนกัน

“มันคงจะสุดยอดมาก” จากน้ันรีฟสหันไปหาเพ� อนนักแสดงวัย 54 

พรอมชักชวนวาสนใจท่ีจะไปเลนเปนมือสังหารสักคนในเร� องเพ� อรวมตาม

ลาจอหน วิค หรือเปลา

“คุณตองการไปเลนเปนมือสังหารม้ัย” 

ซ่ึงแครรี-แอนน ก็ตอบทันทีดวยความ

ต� นเตนวา “ก็สนใจนะ ฉันจะเร่ิมฝกซอมเลย

แลวกัน”

วาแลว รีฟสก็เลยแซวกลับเล็กๆ 

นอยๆ บอกเธอวา “be careful for what you 

wish for. I’m on it now.”

มอสสพูดถึงความรูสึกช� นชมผล

งานการแสดงของรีฟส ใน John Wick ซ่ึง

สาเหตุท่ีเธอหันมาใหความสนใจเปนเพราะ

ลูกคนหน่ึงของเธอน่ันเอง

“ฉันเร่ิมเขาใจพรสวรรคของคีอานู สําหรับการเลาเร� องราวผานการ

แสดงออกทางรางกายของเขา และกอนหนาน้ันฉันไมไดเขาใจอะไรนัก จน

กระท่ังฉันต้ังใจดู John Wick กับลูกตัวเล็กคนหน่ึงของฉัน”

 เธอกลาวตอวา การแสดงของรีฟสน้ันน�าท่ึงมาก โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงเม� อเขาแทบไมจําเปนตองอานบทเลยดวยซํ้า

“มันวิเศษมากท่ีมีประสบการณไดชมหนังรวมกับลูกชายของฉัน 

และพิจารณาอยางลงลึกวา คีอานูสามารถสรางสรรคบางอยางดวยทาทาง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ปใหม..บาก็บา (วะ)?

รุงน้ีไดใชปฏิทินป 2565 แลว!

เปล่ียน พ.ศ.ใหม เปล่ียนใจรึยังละ? น่ีผมถามแทนนายกฯ 

ลุงตูนะ เห็นส� อทําเนียบฯ เขาใหฉายา “ชํารุดยุทธ โทรม” 

ก็อดเปนหวงไมได..

 ถา “ชํารุด-โทรม” แคในสายตานักขาวทําเนียบฯ ก็คงไม

เทาไหร แตหากในสายตาผูอาน-ประชาชนสวนใหญเห็นคลอย

ตามไปดวย น่ันก็เทากับวา..

ความเห็นของฝายกฎหมายสภา.. “วาระ 8 ปบ๊ิกตู ใหเร่ิม

นับ 9 มิ.ย.62” ไมไดมีความหมายอะไร!

แต..ดูจากโพล ท่ีมีช� อนายกฯ ลุงตูอยูอันดับตนท่ีประชาชน

ช� นชม-ช� นชอบมาตลอด ก็ใหคิดไปไดวา สายตาส� อกับสายตาชาว

บานอาจจะสวนทางกัน

ฉะน้ัน..พ.ศ.2565 ช� อนายกฯ ลุงตูก็น�าจะยังอยูในใจของ

ใครตอใครไมเปล่ียนแปลง เหมือนอยางเพลงของคุณต๊ิก ชิโร 

ทอนท่ีวา..

“อยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแลวมีใหม แตทําไมใจมัน

ไมตามใจ วนเวียนไปแตรักเธอ เปล่ียนตัวใหมเปนคนละคน แต

เปล่ียนยังไงทําไมรักยังอยูเหมือนเดิม..

โฮ... รักไมยอมเปล่ียนแปลง”

อยางไรก็ตาม แมรัก (ลุง) จะไมยอมเปล่ียนแปลง แต

ใครท่ีใจเครียด จมอยูกับความเกลียดชัง อานหรือเห็นอะไรท่ี

ขัดตา-ขัดใจ ไมถูกกับจริตแลวหงุดหงิดรําคาญ พานหยาบคาย

ดวยวาจา..

น�าจะถือฤกษปใหม “เปล่ียนแปลง” เร่ิมจากปลอยวางไป

เสียบางก็ดีนะ เพ� อจิตใจจะไดผอนคลาย ปลอดโปรงสบายเปน

ของขวัญใหกับตัวเอง!

อีกอยาง ยังจะเปนการเล่ียงไมใหตองเส่ียงกับการถูกฟอง

รอง เพราะการคอมเมนต ดา-ประจานหยาบคายใหเกิดความเสีย

หายกับผูอ� น ท้ังๆ ท่ีก็ไมรูจักกันเปนการสวนตัว

ตอนน้ีมอตโต “ทุกคําดามีราคาตองจาย” กําลังเปนท่ีนิยม 

และไมใชเฉพาะแตกับสังคมคนบันเทิง-ไฮโซ..

แมคา-คนท่ัวไป ก็เร่ิมนํามาใชเพ� อปกปองศักด์ิศรีเกียรติภูมิ

ตัวเองกันแลว!

ฉะน้ัน..น่ิงสงบ ขมใจ ไมมือไว ปากจัด จึงเปนหนทางแหง

การอยูรอดปลอดภัย ไมตองทุกข ไมตองไปกราบไหวขอโทษใคร 

และไมตองเสียเวลา-เสียเงิน!

หรือหากคิดวาตัวเองมีเงินเหลือใชเหมือนนักการเมือง ก็

เอาตามท่ีสบายใจ เห็นอะไรไมถูกจริต-ขัดตา-ขัดใจ ก็ดาโลด แลว

คอยเอาเงินฟาดหัวจบกันก็ไมเปนไร!

น่ี..ไมไดจะอบรม-ส่ังสอน หรือแนะนําใคร ดวยผมเอง

ไมไดมีบารมี-ความน�าเช� อถืออะไรขนาดน้ัน ใหคิด-ถือเสียวา

เปนการเพอพรํ่า เร� อยเป� อยในหวงสงทายปเกา-ตอนรับปใหม

ซะก็แลวกัน!

วาแต ปใหมน้ี ไมวาจะไปฉลอง-ไปเท่ียวท่ีไหน นอกจาก

ความปลอดภัยบนทองถนนท่ีตองระมัดระวังแลว อีกดานจงอยา

ลืม-อยาประมาทกับความปลอดภัยจากโควิด-โอมิครอนดวย

สวนผูท่ีอยูบานไมไดเดินทางไปไหน ก็อยาหละหลวม-

ละเลยเชนกัน ญาติหรือใครก็ตามท่ีแวะมาเย่ียม-มาหาอยาได

เกรงใจ กอนเปดประตูตะโกนถามไปตรงๆ.. “ฉีดวัคซีน ตรวจ 

ATK ยัง”..

บาก็บา (วะ) ปลอดภัยไวกอน!

#สงทายปเกา-ตอนรับปใหม..สวัสดี!

พ

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

วงการบันเทิงไมมีแผว 

จัดแน�นขาวรอนป 2564

ONE Championship™ (ONE) ประกาศวาซีซ่ันแรกของเรียลลิต้ีซีรีสทางโทรทัศนท่ีไดรับการ

กลาวขวัญเปนอยางสูง “The Apprentice: ONE Championship Edition” จะลงฉายทาง Netflix ในกวา 150 

ประเทศ* ในไตรมาสแรกของป 2565

นายชาตรี ศิษยยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชมเปยนชิพ กลาววา ‘ซีซ่ันแรกของ ‘The Appren-

tice: ONE Championship Edition’ ประสบความสําเร็จอยางลนหลาม หลังจากไดรับการตอนรับอยางอบอุน

ในเอเชีย คราวน้ีก็ถึงเวลาท่ีคนท่ัวโลกจะไดสัมผัสกับ ‘The Apprentice’ เวอรชันท่ีโหดท่ีสุดในประวัติศาสตร 

ในนามของวัน แชมเปยนชิพ ผมรูสึกเปนเกียรติอยางแทจริงสําหรับแรงสนับสนุนท้ังหมดท่ีเราไดรับ และผม

รูสึกต� นเตนท่ีจะไดฉายรอบ

ปฐมทัศนของซีรีสน้ีใหแกผู

ชมในอีกหลายๆ ประเทศ

ท่ัวโลก”

“The Appren-

tice” คือหน่ึงในรายการ

เรียลลิต้ีทีวีท่ีย่ิงใหญท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร โดยตัดสิน

ทักษะทางธุรกิจของผูเขา

รวมการแขงขันเพ� อชิงขอ

เสนองาน และทํางานข้ึน

ตรงกับซีอีโอระดับสูง “The Apprentice: ONE Championship Edition” ซีซ่ันแรกน้ัน มีท้ังหมด 13 ตอน

นอกจากน้ี “The Apprentice: ONE Championship Edition” เพ่ิงควาสองรางวัลใหญจากงาน Asian 

Academy Creative Awards 2021 (AAA) โดยไดรับรางวัลชนะเลิศในสาขา “รายการบันเทิงแบบไมมีสคริปต

ยอดเย่ียม” และ “รายการดัดแปลงยอดเย่ียม” อีกดวย

รายการน้ีไดเปดตัวในเอเชียเม� อชวงตนป 2564 และมียอดผูชมรายการรอบปฐมทัศนมากถึง 4 ลาน

คนโดยประมาณ สามารถทําเรตต้ิงเอาชนะยอดชมรอบปฐมทัศนของรายการเรียลลิต้ียอดนิยมอ� นๆ อยาง 

“America’s Got Talent” ซีซ่ัน 20, “MasterChef Singapore” ซีซ่ัน 2, “The Voice” ซีซ่ัน 20 และ “The 

Masked Singer” ซีซ่ัน 5 จนกลายเปนรายการท่ีเปดตัวในซีซ่ัน 2564 ท่ีมียอดผูชมมากท่ีสุด เม� อเทียบกับซีรีส

เรียลลิต้ีภาษาอังกฤษท้ังหมดท่ีออกฉายทางโทรทัศนในเอเชีย โดยวัดจากยอดเขาถึงการออกอากาศ รายการท่ี

ออกฉายในเอเชียน้ียังทํายอดรับชมสะสมไดถึง 30 ลานคร้ัง และมียอดรับชมโดยเฉล่ีย 3.5 ลานคร้ังตอตอน**

interthaipost69@gmail.com

‘The Apprentice: ONE Championship Edition’ 

ประกาศลง Netflix พรอมฉายไตรมาสแรกป 2565

คี

ถึ

สนไหม? ‘คีอานู รีฟส’ เอยปากชวน 

‘แครรี-แอนน มอสส’ ไปแจมใน John Wick

หน่ึง ซ่ึงเจาตัวไดยอมรับในภายหลังวาหญิงคนดังกลาวเปนแฟนสาว

ท่ีคบหากันมากวา 3  ปแลว

หยิบจับทําอะไรก็เปนประเด็นไปทุกอยาง สําหรับ ชมพู-อารยา                                                                            

เอ ฮารเก็ต หลังจากท่ีเจาตัวไดออกมาโพสตรีวิวการฉีดวัคซีนซิโน

แวคพรอมกับขอมูลประกอบการตัดสินใจ ก็กลายเปนดรามาท่ีถูกพูด

ถึงเยอะมาก เพราะบางคนคิดวาการมาชวนเช� อใหคนไปฉีดวัคซีน

ตามเธอไมเหมาะสม แตอีกดานกลับมีความคิดเห็นวาชมพูเขียน

ขอมูลไวคอนขางละเอียด ทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึน จากน้ันก็มี

ขาวสะเทือนวงการบันเทิงอีกคร้ัง เม� อ ณวัฒน อิสรไกรศีล ไดออก

มาแจงวาติดเช้ือโควิด-19 พรอมเผยไทมไลนอยาง

ละเอียด โดยกอนรูผลวาติดเช้ือ เจาตัว

ไดเดินทางไปอัดรายการตามชองใหญๆ  

หลายรายการ ทําเอาสะดุงกันไปเปนแถว

ตามมาติดๆ กับเร� องราวขาวสุด

ช็อกของพระเอกซีรีสวาย ทอยทอย       

ธนภัทร ไดกอเหตุแทงแฟนสาวเสียชีวิตกลางดึก ทําใหอนาคตบน

เสนทางบันเทิงท่ีกําลังไปไดสวยตองจบลงทันที สวนพระเอกหนุม  

เต้ิล-ธนพล น่ิมทัยสุข ก็ตองรับผลจากการกระทําของตัวเอง ถูกศาล

ตัดสินใหจําคุก 1 ป ไมรอลงอาญา ในคดีท่ีพนักงานอัยการจังหวัด

ของรางกาย มันเปนอีกหน่ึงรูปแบบของศิลปะอยาง

แทจริง”

รีฟสเปนท่ีรูจักกันดีสําหรับบุคลิกนิสัยท่ีเปน

มิตร ระหวางการใหสัมภาษณยังพูดถึงทักษะการ

แสดงของมอสสอีกดวย

“ในการแสดงท้ังหมดของคุณ ดวงตาของ

คุณ ผมมักเห็นส่ิงท่ีอยูหลังดวงตาคูน้ันเสมอ ส่ิงท่ีเรา

ส� อสารกัน เปนส่ิงท่ีเปนปจจุบัน และแมจะดูออนแอ 

แตก็ซอนความแข็งแกรงอยูในน้ัน”

คีอานู เวลาน้ีกําลังรอการเปดตัว John Wick 

4 ซ่ึงโปรเจ็กตน้ี มีการยืนยันอยางเปนทางการวาสรางตอแน� ทันทีท่ี John Wick 3 ออกฉาย

ในป 2019 และตัวละครหลักยังคงยกโขยงตามมากันพรอมหนา ไมวาจะ เอียน แมคเชน, 

ลอเรนซ ฟชเบิรน และแลนซ เรดดิค สวนท่ีจะเขามาสมทบอีกคือ บิลล สการสการด, รินา ซา

วายามะ และดอนนี เยน หรือยิปมันท่ีแฟนหมัดหยงชุนรูจักกันดี

การถายทําเร่ิมตนเดินหนากันไปแลวเม� อตนปน้ี และปดกลองกันไปเรียบรอยต้ังแตเดือน

ตุลาคมท่ีผานมา เดิมมีกําหนดออกฉายกอนส้ินป แตดวยเหตุผลหลายอยางทําให โปรแกรมตอง

เล� อนออกไปอีกยาวเลยคราวน้ี ซ่ึงลาสุดยืนยันแลววากําหนดฉายใหมของ John Wick: Chapter 

4 คือ 24 มีนาคม 2023.

ณวัฒน อิสรไกรศีล

เวียร-ศุกลวัฒน คณารส 

และ เบลลา-ราณี แคมเปน

ชมพู-อารยา เอ ฮารเก็ต

กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ
แพท พาวเวอรแพท

เฟรส อนุวัฒน

ทอยทอย ธนภัทร

เต้ิล-ธนพล น่ิมทัยสุข

กานต วิภากรลิลล่ี เลิกคุยท้ังอําเภอฯ



12 ขาวประชาสัมพันธ

ใหตํารวจนครบาล     ประจักษ - ละออ ต้ังคารวคุณ มอบเคร� องด� มสมุนไพรสกัดซุปเปอรไฟต 

จํานวน 52,800 ขวด ใหแก พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. เพ� อเปนขวัญกําลังใจแก

ขาราชการตํารวจในสังกัด โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก, อนุศาสตร สระทองเวียน 

และ กัญญวรา กิรติเสวี มารวมในพิธีดวย ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เดอะมอลล กรุป จับมือ ธนาคารไทย

พาณิชยจัดแคมเปญ “SCB M Year End 

Celebration สุขเลือกไดสงทายป” ตั้งแตวันนี้ 

– 3 มกราคม 2565 มอบโปรโมชั่นสุดคุมสง

ทายปเกาตอนรับปใหม พิเศษสมาชิกบัตร M 

Card และ บัตรเครดิต SCB M VISA เม� อ

ชอปภายในหางฯ เลือกรับ Cash Voucher 

รวมสูงสุด 5,300 บาท, ชอปครบ 3,000 บาท 

- 40,000 บาท ขึ้นไป สมาชิก M CARD รับ  

M CASH COUPON สูงสุด 2,500 บาท และ

ลูกคาบัตรเครดิต SCB M VISA รับ GIFT 

VOUCHER เพิ่มสูงสุด 2,800 บาท หรือ

ทุก ศุกร เสาร อาทิตย เลือกรับสวนลดเพิ่ม

รวมสูงสุด 40% เพียงนําคะแนนสะสมแลก

เทากับยอดซื้อ บัตร M CARD ลดเพิ่มสูงสุด 

20%, บัตรเครดิต SCB M VISA รับสวนลด

เพิ่มสูงสุด 20% (รวม เพาเวอรมอลล, กูรเมต 

มารเก็ต และ โฮม เฟรช มารท)  

ศูนยการคา แพลทินัม แนะนําราน

ใหม มิสเตอรบัน (Mr.Bun) รานขนมปงอบที่

เนนความสดใหม อบตลอดทั้งวัน แสนอรอย 

มีใหเลือกหลากหลายรสชาติ อาทิ วนิลาบัน

อัลมอนดช็อคชิพ สตรอวเบอรรีบัน คอฟฟ

เม็กซิกันบัน ทูน�าสไปซี่บัน นอกจากนี้ยังมี

ขนมปงอบอ� นๆอีกมากมาย เชน บัตเตอรครัว

ซองค พายเผือก พายมะพราว และช็อคชิพ

สติ๊ก พบพิกัดความอรอยไดแลววันนี้ ที่ ชั้น 

1 ดานหนา ศูนยการคา แพลทินัม แฟชั่น 

มอลล ติดตามขาวสารโปรโมชั่นรานคาไดใน

มงคลสมรส      ชวน หลีกภัย ทานผูหญิงอรสา ล่ําซํา ธงชัย-มณฑิรา ล่ําซํา รวมแสดงความ

ยินดีในพิธีมงคลสมรสระหวาง สุนิตย เสรีบุรี-สุภกิจ เจริญกุล บุตรี ธนากร-นวรัตน เสรีบุรี 

และบุตร ดร.สมภพ-ลินยู เจริญกุล ณ โรงแรมคาเปลา เจริญกรุง 

ชองทาง Face Book : Platinum Fashion 

Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล

ขอเชิญรวมเคาทดาวน ตอนรับปใหม

ที่ ทินิดี ไฮดอเวย ตนไทร บีช กระบี่ ใน

บรรยากาศของค่ําคืนแหงความสุข อิ่มอรอย

กับอาหารรสเลิศและเตนรําอยางสนุกสนาน

จนเขาสูปใหม พ.ศ. 2565! เพลิดเพลินกับ

การรับประทานอาหารในบรรยากาศแสน

สบายใตแสงดาว พรอมช� นชมความงดงาม

ของทองทะเลยามค่ําคืน อิ่มอรอยกับปาเอยา 

ขาวผัดทะเลสไตลสเปนที่ปรุงใหมรอนๆ และ

เซ็ตอาหารทะเลอันดามัน อาทิ กุงลายเสือ 

ปลากะพง หอย ปูทะเล ล็อบสเตอร และ

ปลาหมึก พรอมสลัด และของหวานมากมาย 

หลังอาหารค่ํา เติมความสดช� นดวยคราฟต

ค็อกเทล และพบกับดีเจที่จะมามอบความ

สนุกสนานดวยดนตรีเร็กเกและบทเพลง

เตนรํา ใหคุณสนุกสนานอยางเต็มท่ีท่ี Tinidee 

Deck จนถึงเวลานับถอยหลังเพ� อตอนรับ

ปใหมรวมกัน ราคาเพียง 990 บาทสุทธิตอทาน 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งไดที่ 

โทร.0-7562-8042 

เพ� อกระตุนเศรษฐกิจโคงสุดทายของป

ใหคึกคัก พรอมมอบความสุขตอนรับ

ศักราชใหม ธณพร ตันติยานนท ผูบริหาร

สาวแหงสยามพารากอน จัดงาน “SIAM 

PARAGON COUNTDOWN 2022” ยก

ขบวนศิลปนดัง อาทิ 4EVE,มิลลิ, นนท-ธนนท, 

โอต-ปราโมทย, ปอบ-ปองกูล, หยิ่น-วอร 

และ บูม-บิ๊กบูม, โปเตโต  และ มิว-ศุภศิษฎ  

จัดเต็มความสนุกในวันเคานทดาวน 31 

ธันวาคม ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ 

พารค พารากอน พรอมยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัยสูงสุด เพ� อ

สรางความมั่นใจใหแกผูรวมงาน โดยตองลง

ทะเบียนลวงหนากอนเขางาน ทั้งนี้ติดตาม

รายละเอียดไดท่ี Facebook : SIAMPARAGON 

หรือโทร.0-2610-8000   

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เปดเผยวา กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) ไดจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร รับ

วันเด็กแหงชาติขึ้นเปนประจําทุกป ถือเปน

หนึ่งในภารกิจหลักของเราในการสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตร ใหแกเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป เพ� อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ อยางถูกตอง ผานรูปแบบการ

จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ ที่เขาใจงายและ

สนุกสนาน สามารถนํามาปรับใช ในชีวิต

ประจําวัน 

สําหรับในปนี้ เน� องสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ในปจจุบัน จึงมี

การปรับรูปแบบการจัดงานใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น เพ� อใหสามารถดําเนิน

การตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณในการ

สรางสรรคการเรียนรู อพวช. และหน�วยงาน

พันธมิตรในสังกัดกระทรวงการอุดมฯ อาทิ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักงานพัฒนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศสาตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พรอมสงมอบความสุขใหเด็กๆทั่วประเทศ 

ผานกิจกรรม On Sites, On Hands, Online อยูที่ไหนก็เปนนักคิด นักประดิษฐได 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ 

(องคการมหาชน) (GISTDA) และหน�วยงาน

เอกชนกวา 27 หน�วยงาน

ร ว ม กั น จั ด กิ จ ก ร ร ม ถ น น ส า ย

วิทยาศาสตรรับวันเด็กแหงชาติประจําป 

2565 ขึ้นในรูปแบบใหม ภายใตแนวความ

คิดหลักของปสากลแหงวิทยาศาสตรพื้นฐาน

เพ� อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (International Year 

of Creative Economy for Sustainable 

Development) โดยมีเปาหมายหลักในการ

สรางความน�าสนใจและความสนุกในการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร เพ� อสรางเสริม

กระบวนการคิดให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็น

รากฐานในการพัฒนาประเทศตอไป ผาน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ในหลาก

หลายชองทาง เพ� อใหนองๆ ไดรวมสนุกได

อยางทั่วถึง โดยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

1.กิจกรรม On Sites 2.กิจกรรม On Hands 

และ 3.กิจกรรม Online 

ดาน นายสุวรงค วงษศิริ รองผูอํานวยการ 

รักษาการแทนผูอํานวยการ องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) กลาววา ใน

สวนของการจัดกิจกรรม On Sites เน� องจาก

เปนการดําเนินงานภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของ COVID-19 ดังนั้นงานใน

สวนของ On Sites จึงจัดขึ้นเพ� อเปดโอกาส

ใหแกนองๆ และเยาวชนที่ตองการสัมผัส

ประสบการณสนุก ณ สถานที่จริง แตมีขอ

จํากัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกิจกรรม

ออนไลน สามารถมารวมกิจกรรมการเรียนรู 

บนพื้นที่จัดงานทั้ง 8 แหง คือ 

เทคโนธานี อพวช. คลองหา (วช./ปส./

มว./สวทช.) จัตุรัสฯ เดอะสตรีท รัชดา (ศูนย

วัฒนธรรมฯ/ชมรมเลโก) อุทยานดาราศาสตร

สิรินธร (สดร./อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร 

โคราช (มทส./สซ./สดร./อพวช.) หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

นครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ องครักษ (สทน.) Saima Park 

Avenue นนทบุรี

อยางไรก็ตาม การดําเนินการจัดงาน

ยังคงยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวง

สาธารณสุขกําหนดอยางเครงครัด  โดยได

มีการจัดมาตรการการตรวจคัดกรอง และ

จํากัดจํานวนผูเขารวมงานในแตละกิจกรรม 

รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณการทําความ

สะอาดอยางเจลแอลกอฮอลลางมือใหแกผู

เขารวมงานรอบบริเวณการจัดงาน ทั้งนี้ ขอ

ความรวมมือผูเขารวมงานในการแสดงผล

การฉีดวัคซีน สวมหนากากอนามัย และเวน

ระยะหาง พรอมปฏิบัติตามคําแนะนําจาก

เจาหนาที่ขณะรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา

ที่เขารวมงาน 

ทางดาน กิจกรรม On Hands จะเปน

กิจกรรมที่เราจัดสงส� อการเรียนรู และของ

เลนวิทยาศาสตร ใหแกโรงเรียน และศูนย

การเรียนรูตางๆ กวา 100 แหงทั่วประเทศ 

รวมถึงผูสนใจเขารวมกิจกรรมซึ่งสามารถ

ลงทะเบียนรวมกิจกรรมผานทาง Facebook 

Fanpage “ถนนสายวิทยาศาสตร ScienceAvenue”  

เพ� อรอรับส� อการเรียนรูไปใหเลนสนุกถึงบาน

อีกดวย

มาถึงกิจกรรม Online ซึ่งถือเปนกิจกร

รมไฮไลทของงานถนนสายวิทยาศาสตรใน ป 

2565 นี้ ซึ่ง สามารถรวมสนุกกันไดทั้ง ใน

รูปแบบ Live Event และการประกวดแขงขัน

กิจกรรมทาง Facebook Fanpage หลากหลาย

กิจกรรม สุดสรางสรรค พรอมรับของรางวัล

มากมาย อาทิ กิจกรรม What Am I กายวิทย 

คิดสรางสรรค กิจกรรม Science Around 

Us บอกเลาวิทยรอบตัว กิจกรรม Makers 

สงกลองนักประดิษฐ กิจกรรม STKC CLUB 

กิจกรรม GISTDA (สทอภ.) กิจกรรมตะลุยแดน

มหัศจรรยอุทยานพฤกษศาสตร  กิจกรรม

อะไร อะไร ก็... แกว 

นายสุวรงค วงษศิริ กลาวทิ้งทายวา 

นองๆ เยาวชนสามารถรวมกิจกรรมถนน

สายวิทยาศาสตรรับวันเด็กแหงชาติประจําป 

2565 ไดทั้ง 3 รูปแบบ โดยไมเสียคาใชจาย 

และขอเชิญชวนคุณพอคุณแมชวนนองๆ 

มารวมเปนครอบครัววิทยาศาสตร เพ� อให

เยาวชนไทยไดสัมผัสกับการเรียนรูที่ ไมมีใน

ตําราเรียน เปดโลกทัศนเรียนรูวิทยาศาสตร

อยางสนุกสนาน  และเปนการเตรียมความ

พร้อมเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็น

ผู ใหญที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไปใน

อนาคต ดังคําขวัญวันเด็กแหงชาติ ป 2565 

“รูคิด รอบคอบ รับผิดชอบตอสังคม”

สําหรับโรงเรียนหรือผูที่สนใจรวม

กิจกรรม สามารถติดตามความสนุกไดที่ 

Facebook Fanpage “ถนน

สายวิทยาศาสตร Sci-

enceAvenue” โดยสามารถ

อัพเดทขาวสารตางๆ ไดที่ 

www.nsm.or.th และสอบถาม

เพ่ิมเติม โทร. 0-2577-9999 

ตอ 1791 (ไมมีคาใชจาย) 

หรือสแกน QR Code เพ� อ

อัพเดทกิจกรรมจากหน�วย

งานตางๆ ไดตามดานลาง

นี้

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน นําเสนอ

โปรโมชั่นพิเศษประจําเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ปรนนิบัติผิวกายของคุณ

ดวยทรีทเมนทนวดตัว และใบหนา ทั้งหมด 

90 นาที เริ่มตนดวยทรีทเมนทนวดตัว 60 นาที

ท่ีจะผอนคลายกลามเน้ือสวนตางๆ และกระตุน

พลังงานใหแกรางกาย ดวยเทคนิคอายุรเวท

จากอินเดีย พรอมดวยน้ํามันอโรมา ตอดวย

ทรีทเมนทนวดหนา 30 นาที เพ� อทําความ

สะอาดผิว และบํารุงอยางล้ําลึก ราคาเพียง 

2,900++ บาท/ทาน

ใหการพักผอนในวันธรรมดาพิเศษย่ิงข้ึน 

กับโปรโมชั่น 1 + 1 WEEKDAY SPECIAL 

ที่สามารถเลือกรับบริการทรีทเมนทนวดตัว 

โปรโมชั่นพิเศษตอนรับปใหม ที่ โซ สปา โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

60 นาที สําหรับ 2 ทาน (ยกเวนการนวด

น้ํามันมะพราว) ได ในราคาเพียง 3,200++ 

บาทสุทธิ สําหรับ 2 ทาน 

โดยสามารถรับบริการได

ระหวางวันจันทร – วัน

พฤหัสบดีเทานั้น

โซ สปา เปดบริการ

ทุกวัน ต้ังแตเวลา 09:00 น. 

– 21:00 น. สามารถเขา

รับบริการโปรโมชั่นสปาได

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 

– 28 กุมภาพันธ 2565 

สามารถจองไดที่ https://

bit.ly/3suVUoE อีเมล 

wellness@so-sofitel-huahin.com หรือโทร.

0-3270-9555

ทีซีแอล แบรนดผลิตภัณฑเคร� องใช

ไฟฟามาตรฐานระดับโลก จัดกิจกรรมตอบแทน

ลูกคาดวยแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับที

ซีแอล” ลุนรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน 

ฟรี ครบ 5 ภาค พรอมรับของรางวัลมากมาย 

เริ่ม 24 ธันวาคมนี้ ถึง 17 มีนาคม 2565

นายลูคัส กัง กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 

เปดเผยวาทีซีแอล เปนกลุมบริษัทระดับโลก

ที่มีความเชี่ ยวชาญดานการผลิตสินคา

เทคโนโลยีระดับสูงและเปนผู ใหบริการแอป

พลิเคชั่นไอโอที มีผลิตภัณฑเคร� องไฟฟา

หลากหลายคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ไม

วาจะเปนโทรทัศน เคร� องปรับอากาศ ตูเย็น 

เคร� องซักผา พรอมทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

มากมายตอบโจทยสมารทโฮม ซึ่งมีตลาด

กวา 160 แหงทั่วโลก เพ� อเปนการขอบคุณ

และตอบแทนลูกค้าที่ ให้ความเชื่อมั่นและ

สนับสนุนแบรนดทีซีแอลมาโดยตลอด เรา

จึงจัดแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซี

แอล” ขึ้นเพ� อมอบสิ่งที่ดีๆใหกับลูกคา แมวา

จะอยูในหวงสถานการณภาวะวิกฤติของโรค

ระบาดโควิด-19 มาสองปแลวก็ตาม ใหเติม

เต็มความสุขกับการทองเที่ยวพักผอนไปกับ

แคมเปญของทซีแีอลในชวงซมัเมอรทีจ่ะถงึนี้

นายลูคัส ใหขอมูลวา แคมเปญเที่ยว

ไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล ลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑ

แบรนดทีซีแอลที่รวมรายการกวา 76 รุน 

อาทิเชน โทรทัศน 8K Mini QLED 75 นิ้ว รุน 

X925 และ 8K QLED รุน X915 Mini LED 

รุน C825 55-65นิ้ว และ QLED รุน Q726 

และC725 ขนาด 65-75 นิ้ว หรือ เคร� องปรับ

อากาศอินเวอรเตอร จะเปนรุน T-PRO13, 

T-PRO19, TAC-IVX19 และ TAC-IVX24, 

TAC-IVX9, TAC-PROIVX10 ตูเย็น 4 ประตู 

470L รุน P470CDS, side by side door 

505L รุน P505SBN, ตูเย็น 2 ประตู รุน 

P318BFS, 282BFS และเคร� องซักผาฝาหนา 

รุน P608FLW, 10KG/ P610FLW เคร� อง

ซักผาฝาบน 10 KG/ F710TLW เคร� องซัก

ผา 2 ถัง 18KG/ F218TTW เปนตน หาก

ลูกคาซื้อผลิตภัณฑ ในชวงระยะเวลาตั้งแต 

24 ธันวาคม 2564 ถึง 17 มีนาคม 2565 จะ

ไดสิทธิ์ลุนรับของรางวัลถึง 3 ตอ โดยตอที่ 1 

รับสิทธิ์ลุนรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน ทั้ง 

5 ภาค เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก และ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมลุนรับบัตรเติม

น้ํามันมูลคา 1,000 บาท

สําหรับต่อที ่ 2 

รับฟรีรมกานยาวทีซแีอล 

รุน Limited Edition เม� อ

ซื้อสินคาที่รวมรายการ 

และตอที่ 3 รับฟรีตูเย็น

ที ซี แ อ ล มิ นิ บ า ร ห รื อ

กระเปาเดินทางทีซีแอล 

รุน Limited Edition เม� อ

ซ้ือสินคารุนท่ีรวมรายการ

ในชวงเวลาพิเศษ 5 ชวง 

TCL ตอบแทนลูกคา จัดแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล”

ลุนรับที่พัก 3 วัน 2 คืน พรอมของรางวัลอีกมากมาย เริ่ม 24 ธค. ถึง 17 มีค.65

คือ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 

ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 วันที่ 

29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2565 วันที่ 

12-16 กุมภาพันธ 2565 และ วันที่ 26 

กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ลูกคา

สามารถเขารวมกิจกรรมได โดยสรางบัญชี 

TCL ผานแอปพลิเคชั่น TCL Home สําหรับ

รายละเอียดสินคาและรุนที่รวมรายการ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่จุดขายของที

ซีแอลทั่วประเทศ นอกจากนี้ลูกคาที่ซื้อผาน

ทางชองทางออนไลน https://bit.ly/3ew9tvT 

ก็สามารถเขารวมกิจกรรมได โดยสงใบรับ

ประกันสินคาผานพนักงานขาย หรือที่อยู 

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) 

จํากัด 46/7 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 9 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพ 10310

หลั งจากนั้ นจะทํ าการจับรางวั ล

ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะจับรางวัล

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 เปนรางวัลที่พัก

โรงแรมในภาคตะวันออกทั้งหมด 3 รางวัล 

และรางวัลบัตรเติมน้ํามันมูลคา 1,000 บาท 

จํานวน 10 รางวัล ในสวนของการจับรางวัล

ครั้งที่ 2 จะจับรายช� อผู โชคดีในวันที่ 11 

เมษายน 2565 จับรางวัลที่พักโรงแรม 3 วัน 

2 คืน ภาคใต, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ, และ ภาคตะวันตก รวมทั้งสิ้น 

14 รางวัล และรางวัลบัตรเติมน้ํามันมูลคา 

1,000 บาท จํานวน 10 รางวัล สงวนสิทธิ์ 

1 รางวัลที่พัก / 1 ผู โชคดี (เง� อนไขเปนไป

ตามที่บริษัทกําหนด) หลังจากนั้นจะทําการ

ประกาศรายช� อผู โชคดีโดยการจับฉลากจาก

ใบรับประกันสินคาโดยการ Live streaming 

ผานชองทาง Facebook page: TCL Elec-

tronics (TH) หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ https://www.tcl.com/th/th/news/

tclhappytime

โออิชิกรีนทีชวนปลุกพลังความสดช� น แตงกายดาบพิฆาตอสูร มาทานชาบูชิ ลุนรางวัลสุด

ลิมิเต็ด     เจษฎากร โคชส รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจเคร� องด� ม บริษัท โออิชิ กรุป 

รวมกับรานอาหารญี่ปุน “ชาบูชิ” (Shabushi by Oishi) เปดตัวแคมเปญ “โออิชิกรีนทีชวนปลุก

พลังความสดช� น....แตงกายดาบพิฆาตอสูร มาทานชาบูชิ ลุนรางวัลสุดลิมิเต็ด” โดยมี 

ภรณ เดนไพศาล, สุวิทย ศิริชู,  จิรกิตต์ิ ถาวรวงศ (เมฆ), วรนิษฐ ถาวรวงศ (มุก) และจิรันธนิน 

ตรัยรัตนยนต (มารค), มารวมงาน ณ  รานอาหารชาบูชิ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 



13ขาวประชาสัมพันธ

วิทยาลัยดุสิตธานี ควารางวัลชนะเลิศ 

(The Winner) และรางวัลชนะเลิศ Popular 

Vote ในการแขงขัน “2021 Potatoes USA® 

Young Chef Training and Competition” 

จัดขึ้นโดย Potatoes USA® ซึ่งเปนองคกร

ที่ไมแสวงหาผลกําไร เปนตัวแทนของผูปลูก

มันฝร่ังในประเทศสหรัฐอเมริกา มีภารกิจหลัก

ในการส ง เสริมด านการตลาดและการ

ประชาสัมพันธสินคามันฝรั่ งนําเขาจาก

สหรัฐอเมริกา โดยมีสถาบันการศึกษาเขารวม

แขงขันจํานวน 17 สถาบัน ณ. PIM Food 

Academy อาคาร Food Technology เม� อ

เร็ว ๆ นี้   

Potatoes USA® ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของบุคลากรดานอาหารของประเทศไทย จึง

ไดจัดกิจกรรมการแขงขัน 2021 Potatoes 

USA® Young Chef Training and Competition 

ข้ึน เพ� อสงเสริมการเรียนรูใหบุคลากรของชาติ 

เพื่อนําความรู้ที่ ได้ ไปพัฒนาศักยภาพด้าน

อาหารของเยาวชนไทย เปนการแสดงศักยภาพ 

“วิทยาลัยดุสิตธานี กวาดรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ” 

ในการแขงขัน “2021 Potatoes USA® Young Chef Training and Competition”

ความสามารถ และความพรอมทัดเทียม

นานาอารยประเทศ เปนการจัดการแขงขัน

เพ� อวัดทักษะการใชวัตถุดิบประเภทมันฝรั่ง

แปรรูปแชแข็งของ Potatoes USA® ซึ่งปนี้

จัดขึ้นเปนปที่ 3 โดยวิทยาลัยดุสิตธานีสงตัว

แทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทุกป

รายช� อนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน 

จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอยาง

มืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ นายพิสิษฐ  

ตันติธนาทรัพย นางสาวกาญจนชนก ชุติอังกนุรักษ 

นายชินภัทร  รัถยาวงศ 

รายช� ออาจารยที่ดูแลโครงการแขงขัน 

อาจารยณัฐวุฒิ  พรมจันทร สาขาวิชาศิลปะ

การประกอบอาหารอยางมืออาชีพ หลักสูตร

นานาชาติ  อาจารยปยวิทย ตันติเวทย สาขา

วิชาศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ 

หลักสูตรนานาชาติ เชฟจตุพร  จึงมีสุข

วิทยาลัยดุสิตธานีเปนสถาบันการ

ศึกษาเอกชนที่กอตั้งและเปนสวนหนึ่งใน

เครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติงาน

และการบริการอยางแทจริงเพ� อรองรับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พรอม

ตั้งเปาหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสูตาง

ประเทศโดยมุงเนนดานความเปนเลิศทาง

วิชาการและการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด 

เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาค

ทฤษฎี โดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยใหการสนับสนุนและสง

เสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขันในดาน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนการประกอบอาหาร ขนม

หวาน การจัดดอกไม การบริการอาหาร

และเคร� องด� ม ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมี

ผลงานการแขงขันที่ผานมามากมายหลาย

รายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สรางอาชีพดวย

มืออาชีพ” และจะเปนกาวแรกของการเริ่ม

ตนเพ� อพัฒนาไปสูการเปนมืออาชีพที่ประสบ

ความสําเร็จกับตําแหน�งงานในอนาคต 

ตอนรับ   มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผูจัดการโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ ใหการ

ตอนรับ แอนชิลี สกอต-เคมมิส มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2564 ในงานแถลงขาวหลังกลับจาก

การประกวดมิสยูนิเวิรส 2021 โดยมี ปยาภรณ แสนโกศิก ผูอํานวยการกองประกวดมิส

ยูนิเวิรสไทยแลนด แกรนท ฮิลลี่ ปแอร อังเดร เพเลเทียร และ สุชานนท มงคลธง ผูบริหาร

ของโรงแรมฯ รวมดวย ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

ไดรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการตออายุ

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Ac-

tion Coalition against Corruption: CAC) 

อยางตอเน� องเปนครั้งที่ 2 จากโครงการแนว

รวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 11 

ผานระบบ online ในงาน Thailand 11th 

National Conference on Collective Action 

Against Corruption ประจําป พ.ศ. 2564 

“รวมพลังธุรกิจโปรงใส ใสใจตานคอรรัปชัน” 

(Spotlight on Clean Business)  โดยบริษัท

ที่ เขารวมตองผานกระบวนการประเมิน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปองกัน

การคอรรัปชันภายในองคกร อยางครบถวน

ตามเกณฑที่ CAC กําหนด

ไทยออยล ไดรับประกาศนียบัตรรับรองการตออายุสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ตอเน� องเปนครั้งที่ 2

อรรณพ เกษตระทัต ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท คาร โร (ประเทศไทย) จํากัด

ผูนําดานการซ้ือ-ขายรถมือสองบนแพลตฟอรม

ออนไลน "ยูนิคอรน" รายแรกดานตลาด

ยานยนตแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดตัว 

“คาร โร ออโตมอลล” สาขาดอนเมือง แฟลกชิป

แห่งแรกที่เชื่อมต่อระบบนิเวศทางธุรกิจที่

แข็งแรงอยางไรรอยตอ พรอมพลิกโฉม

ประสบการณซื้อ-ขายรถยนตมือสองในตลาด

ประเทศไทยและมอบความสบายใจในการ

ซื้อ-ขายรถยนตมือสองใหกับลูกคาอยาง

ครอบคลุม ดวยเทคโนโลยีและการออกแบบ

พื้นที่ที่ยอดเยี่ยมและลงตัว โดยมีพันธมิตร

ทางธุรกิจใหเกียรติเขารวมงาน

ไดแก ธนพงษ ณ ระนอง ผูชวย

กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร 

แคปทัล จํากัด, ธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด, สุชาติ 

สถาปนิกานนท ผูอํานวยการ ภาคธุรกิจ

สินเช� อยานยนตกรุงเทพ ธนาคารเกียรติ

นาคินภัทร จํากัด (มหาชน), พิชิตชัย 

นิติกิจไพบูลย ผูบริหารฝาย ฝายขายกรุงเทพฯ 

ธุรกิจสินเช� อยานยนต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน), ปรากรม กีรตวนิชเสถียร 

ผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชา โลตัส 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, 

ริวซุเกะ มิยาเกะ Executive Vice President 

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั ่น ไทยแลนด์ 

จํากัด (เอสซีทีแอล) และ สาคเรศ สุบงกช 

Commercial Leader บริษัท 724 มารเก็ต 

จํากัด ใหเกียรติเขารวมงาน ณ คาร โร ออโต

มอลล ดอนเมือง

คาร โร เปดตัว “คาร โร ออโตมอลล” แฟลกชิปแหงแรกที่ดอนเมือง โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

รวมฉลองสงทายปดวยโปรโมชั่นหองพัก

ราคาสุดพิเศษ โปร 2 คืน แถม 1 คืน  

พบกับแพ็กเกจ  ที่พรอมใหคุณเปด

ประสบการณการพักผอนสุดเอ็กคลูซีฟ     

ในหอง Grand Deluxe  ขนาด 66 ตารางเมตร 

ซึ่งนับเปนหองพักขนาดเริ่มตนที่ใหญที่สุดใน

กรุงเทพฯ โอบลอมดวยความ

เขียวขจีของพรรณไมนานา

ชนิดในสวนสวยใจกลางกรุง  

ในราคาเริ่มตนที่ 8,500++ บาท 

ตอคืนสําหรับ 2 ทาน พิเศษ ซื้อ 

2 คืน แถมฟรี 1 คืน สามารถ

แยกเขาพักได ไมจําเปนตองพัก

ตอเน� องกัน พรอมรับสวนลด 

20% สําหรับคาอาหารและเคร� อง

ด� ม รวมถึงบริการดานสปา 

สํ า รองห องพั กตั้ งแต

วันนี้ - 2 มกราคม 2565 เขาพักตั้งแต 

2 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2095-9990 หรือ

อีเมล: reservation.sindhorn@kempinski.com

หรือ เขาชมเว็บไซตของโรงแรมไดที่ https:

//www.kempinski .com/en/bangkok/

sindhorn-hotel/

โปรหองพักสุดพิเศษสงทายป 2564 ที่โรงแรมสินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ ประธาน

คณะผูบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับมอบ

ใบประกาศนียบัตรรับรองการตออายุเปน

สมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชันของ

ภาคเอกชนไทย  (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption :CAC) 

เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์การดําเนิน

ธุรกิจดวยความโปรงใส และตอตานการ

คอรรัปชันทุกรูปแบบ และในปนี้ ซีพีเอฟ ยัง

ควารางวัล Change Agent Award 2021 ใน

ฐานะที่เปนองคกรที่เปนแบบอยางที่ดี ในการ

ดําเนินธุรกิจที่โปรงใส และชักชวนคูคาธุรกิจ

ที่เปนผูประกอบการ SME เปนแนวรวม

ประกาศเจตนารมณเปนเครือขายการดําเนิน

ธุรกิจที่โปรงใสตลอดทั้ง supply chain โดยมี 

นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการ

ผูจัดการบริหาร สํานักตรวจสอบภายในและ

สํานักบริหารความเสี่ยงองคกร ซีพีเอฟ  เปน

ผูแทนรับมอบรางวัลจาก นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ 

ประธานกรรมการ  สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) และแนวรวมตอตานคอรรัปชันของ

ภาคเอกชนไทย (CAC) ในงานสัมมนาประจํา

ปของ CAC ครั้งที่ 11 ในหัวขอ Collective 

Action Against Corruption รวมพลังธุรกิจโปรงใส 

ใสใจตานคอรรัปชันท่ีจัดข้ึนในรูปแบบออนไลน 

นายชัยวัฒน  กลาวแสดงความยินดี

กับองคกรที่ผานการรับรอง CAC และไดรับ

รางวัล CAC Change Agent Awards สะทอน

ถึงความมุงมั่นในการสรางแนวรวมในการทํา

ธุรกิจที่สะอาดโปรงใส ปลอดคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ แมในปนี้ภาคธุรกิจไทยตองเผชิญ

กับความทัาทายจากสถานการณแพรระบาด

ของโควิด-19 นับเปนกาวที่สําคัญในการรวม

พลังอยางเขมแข็งแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบของภาคธุรกิจไทย 

รางวัล Change Agent Awards เปนการ

ประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผานการรับรอง

จาก CAC และมีการชักชวนคูคาที่เปน

ผูประกอบการเอสเอ็มอีเขามารวมประกาศ

เจตนารมณกับ CAC มากกวา 10 บริษัทใน 

1 ป ซึ่งในปนี้ ซีพีเอฟ ไดสนับสนุนโอกาส

ซีพีเอฟ ควารางวัล CAC Change Agent Awards 2021 ย้ําจุดยืนสรางแนวรวมธุรกิจโปรงใสตลอดหวงโซอุปทาน

ใหคูคาธุรกิจที่เปนผูประกอบการขนาดกลาง

และเล็ก หรือ SME มีความรูความเขาใจ 

นําไปสูการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ

ในการปองกันการทุจริตไดอยางเหมาะสม

ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ซึ่งในปนี้คูคา SME 

ของซีพีเอฟ 20 บริษัทเขารวมประกาศ

เจตนารมณ CAC    

อนึ่ง ซีพีเอฟ ไดรับการรับรองเปน

สมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต หรือ CAC ครั้งแรก

ในป 2560 ซึ่งใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป 

บริษัทที่ผานการรับรองไปแลวจะตองดําเนิน

กระบวนการประเมินตนเองและยื่นขอรับ

รองใหมทุก 3 ป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

นนี้วันสิ้นปี 2021 ผมกำ�ลังส่องกล้องไปปีหน้� 2022 

ซึ่งเป็นปีเสือดุ เพื่อจะประเมินว่าข่าวใหญ่ระดับโลกที่จะ

มีผลกระทบอย่างกว้างไกล

หลีกหนีไม่พ้นว่าประเทศไทยก็จะต้องเผชิญกับผล

ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย

จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่เราจะต้องวาด “ฉากทัศน์” ไว้ล่วงหน้า 

เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมีความ

ท้าทายเราอย่างสูงยิ่ง

ผมรวบรวม 10 หัวข้อที่น่าจะเป็นประเด็นที่จะนำามาซึ่ง

ความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ

บางสำานักวิเคราะห์ระหว่างประเทศได้ให้คะแนน “ความ

น่าจะเป็น” ว่ามากน้อยเพียงใด

กับ “ผลกระทบ” ที่จะตามมาจะเป็นอย่างไร เรียงลำาดับได้

อย่างนี้

1.ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เลวร้ายลง ส่งผลให้

เศรษฐกิจโลกต้องแยกตัวออกจากกันอย่างเต็มรูปแบบ หรือที่เรียก

ว่า decoupling 

ความน่าจะเป็น: สูง

ผลกระทบ: สูงมาก

สองมหาอำานาจที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สหรัฐฯ และจีน 

กำาลังแย่งชิงอิทธิพลและการครอบงำาระดับโลก

“ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ กำาลังพยายามโน้ม

น้าวให้ประเทศที่มี ‘ความคิดเหมือนกัน’ (ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวัน

ตก) ให้ร่วมกันกดดันจีน” 

ซึ่งรวมถึงข้อจำากัดในด้านการค้า เทคโนโลยี  การเงิน และ

การลงทุน รวมถึงการคว่ำาบาตร บังคับให้บางตลาดและบางบริษัท

เลือกข้าง

มาถึงจุดนี้ปัญหาสำาหรับประเทศขนาดกลางและเล็ก (ทั้ง

ด้านประชากรและเศรษฐกิจ) จะต้องถูกบังคับทั้งทางตรงและทาง

อ้อมให้ต้องมีจุดยืนที่ต้องเลือกข้าง

สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นกลาง” กลายเป็นข้อห้ามสำาหรับ

ประเทศที่สาม โดยแบ่งเศรษฐกิจที่จีนสนับสนุนและสหรัฐฯ 

สนับสนุน

ผลกระทบอาจเพิ่มความไม่แน่นอนในการค้าและการลงทุน

ทั่วโลก

2.การตึงตัวทางการเงินอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด จะนำา

ไปสู่ความล้มเหลวของตลาดหุ้นสหรัฐ หรือมีผลกระทบไปประเทศ 

อื่นๆ ทั่วโลก

ความน่าจะเป็น: สูงมาก

ผลกระทบ: สูง

ผลกระทบจากวิกฤตโลกทำาให้เกิดปัญหา เช่น

การหยุดชะงักของ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทาน

ราคาพลังงานที่สูงขึ้น 

นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก 

ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่าง

มากในปีที่ 2564

นั่นอาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องบังคับใช้นโยบายการเงิน

ที่เข้มงวดขึ้น 

ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นภายในกลางปี   2565

3.การพังทลายของทรัพย์สินในจีนทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง 

อย่างมาก

ความน่าจะเป็น: สูง

ผลกระทบ: สูงมาก

ปัญหาทางการเงินที่กระทบกระเทือนหัวใจของ Evergrande 

ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีน แสดงถึงความเสี่ยงอย่างรุนแรง

ของการกระจายตัวทางการเงินในภาพรวมของเศรษฐกิจจีน

ที่ค่อนข้างแน่ชัดคือ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนหลาย

แห่งก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวในรูปแบบเดียวกัน

เป็นไปได้ว่าถ้าความเชื่อมั่นด้านอสังหาริมทรัพย์เสื่อมถอย

ลงก็จะนำาไปสู่การผิดนัดชำาระหนี้ต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์

ของจีน

ซึ่งอาจจะหมายความว่าปักกิ่งอาจพยายามดิ้นรนเพื่อยับยั้ง

การล่มสลายในวงกว้าง

4.ภาวะการเงินในสหรัฐฯ และตลาดโลกที่ตึงตัวขึ้น ทำาให้

การฟื้นตัวในตลาดเกิดใหม่ (emerging economies ซึ่งหมายรวม

ถึงไทยด้วย) ล้มเหลว

ความน่าจะเป็น: สูง

ผลกระทบ: สูง

เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่มีความเสี่ยงต่อแรงกดดัน

ด้านเงินเฟ้อ เพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว

“ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีภาระหนี้ใน

สกุลเงินต่างประเทศสูงเป็นพิเศษ” 

ยกตัวอย่างอาร์เจนตินาและตุรกี

ที่เห็นได้ชัดคือ บราซิล เม็กซิโก รัสเซีย ศรีลังกา และ

ยูเครน ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินในปี 2564

5.Omicron คือเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พิสูจน์ได้ว่าดื้อ

ต่อวัคซีน

ความน่าจะเป็น: ปานกลาง

ผลกระทบ: สูงมาก

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ Delta และ Mu ถูกระบุว่า

เป็นตัวอย่างของการกลายพันธุ์ของ COVID-19 และท้าทาย

ประสิทธิภาพของวัคซีน

แต่พอ Omicron ปรากฏตัวขึ้นมา และสร้างความ

ประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นการกลายพันธุ์ที่ผิด

ความคาดหมายของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย

ความเสี่ยงหลักประการหนึ่งสำาหรับการฟื้นตัวของโลกคือ 

เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีความก้าวร้าวมากขึ้น พิสูจน์แล้วว่า

สามารถต้านทานวัคซีนในปัจจุบันได้

สิ่งที่จะตามมาคือ “วัฏจักรต่อเนื่อง” ของการฉีดวัคซีนกระ

ตุ้นหรือบูสเตอร์ และวัคซีนใหม่ 

(พรุ่งนี้: ปีใหม่กับความท้าทายใหม่ๆ) 

กาแฟดำ

วั

ส่องความท้าทายปีใหม่

ณ วันสิ้นปีเก่า

ฝึกสู้วัว • นักเรียนมาทาดอร์ชาวสเปน วัย 10 ขวบ จับคู่ฝึกการสู้วัวภายในโรงเรียนสอนการสู้วัว ที่เมืองลัสเวนตัสของสเปน ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 ทำาให้ต้องปิดนานหลายเดือน

น้ำ�น้อย • สภาพของผาหินสีขาวโผล่ขึ้นเหนือน้ำาเหมือนกับ “คราบรอบอ่างอาบน้ำา” ริมชายฝั่งทะเลสาบพาวเวลล์ ที่รีเฟล็กชันแคนยอน ในรัฐ

ยูทาห์ ระหว่างเกิดภาวะแห้งแล้งในภาคตะวันตกของสหรัฐเมื่อกลางปี

ส่งกล้องโทรทรรศน์ • จรวดแอเรียน 5 ของนาซานำากล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บบ์ พุ่ง

ขึ้นจากฐานปล่อยที่เฟรนช์เกียนา เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2564  

รวมฝูง • นกกิ้งโครงบินจับกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ก่อนกลับรังนอน เหนือท่าเรือไบรตันพาเลซ ในเมือง

ไบรตันของอังกฤษ

บอลลูนคอวส์ • บอลลูนลมร้อน “KAWS : HOLIDAY” ความสูง 42 เมตร ลอยอยู่เหนือ

เมืองบริสตอลของอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 
(แฟ้มภ�พ Getty Images)
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

หนุ่มหลับในชนบ้านไม้เสียบปางตาย

อ่างทอง • เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 30 ธ.ค. พ.ต.ต.ไพร์ศาล  

แจ่มมี สารวัตรสอบสวน สภ.โพธิ์ทอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนบ้าน

พักชลประทาน บริเวณริมถนนสายอ่างทอง-โพธิ์ทอง ม.5 ต.บาง

พลับ อ.โพธิ์ จ.อ่างทอง จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพัก

ชลประทาน พบรถยนต์อีซูซุ สี่ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน  

ขก 243 พระนครศรีอยุธยา สภาพพุ่งชนทั้งคันและถูกไม้ฝาบ้านและ

พื้นบ้านเสียบเข้าไปในรถยนต์เต็มคัน มีผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส  

1 คน ถูกไม้เสียบปลายคางและลำาคอ กู้ภัยประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำา

ตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ทราบชื่อต่อมาคือ นายสิทธิพงษ์ 

หลำาเจริญ อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 15 ม.4 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จาก

การสอบถาม น.ส.สายรุ้ง เสมาทอง แม่ค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เล่าว่าได้ยิน

เสียงดังจึงหันไปดู และพบรถดังกล่าวชนบ้านทะลุเข้าไปทั้งคัน มีผู้ได้

รับบาดเจ็บ 1 ราย โชคดีที่บ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัย ด้านนายณัฐ

พล จีนกลับ เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง เผยว่า ผู้บาดเจ็บ

เป็นชายปีนจากเบาะคนขับมานอนอยู่ที่เบาะด้านประตูหลัง พบว่าที่

บริเวณปลายคางมีบาดแผลขนาดใหญ่ และที่บริเวณลำาคอมีบาดแผล

ถูกไม้เสียบทะลุ แต่ยังพูดได้มีเสียงแผ่วเบา  บอกว่าตนขับรถกลับจาก

ที่ทำางานแล้วหลับในพุ่งชนบ้านได้รับบาดเจ็บ  โดยตำารวจตรวจที่เกิด

เหตุพร้อมถ่ายภาพหาพยานหลักฐาน และจะทำาการสอบสวนผู้ขับขี่

อีกครั้งหลังรักษาตัวเพื่อหาสาเหตุและดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

ช่างแอร์ โดดตึกน้อยใจเมียขอหย่า

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.64 ร.ต.ท.ทักษ์ดนัย 

ก้อนทองคำา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งจาก

ศูนย์วิทยุ 191 พิษณุโลก ว่ามีคนกระโดดลงมาจากอาคารชุดพัก

อาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ต.หัวรอ ทำาให้เสียชีวิต จึงเดินทาง

ไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวร รพ.พุทธชินราช พบร่างผู้เสียชีวิต 

นอนหงายอยู่กับพื้นด้านหลังอาคารชุดดังกล่าว โดยมีคนมุงดู

จำานวนมาก ทราบชื่อคือ นายณัฐวุฒิ คำาวาส อายุ 30 ปี บ้านเลข

ที่ 165 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำาปาง สภาพศพกะโหลกศีรษะแตก

และขาข้างซ้ายหัก ตำารวจสอบสวนนางน้อย (นามสมมติ) ภรรยา

ของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำานักศาลยุติธรรมประจำาภาค 6 

ให้การเบื้องต้นว่า สามีประกอบอาชีพเป็นช่างแอร์พักอาศัยอยู่กับ

ตน ก่อนเกิดเหตุตนและสามีมีปากเสียงกัน  ที่ผ่านมาตนมักจะ

ทุบตีสามีเป็นประจำาเวลาทะเลาะกัน แต่สามีไม่เคยทำาร้ายร่างกาย

ตน แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่สามีบีบคอตนเอง ตนจึงเผลอหลุดปาก

ไปว่าถ้าทำาร้ายร่างกายกันอย่างนี้ ตนก็จะขอหย่าขาดจากกัน สามี

จึงบอกกับตนว่าถ้าหย่าก็อยู่ไม่ได้ จากนั้นตนได้ลงไปหาเพื่อนที่ชั้น 2  

จนได้ยินเสียงดังคล้ายใครยิงพลุ เกิดสังหรณ์ใจจึงขึ้นไปดูที่ห้อง

พักไม่พบสามี พอมองจากระเบียงลงมาก็พบร่างสามี จึงตะโกนให้

เพื่อนมาช่วยสามีและแจ้ง 191 ตำารวจจึงให้กู้ภัยนำาร่างส่งให้แพทย์

ชันสูตรโดยละเอียดอีกครั้งที่ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ก่อนมอบ

ศพให้ญาตินำาไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.

คุมโอมิครอน

สำาหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 

ได้แก่ กทม. 430 ราย, ชลบุรี 304 ราย, 

นครศรีธรรมราช 134 ราย, อุบลราชธานี 

126 ราย, สมุทรปราการ 83 ราย,  มหาสารคาม 

83 ราย, ขอนแก่น 80 ราย, เชียงใหม่  

67 ราย, กาฬสินธุ์ 63 ราย และร้อยเอ็ด 

62 ราย

ขณะที่  นพ.เฉวตสรร นามวาท  

ผู้อำานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการ

ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า ภาพรวมผู้เดิน

ทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1-29 ธ.ค.64 เข้า

มาใน 3 ระบบคือ ระบบไม่กักตัว (Test and 

go) ระบบแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) และ

ระบบกักตัว (Quarantine) รวม 270,851 

คน พบการติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ T&G 

730 คน คิดเป็น 0.32% ระบบแซนด์บ็อกซ์ 

121 คน คิดเป็น 0.32% และระบบกักตัว 

205 ราย คิดเป็น 3.47%

ส่วน นพ.ศุภกิจกล่าวถึงการติดเชื้อโอ

มิครอนว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 194 ราย 

แบ่งเป็นมาจากต่างประเทศ 88 ราย ติดเชื้อ

ในประเทศ 106 ราย ทำาให้ผู้ติดเชื้อสะสม

ในประเทศเพิ่ม 357 ราย เป็นผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศ 577 ราย ส่งผลให้ยอดผู้

ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนสะสมเพิ่ม

เป็น 934 ราย

ทั้ งนี้  พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิ 

ครอน เพิ่มเป็น 37 จังหวัด ประกอบด้วย 

1.กรุงเทพมหานคร 325 ราย 2.ภูเก็ต 104 

ราย 3.กาฬสินธุ์ 121 ราย 4.ร้อยเอ็ด 50 ราย 

รอยืนยันข้อมูล 84 ราย 5.มหาสารคาม 42 

ราย 6.สมุทรปราการ 38 ราย 7.นนทบุรี 22 

ราย 8.สุราษฎร์ธานี 20 ราย 9.ชลบุรี 18 ราย 

10.ขอนแก่น 12 ราย 11.เชียงใหม่ 7 ราย 

12.นครราชสีมา 5 ราย 13.สุรินทร์ 5 ราย 

14.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย 15.ลำาพูน 4 ราย 

16.นครพนม 4 ราย 17.หนองคาย 4 ราย 

18.บุรีรัมย์ 4 ราย 19.อุบลราชธานี 4 ราย 

โอมิครอนลาม 37 จังหวัด

20.กระบี่ 4 ราย 21.ชัยภูมิ 4 ราย 

22.ปัตตานี 4 ราย 23.อุดรธานี 3 ราย 

24.เลย 3 ราย 25.พระนครศรีอยุธยา  

2 ราย 26.สุพรรณบุรี 2 ราย 27.เชียงราย 

1 ราย 28. ลำาปาง 1 ราย 29.เพชรบูรณ์  

1 ราย 30.พิจิตร 1 ราย 31.นครปฐม 1 

ราย 32.เพชรบุรี 1 ราย 33.สระแก้ว 1 ราย  

รอยืนยันข้อมูล 24 ราย 34.หนองบัวลำาภู  

1 ราย 35.มุกดาหาร 1 ราย 36. ยโสธร  

1 ราย และ 37.สงขลา 1 ราย

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ขณะนี้ในแอฟริกาใต้

โอมิครอนความรุนแรงลดลง และอาจมา

แทนที่เดลตา ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส

เกิดขึ้นจาก 2 ทางคือ ฉีดวัคซีน และหลังจาก

ติดเชื้อ แต่จะเอาภูมิที่เกิดจาก 2 กรณีนี้มา

เทียบกันไม่ได้ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์

อื่น เช่น เดลตา ก็ยังสามารถติดโอมิครอนได้ 

ซึ่งแน่นอนว่าหากได้รับวัคซีนแล้ว แนวโน้ม

ความรุนแรงของโรคก็จะลดลง

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์

ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เสริมว่า สธ.ได้

ร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดบริการตรวจ

คัดกรองโควิดที่สถานีหมอชิตและหัวลำาโพง 

และสถานีขนส่งในภูมิลำาเนาช่วงเดินทาง

กลับ เพื่อให้ประชาชนฉลองปีใหม่และเดิน

ทางกลับอย่างปลอดภัย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้มีหนังสือ

ด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ

ว่า จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาย

พันธุ์ โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย

ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มจำานวนผู้ติดเชื้อ

เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการ

จัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา 

งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่ง

จะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจำานวนมาก ดัง

นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ ลดอัตราการแพร่เชื้อ

และอัตราการเสียชีวิต 

จึงขอให้ท่านได้สั่งการไปยังทุกหน่วย

งานของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถาน 

การณ์การระบาดของโอมิครอน (Omicron) 

อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ทุกหน่วยงานเน้น

ย้ำาการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง

การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

และสร้างการรับรู้มาตรการสำาคัญของทาง

ราชการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน

พื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอำานวยความ

สะดวกให้กับประชาชนด้วย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ย้ำาเตือนช่วงวันหยุดยาวขอ

ให้ทุกคนอย่าประมาท การ์ดอย่าตก รวม

ทั้งกำาชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ต้องคุมเข้ม ติดตามผู้ได้รับอนุญาตจัดงาน 

เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้าน

อาหาร สถานบันเทิง ที่จะเปิดให้บริการ

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ต้อง

ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเข้มงวด 

“นายกฯ ได้สั่งการให้ สธ.จัดประชุม

ประเมินสถานการณ์การระบาดหลังหยุด

เทศกาลปีใหม่ผ่านไป 15 วันอีกครั้ง หากพบ

จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอาจนำาเข้าสู่ที่ประชุม 

ศบค. เพื่อพิจารณาปรับแนวทางและเพิ่ม

มาตรการป้องกันอื่นๆ ได้อีก” โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าว

วันเดียวกัน บริษัท แอสตร้าเซน

เนก้าฯ  ได้รายงานว่า ตลอดเดือน ธ.ค. บริษัท

ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำานวน

กว่า 15 ล้านโดสให้กับ สธ. รวมยอดส่งมอบ

วัคซีน ณ ปัจจุบันครบจำานวน 61 ล้านโดส 

ตามแผนการจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทย 

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดหาวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19 เพิ่มอีกจำานวน 60 ล้านโดส ให้แก่

ประเทศไทยสำาหรับใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้ม

กัน โดยจะทำาการทยอยส่งมอบในปี 2565 

ตามสัญญาการจัดซื้อวัคซีนที่แอสตร้าเซน

เนก้าและรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนาม

จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม  

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ และ นพ.แพทย์อภิชัย  

ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ 

พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ 

ประชุมติดตามสถานการณ์ โควิดสายพันธุ์

โอมิครอนที่เชื่อมสองสามีภรรยาที่กลับมา

จากประเทศเบลเยียม และร้านอาหารกึ่ง

ผับในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ที่ระบาดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อยก

ระดับมาตรการป้องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

หลังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ดังกล่าวรวม 

208 ราย และตรวจพบเป็นเชื้อสายพันธุ์ โอ

มิครอนมากถึง 121 ราย

‘กาฬสินธุ์-ขอนแก่น’ เข้ม

นายทรงพลกล่าวว่า มาตรการที่มี

การยกระดับหลักๆ คือ การขยายวงและ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออกไป

อีก จากเดิมปิดสถานศึกษาและให้จัดการ

เรียนการสอนเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 แต่ในที่ประชุม

วันนี้มีมติปิดสถานศึกษาและให้จัดการ

เรียนแบบออนไลน์ทุกระดับ ครอบคลุมทั้ง 

18 อำาเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ไปจนถึงวันที่  

14 ม.ค.65 รวมทั้งสถาบันกวดวิชาด้วย

“ส่วนร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี 

ที่เป็นแหล่งการแพร่ระบาดซูเปอร์สเปรด 

เดอร์ เท่าที่ตรวจสอบเป็นการเข้าไปใช้

บริการและแพร่ระบาดจากคนหนึ่งไปสู่อีก

คนหนึ่ง ซึ่งต่อไปจะต้องมีมาตรการเข้มงวด

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานบริการหรือร้าน

อาหารที่เป็นห้องแอร์ มีเครื่องปรับอากาศ 

จะต้องจัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

โดยขณะนี้ทางจังหวัดมีคำาสั่งห้ามนั่งดื่ม

สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

อาหารทุกแห่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตาม 

หากพบฝ่าฝืนได้รับโทษตามกฎหมาย พร้อม

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชน 

รักษามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

งดจัดกิจกรรมที่รวมคนเกิน 100 คน ใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และห้ามหน่วยงานรัฐจัด

งานปีใหม่ เพื่อความสุข ความปลอดภัยจาก

การได้รับเชื้อโควิด-19” ผวจ.กาฬสินธุ์กล่าว

ศูนย์อำานวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬ 

สินธุ์รายงานว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่  

63 ราย เป็นคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสองสามี

ภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหาร

กึ่งผับในตลาดโรงสี 11 ราย, ร้านอาหาร

คิวบาร์ อ.นามน 1 ราย, พนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ 

3 ราย, งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ 

อ.สหัสขันธ์ 2 ราย, บุคลากรทางการแพทย์ 

5 ราย, สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 21 ราย มาจาก

พื้นที่เสี่ยง 5 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวน

โรค 15 ราย ส่งผลให้ จ.กาฬสินธุ์ มียอดผู้

ป่วยสะสม 10,735 ราย โดยหายป่วยแล้ว 

10,275 ราย

จ.ชลบุรี สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอนในพื้นที่ 28 ราย

จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รายงานว่า พบผู้ป่วย 

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนในพื้นที่แล้ว

จำานวน 5 ราย และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จัดอยู่ใน

กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอีก 21 ราย ซึ่งตอนนี้อยู่

ขั้นตอนการสอบสวนโรค ดังนั้นมติที่ประชุม

ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 

จึงมีมติในออกคำาสั่งให้ร้านอาหารที่มีการ

จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำาหน่าย

ภายในจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้น

ไปเป็นเวลา 7 วัน และจะมีการประเมิน

ผลจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโอมิ 

ครอนอีกครั้งอย่างเป็นระยะ. 

7 วันอันตราย

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ราชบุรี 

(13 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ 

นครราชสีมา (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ

สูงสุด ได้แก่ เลย (14 คน) อย่างไรก็ตาม 

จากการติดตามสถานการณ์การเดินทาง พบ

ว่าประชาชนเริ่มเดินทางตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 

ธ.ค.64 ต่อเนื่องถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 ทำาให้เส้น

ทางหลายสายมีปริมาณรถหนาแน่น โดย

เฉพาะทางหลวงสายหลักเส้นทางเชื่อมต่อ

ไปยังภูมิภาคต่างๆ และเส้นทางเลี่ยงเมือง

“จึงได้ประสานจังหวัดดูแลความ

ปลอดภัยและอำานวยความสะดวกในการเดิน

ทางของประชาชน ควบคู่กับการเฝ้าระวัง

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 กำาชับจุดตรวจเพิ่มความเข้ม

ข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความ

พร้อมของผู้ขับขี่ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย

กับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำาหนด ดื่มไม่ขับ 

ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงเฝ้าระวังถนนทาง

ตรงที่มีระยะทางยาวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนจากการขับรถเร็ว ท้ายนี้ 

ขอฝากให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำาใจต่อผู้ร่วมใช้เส้น

ทาง เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มี

ความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ

ทางถนน” อธิบดี ปภ.ระบุ

ทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนใน

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่

กำาลังจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำาเนาเพื่อ

พบปะครอบครัว เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ หรือการ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งบาง

ส่วนเริ่มทยอยเดินทางกันแล้ว และบางส่วน

กำาลังจะเดินทางในช่วงเย็นวันที่ 30 ธ.ค. 

โดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้ร่วม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินมาตรการ

ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่าง

เข้มข้น รวมทั้งอำานวยความสะดวกดูแล

ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปยังสถาน

ที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนนควบคู่การสกัดกั้นการระบาด

ของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ได้กำาชับผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัดให้ดำาเนินการตามแผนและ

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในเรื่องการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่ ไปกับ

การสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยทาง

ถนน ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการจัด

ตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน

ถนนและสภาพแวดล้อมโดยการปิดจุดเสี่ยง

ด้านกายภาพบนท้องถนนต่างๆ โดยเฉพาะ

ทางร่วม ทางแยกและทางกลับรถ โดยให้

ตรวจสอบสภาพถนน ติดตั้งป้ายให้ชัดเจน 

และบริ เวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความ

ปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผู้ ใช้รถใช้

ถนนให้มีการตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อม

สำาหรับการเดินทาง ตลอดจนให้ตรวจสอบ

สภาพรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสาร

ไม่ประจำาทางให้มีความปลอดภัย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

ก่อนจะเริ่มวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่่ 

31 ธ.ค. นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชน

และขอให้ประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามหลัก 

3 ม. “ไม่เมา-สวมหมวก-ใส่แมสก์” ดูแล

อนามัยส่วนบุคคล ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อลด

อุบัติเหตุทางถนน ลดการติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดจากการเดิน

ทางกลับภูมิลำาเนา เพื่อพบปะครอบครัวและ

เครือญาติด้วยความสุขและปลอดภัย 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลัง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 2565 พร้อมมอบของใช้จำาเป็นในการ

ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงได้พูดคุย

ให้กำาลังใจในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัด

ปัตตานีว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

ในการเดินทางสัญจรไปมาอย่างระมัดระวัง 

และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันมีการตรวจเข้ม

ตามด่านต่างๆ โดยเฉพาะด่านในชุมชนหรือ

หมู่บ้าน ซึ่งผู้นำาชุมชนไม่ควรปล่อยให้เมา

สุราแล้วขับรถโดยเด็ดขาด 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมารายงาน

ว่า ตั้งแต่ช่วงบ่าย สภาพการจราจรบนถนน

มิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมา มี

ปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงทาง

ขึ้นเขาตำาบลกลางดง อำาเภอปากช่อง โดย

เจ้าหน้าที่ตำารวจทางหลวงต้องเปิดช่องทาง

พิเศษ ตั้งแต่ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 47 

ไปจนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 51 เป็นระยะ

ทาง 4 กิโลเมตร เพื่อเร่งระบายปริมาณรถ

ที่หนาแน่น ขณะที่ถนนมิตรภาพบายพาส

เลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็มีปริมาณรถสะสม

มากเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ ตำารวจทางหลวงยังได้แนะนำา

เส้นทางการจราจรเลี่ยงปัญหารถติดบน

ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน จำานวน 

3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางถนน

พหลโยธิน กรุงเทพฯ-สระบุรี-เลี้ยวขวา

สามแยกพุแค- เข้ าถนนพุแคหล่มสั ก  

ทล.21-เลี้ยวขวาแยกม่วงค่อม เข้าสู่ ทล.

2256 หรือเลี้ยวซ้ายเข้า ทล.205 เพื่อเข้าสู่ 

ทล.201-ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เส้นทาง

ที่ 2 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ใช้  

ทล.304-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-วังน้ำา 

เขียว-ปักธงชัย-ไปยังจังหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

และเส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-

สระแก้ว- อรัญประเทศ-ตาพระยา-โนน

ดินแดง-ละหานทราย-ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ขณะที่ถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าสู่จังหวัด

ทางภาคเหนือ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 ตำาบลบ้านกรด 

อำาเภอบางปะอิน  ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นหนา

แน่น วิ่งเต็มทุกช่องทางการจราจร. 

หนองคาย • ตำารวจชุดสืบสวน 

สภ.เมืองหนองคาย สนธิกำาลัง

หน่ วยงานความมั่ นคงรวบ  

5 หนุ่มขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด 

มูลค่ากว่า 100  ล้านบาท หวัง

นำาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงปีใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วัน

ที่ 30 ธ.ค.64 ที่หน้า สภ.เมือง

หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาล

ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองคาย, พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์  

ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต. 

ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4,  

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ. 

จว.หนองคาย, พล.ต.ณรงค์ สวน

แก้ว ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี, 

น.อ.ราฆพ เทวะประทีป ผบ.นรข.

เขตหนองคาย, พ.ต.อ.ยุทธนา 

งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย 

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร 

ศุลกากร และฝ่ายปกครอง ได้

ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา 

5 คน ประกอบด้วย 

นายนพดล ปะติตัง อายุ 

29 ปี, นายเสลภูมิ ศรีหอม อายุ 

22 ปี, นายธีรพงษ์ ศิริโท อายุ 

รวบ5หนุ่มขนยาบ้ามูลค่า100ล้าน

26 ปี, นายวรวุฒิ ดีถาฤทธิ์ 

อายุ 23 ปี และนายภรักษ์ แซ่

เฮีย อายุ 20 ปี พร้อมของกลาง

ยาบ้า 5 กระสอบ รวมประมาณ 

2,048,000 เม็ด รถยนต์ 4 ประตู 

ยี่ ห้ออีซูซุ  มิว เอ็กซ์  สีขาว 

ทะเบียน 4 กธ 2683 กรุงเทพฯ, 

รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าดรีม สี

น้ำาตาล-ขาว ทะเบียน 1 กฎ 555 

หนองคาย โทรศัพท์มือถือ 4 

เครื่อง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ ได้

ติดตามยึดทรัพย์ที่ จ.อุดรธานี 

ได้รถเก๋งฮอนด้า วีออส สีเทา 

ทะเบียน กจ 4464 นครพนม 

และรถเก๋งฟอร์ด เฟียสต้า สีดำา 

ทะเบียน กง 8938 มุกดาหาร 

ยาบ้าของกลางทั้งหมดมูลค่า

ประมาณ 100 ล้านบาท

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดิ์ดาวัช

รานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.หนอง 

คาย  กล่าวว่า การจับกุมในครั้ง

นี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมือง

หนองคายได้รับแจ้งว่า จะมีการ

ลักลอบนำายาเสพติดล็อตใหญ่

เข้ามาในประเทศบริเวณถนนริม

โขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จึงได้สนธิกำาลังหน่วยงานข้าง

เคียงจัดเจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบ 

และช่วงเที่ยงคืนวันที่ 28 ธ.ค. 64 

พบเรือหางยาว 1 ลำาแล่นข้าม

แม่น้ำาโขงมาเทียบยังบริเวณดัง

กล่าว จากนั้นมีนายภรักษ์และ

นายวรวุฒิขี่รถจักรยานยนต์มา

จอด แล้วเดินไปที่เรือช่วยขน

กระสอบจากเรือขึ้นมาวางไว้

ริมฝั่ง แล้วคนในเรือก็แล่นเรือ 

กลับไป เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้า

ตรวจสอบและจับกุมทั้งสองคน

ไว้  ถัดมาอีก 1 ชั่วโมง มีผู้ต้องหา

ที่เหลืออีก 3 คน ขับรถยนต์ 

อีซูซุ มิวเอ็กซ์เข้ามาจอด แล้ว

ช่วยกันขนกระสอบยาบ้าขึ้นรถ 

เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมและ

ยึดยาบ้าทั้งหมดไว้

จากการสอบสวนทราบ

ว่า ขบวนการที่จับกุมได้ในครั้ง

นี้มีพฤติการณ์ลักลอบนำายาบ้า

เข้ามาในประเทศหลายครั้ ง 

และจะกระจายไปหลายจุดใน

พื้นที่ อำ า เภอเมืองหนองคาย 

โดยในครั้งนี้ยาบ้าทั้งหมดจะ

ถูกนำาเข้าไปส่งที่กรุงเทพฯ แต่

ยังไม่ทราบพิกัดแน่ชัด ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ผู้ต้องหาขนยาบ้า

ด้วยรถยนต์ทั้ง 3 คน จะได้ค่า

จ้าง 2 แสนบาท  ส่วนผู้ต้องหา 

2 คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นคน

เฝ้าจุดดูของกลาง จะได้ค่าจ้าง 

5,000 บาท จากนั้นได้คุมตัว

ทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองหนองคายดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

อำานาจเจริญ • วันที่ 30 ธ.ค.64 

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอำานาจเจริญ กล่าวถึง

สถานการณ์ โควิด-19 ของ

จังหวัดอำานาจเจริญว่า ในร้าน

อาหารสมายด์ ซึ่งต้ังอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองอำานาจเจริญ มี

ผู้ติดเชื้อจาก จ.อุบลราชธานี

มาเที่ยวที่นี่ ทำาให้มีการติดเชื้อ

เป็นกลุ่มก้อน จากนั้นพนักงาน

ร้านอาหารดังกล่าวได้ถูกเชิญ

ไปทำาอาหารที่ งานขึ้นบ้าน

ใหม่ ถนนสายเลี่ยงเมือง จึง

เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 

(คลัสเตอร์ ใหญ่) โดยมีผู้ติด

เชื้อแล้ว 21 ราย และยังมีกลุ่ม

เสี่ยงอีก 100 ราย นอกจากนี้

ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นสายพันธุ์

โอมิครอนหรือไม่ เพราะมีการ

ระบาดรวดเร็วมาก จะต้อง

รอผลยืนยันจากสาธารณสุข

จังหวัดอำานาจเจริญก่อน จึง

จะสามารถระบุได้ว่าผู้ติดเชื้อ

ทั้ง 21 รายเป็นสายพันธุ์ โอมิ 

ครอนหรือไม่ 

ผวจ.อำานาจเจริญกล่าว

เพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่

มีประชาชนเดินทางกลับบ้าน

กันมาก จึงได้สั่งให้ทุกอำาเภอ 

7 อำาเภอ เตรียมเตียงสนาม

ให้พร้อมและเพียงพอ เพื่อ

รองรับการระบาดที่อาจเกิด

ขึ้นได้  พร้อมขอความร่วมมือ

ผู้ประกอบการร้านอาหารห้าม

จำาหน่ายเครื่องดื่่มแอลกอฮอล์ 

ยกเว้นวันที่ 31 ธ.ค.64 สามารถ

ดื่มได้จนถึงเวลาตามที่นายก

รัฐมนตรีประกาศ และงดจัด

งานเคาต์ดาวน์ ส่วนประชาชน 

สามารถจัดงานปีใหม่ได้ แต่

ควรจัดภายในครอบครัวภาย

ใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 

อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้มีประกาศ

จังหวัดอำานาจเจริญ ด่วนที่สุด 

สำาหรับผู้ที่ ไปร่วมงานขึ้นบ้าน

ใหม่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง (คุณ

เลิศ) ถนนเลี่ยงเมืองอำานาจเจริญ 

ในวันที่ 23 ธ.ค.64 และไปใช้

บริการร้านอาหารสมายด์ ถนน

เลี่ยงเมืองอำานาจเจริญ ระหว่าง

วันที่ 23-26 ธ.ค.64 ให้ติดต่อ

รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุม

โรค โทร.08-1120-3710, 09-

3323-4686 และแยกกักตัวที่

บ้าน (แยกอยู่ แยกกิน แยกใช้

สิ่งของร่วมกับบุคคลอื่น) เป็น

เวลา 14 วัน หากมีอาการไอ  เจ็บ

คอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

ในพื้นที่ (กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) หรือโทร

แจ้งหมายเลข 1669 และแจ้ง

ว่าเป็นผู้สัมผัสโควิด-19 ที่ร้าน

อาหารสมายด์และร้านขายวัสดุ

ก่อสร้าง (คุณเลิศ).

อำานาจเจริญพบคลัสเตอร์ร้านอาหาร

กรุงเทพฯ • ผบ.ตร.ลงพื้นที่

เร่งติดตามล่าตัวขบวนการค้า

ยาเสพติด ที่แหกด่านเจ้าหน้าที่

ตำารวจและยิงสารวัตรสืบสวน

สอบสวน สภ.ฝางเสียชีวิต พร้อม

สืบสวนขยายผลผู้ เกี่ ยวข้อง

ทั้งหมด

วันที่  30 ธ .ค .64 ที่

สำ านั ก ง านตำ า รวจแห่ งชาติ  

พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่

ตำารวจยิงปะทะกับขบวนการ

ค้ายาเสพติดรายใหญ่ และส่ง

ผลให้ พ.ต.ต.พิบูลย์พันธ์ สุขุ 

มานนท์ สว.สส.สภ.ฝาง ถูกยิงได้

รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลา

ต่อมา ว่า ได้ประสานงานกับ 

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 

ตลอดมาในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุ 

ทั้งเรื่องยุทธวิธีที่จะต้องปรับปรุง

ในส่วนไหนเพื่อไม่ให้เกิดความ

สูญเสีย รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆ 

ที่ สตช.จะต้องสนับสนุนหน่วยใน

การปฎิบัติหน้าที ่

สำาหรับความคืบหน้านั้น

ได้รับรายงานว่า บช.ภ.5 ได้

รวบรวมพยานหลักฐานยื่ น

ขอหมายจับต่อศาล ซึ่งได้รับ

รายงานว่าศาลอนุมัติหมาย

จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง 

ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวน

ของคดีดังกล่าวก็กำาลังจะขอ

หมายจับเพิ่มเติม พร้อมทั้งสั่งให้

สืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ขบวนการ โดยวันนี้จะเดินทาง

ลงพื้นที่ ไปสอบถามชุดสืบสวน

ในส่วนอื่นๆ เพื่อจับกุมตัวกลุ่ม

ผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย

ให้ ได้ โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าคงได้

ตัวเร็วๆ นี้ และวันนี้ตนก็จะ

ไปร่วมพิธีสวดบำาเพ็ญกุศลของ 

พ.ต.ต.พิบูลย์พันธ์ด้วยตนเอง.

ผบ.ตร.สั่งล่าตัว

ขบวนการค้ายา

ยิงสว.ฝางตาย



ผบ.ทอ.เปิด

ทำ�ให้ร�ค�ลดลงเหลือ 82 ล้�นเหรียญฯ/

เครื่อง ขณะที่เครื่องบิน gripen รุ่นใหม่

ร�ค�สูงถึง 85 ล�้นเหรียญฯ/เครื่อง ดังนั้น

เอฟ 35 จึงไม่ใช่เครื่องบินที่เร�เอื้อมไม่ถึง 

อยู่ที่ก�รต่อรองร�ค�กับบริษัทให้ ได้ร�ค�

ต่ำ�สุด ซึ่งเป็นไปได้ว่�เร�จะได้ในร�ค�หลัก 

70 ล้�นเหรียญฯ ขึ้นไป เพร�ะตล�ดเครื่อง

บินรบร�ยอื่นแทบข�ยไม่ออก ทั้งนี้ จะริเริ่ม

ตั้งโครงก�รในแผนงบประม�ณ 2566 ทันที 

เพร�ะถ้�ไม่รีบทำ�ตอนนี้ร�ค�อ�จจะสูงขึ้น 

และถ้�ในที่สุดต้องลุย ก็ต้องชี้แจงให้สังคม

เข้�ใจกระจ่�งชัดในทุกประเด็น 

“เป็นไปได้ว่�อ�จจะมีก�รตั้งคณะ

กรรมก�รศึกษ�ควบคู่ไปด้วยในช่วง 5 ปี

นี้ เพร�ะก�รพัฒน�เทคโนโลยีด้�นก�รบิน

เดินหน้�ไปเร็วม�ก ซึ่งคำ�ว่�ศึกษ�ก็เหมือน

เป็นก�รเดินเครื่อง ถ้�เร�ไปพูดคำ�ว่�ซื้อ

เลย เดี๋ยวจะโดนทัวร์ลง แต่ผมเชื่อยังว่�

ทัวร์จะไม่ลง เพร�ะผู้ที่เข้�ใจจะสนับสนุน

ทันที เพร�ะ ทอ.ไม่ได้ซื้ออ�วุธ แต่ซื้อเครื่อง

มือเพื่อคว�มปลอดภัยของประช�ชน เร�ก็

เป็นประช�ชนคนหนึ่งที่เสี่ยงชีวิตใช้เครื่อง

มือเพื่อปกป้องท่�น ถ้�เข้�ใจสิ่งนี้ประช�ชน

ก็จะสนับสนุน ยืนยันว่�เร�รักเครื่องบิน

เหมือนลูก ไม่ได้ทิ้งขว้�ง ถนอมกล่อมเกลี้ยง

เหมือนลูก เช็ดถู อ�บน้ำ�ทุกวัน ถ้�ประช�ชน

ม�เห็นก�รดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของเร�ก็

จะชอบ ที่สำ�คัญไม่ได้ซื้ออ�วุธม�เข่นฆ่�ใคร 

ซื้อม�เป็นเครื่องมือให้ประช�ชน แต่เร�เป็น

คนใช้แทน”

ส่วนที่มองว่�เป็นก�รซื้ออ�วุธในช่วง

ที่ประเทศข�ดแคลนงบประม�ณ จ�กผล 

กระทบของโควิด-19 นั้น พล.อ.อ.นภ�เดช

กล่�วว่� เร�ยอมรับในคว�มไม่มี รับทร�บ

ถึงสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว และเมื่อยอมรับก็

ต้องห�หนท�งที่จะนำ�ไปสู่เป้�หม�ย ด้วย

ก�รทยอยจัดซื้อครั้งละน้อยๆ แต่เลือกของ

ที่มีคุณภ�พสูง และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ ได้

รับ ซึ่งถ้�ทำ�จริงๆ กองทัพอ�ก�ศไม่มีวัน

ที่จะทำ�ร้�ยประช�ชนให้เดือดร้อน เพร�ะ

เร�รู้สถ�นก�รณ์อยู่แล้ว แต่คงต้องถ�ม

ประช�ชนว่�รับได้หรือไม่ อย่�งที่บอกว่�ตน

และกองทัพอ�ก�ศรักสิ่งที่เร�ทำ�เหมือนลูก 

และสิ่งที่เร�มีไม่ใช่เพื่อตัวเร�เอง แต่เพื่อ

ประช�ชน 

ผบ.ทอ.ยังอธิบ�ยว่� จุดเริ่มต้นที่ ทอ.                                                              

เห็นว่�เอฟ 35 เป็นตัวเลือกที่น่�สนใจ เนื่อง 

จ�กภ�พรวมกำ�ลังท�งอ�ก�ศสำ�คัญอย่�ง

ยิ่งในก�รรบสมัยใหม่ และที่สำ�คัญจะรบแพ้

ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะทำ�ให้ข้�งล่�งแหลกล�ญ 

ซึ่งปัจจัยที่ทำ�ให้กำ�ลังท�งอ�ก�ศแพ้ไม่ได้                                                 

มีอยู่  3  ประก�รคือ ต้องมีอ�วุ ธที่ มี                                                    

คุณภ�พ และต้องไม่ใช่ Second best แต่

ต้องเป็น The best ทั้งเครื่องบินและก�ร

ส่งกำ�ลังบำ�รุง ไม่เช่นนั้นของที่บอกว่�ดีที่สุด

ก็จะง่อยเปลี้ยเสียข�ไม่ส�ม�รถไปสู้รบปรบ

มือกับใครได้ นอกจ�กนั้น ต้องมีคว�มน่�

สะพรึงกลัว เมื่อใครได้ยินแล้วต้องขวัญหนี

ดีฝ่อ แค่มีประจำ�ก�รก็ถือเป็นก�รใช้ง�น

เชิงน�มธรรม อีกทั้ง ทอ.จะต้องมีขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รร่วมรบเคียงบ่�เคียงไหล่กับ

เพื่อนบ้�นได้ ห�กเพื่อนมีภัยคว�มสนิทชิด

เชื้อและเป็นมิตร เป็นพวกเดียวกัน ก็จะไม่มี

ใครกล้�ม�แหยม 

“ถ้�อ�เซียนรวมตัวกันอย่�งแน่นหน� 

และมีกำ�ลังท�งอ�ก�ศที่เข้มแข็ง เหมือน

ยุโรปที่รวมตัวกัน ใครจะไปกล้�ทำ�อะไร 

และไม่ว่�จะเป็นก�รปฏิบัติเชิงรูปธรรม

หรือก�รปฏิบัติเป็นน�มธรรม ล้วนแต่เป็น

คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติก�รท�งอ�ก�ศ

ยุทธศ�สตร์ และจะเป็นหัวใจในก�รสร้�ง

และพัฒน�กองทัพอ�ก�ศในอน�คต”

พล.อ.อ.นภ�เดชกล่�วอีกว่� เครื่องบิน                                                                 

ที่กองทัพอ�ก�ศประจำ�ก�รอยู่ดีพอใช้ และ

เมื่อเก่�ทรุดโทรมคุณภ�พย่อมสู้ของใหม่ไม่                                                          

ได้ และยังมีปัญห�เรื่องส่งกำ�ลังบำ�รุง โดย

เฉพ�ะอะไหล่ ที่ต้องใช้เวล�น�นในก�รจัด 

ห�ม�ทดแทน จึงต้องไปกว้�นห�ซื้อในตล�ด

มืด อน�คตข้�งหน้�ห�กติดขัดและส่งกำ�ลัง

บำ�รุงไม่ได้เพร�ะไม่มีอะไหล่ หรือเครื่องยนต์ 

บริษัทหยุดส�ยก�รผลิตเครื่องบิน ก็ทำ�ก�ร

บินไม่ได้ กองทัพอ�ก�ศจึงได้มองอย่�งรอบ

ด้�น ทั้งก�รโมดิฟ�ยด์เครื่องเก่�แก่ และ

เครื่องกล�งเก่�กล�งใหม่ให้มีประสิทธิภ�พ

สูงขึ้น พร้อมกับมองห�เครื่องบินใหม่ ซึ่งเมื่อ

เร�มีเงินน้อยก็ต้องเลือกสรรอย่�งดี และ

ต้องใช้ง�นได้น�น เหมือนที่เร�ใช้เอฟ 16 

ม�ถึง 35-40 ปี

“ในปัจจุบันนี้เครื่องบินเอฟ 35 ค่�ย

ของอเมริก�มีสมรรถนะดีเลิศ ประเทศต่�งๆ 

ล้วนต้องก�รซื้อม�ใช้ง�น ห�กมีโอก�สได้ใช้

ง�นเครื่องบินเอฟ 35 ก็จะเป็นก�รยกระดับ

เข้�ไปอยู่ในประเทศที่มีของดีใช้ ถือเป็นแถว

หน้� และเป็นคอมมูนิตีที่ใหญ่ ในเมื่อก�ร

ซื้อต้องเวิลด์ไวด์ เครื่องบินเพื่อให้อะไรต่�งๆ 

พร้อม เอฟ 35 ก็ตอบโจทย์เกือบทั้งหมด”

ผบ.ทอ.กล่�วด้วยว่� ทอ.ยังให้คว�ม

สนใจกับก�รปฏิบัติก�รท�งอ�ก�ศที่ทันสมัย

ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รรบด้วยก�ร

ใช้ loyal wingman ซึ่งเป็นเครื่องบินไร้ 

คนขับสมรรถนะสูงทำ�หน้�ที่เป็นลูกหมู่ของ

เครื่องบินขับไล่ ซึ่ง ทอ.ออสเตรเลียร่วม

กับบริษัทโบอิ้งทำ�ขึ้นม�เพื่อให้ลูกหมู่ของ

เครื่องบินเอฟ 18 โดยเครื่องบินลูกหมู่จะติด

อ�วุธได้ และส�ม�รถบินเข้�ไปยังเป้�หม�ย

ล่วงหน้�ในระยะ 100-150 ไมล์ ในขณะที่

เครื่องบินแม่ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักยัง

อยู่ข้�งหลัง แต่แนวคิดของออสเตรเลียเกิด

ขึ้นทีหลังจ�กแนวคิดของบริษัท ล็อกฮีดม�ร์

ติน ที่ทำ�กับเอฟ 35 แต่ wingman AI ของ

เอฟ 35 ชื่อว่� Valkyrie เปรียบเหมือนเครื่อง

บินรบอีกหนึ่งเครื่องที่ ไร้นักบิน แต่ส�ม�รถ

ทำ�ภ�รกิจโดยก�รคอนโทรลจ�กเอฟ 35 

“เร�ไม่จำ�เป็นที่จะมีเอฟ 35 เต็มฝูง

อ�จจะเป็นครึ่งฝูง 8 ถึง 12 เครื่อง แต่เร�

ใช้ Valkyrie เพื่อเป็น wingman ต่อไป ซึ่ง

จะประหยัดม�ก ขณะนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก 

แต่เทคโนโลยีเหล่�นี้จะก้�วกระโดด ดังนั้น

ห�กกองทัพอ�ก�ศไทยได้รับก�รสนับสนุน

ทั้งจ�กคนไทยด้วยกัน จ�กฝ่�ยก�รเมือง 

และภ�คส่วนอื่นๆ ประกอบกับถ้�เร�มีงบ

ประม�ณเพียงพอ ก็น่�จะขยับกำ�ลังท�ง

อ�ก�ศเข้�สู่ในมิติที่สมบูรณ์ขึ้น มีคว�มเข้ม

แข็งและก็รบไม่แพ้ เป็นที่อุ่นใจ”

อย่�งไรก็ต�ม ผบ.ทอ.กล่�วว่� ยังไม่

ได้นำ�เสนอแนวท�งดังกล่�วต่อรัฐบ�ล และ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม เพร�ะก�รที่ ทอ.จะเสนอ

อะไรต้องคุยกันให้สะเด็ดน้ำ�ก่อน ที่ผ่�นม�

มีผลก�รสัมมน�ถึงเจตน�รมณ์ของ ทอ.แล้ว 

ในอน�คตอันใกล้เร�อ�จจะนำ�เสนอคว�ม

คิดท่ีเป็นรูปธรรมน้ีสู่ส�ธ�รณชนต่อไป เพร�ะ

สิ่งเหล่�นี้ ไม่มีอะไรผิด โครงก�รต่�งๆ ที่

อดีตผู้บังคับบัญช� ดีทุกโครงก�ร แต่ยังไม่มี

ในคว�มน่�สะพรึงกลัว และยังมีปัญห�เกี่ยว

กับเรื่องส่งกำ�ลังบำ�รุง ถ้�ไม่รีบห�ของใหม่

อน�คตข้�งหน้�จะเกิดปัญห�ต�มม� เพร�ะ

เครื่องบินรบที่เร�ประจำ�ก�รจะไม่มีอะไหล่

ทดแทนแล้ว.

พปชร.

เชื่อว่�พรรคพลังประช�รัฐมีนโยบ�ยที่จับ

ต้องได้ม�กที่สุด โดยเฉพ�ะนโยบ�ยเกี่ยว

กับโครงก�รบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ ซึ่งส่วน

ใหญ่ช�วบ้�นจะเรียกว่�บัตรประช�รัฐ เป็น

โครงก�รที่ประช�ชนชอบ และมีคว�มสุขกับ

โครงก�รนี้ กล้�พูดได้ 100% ว่� นโยบ�ย

ของพรรค พปชร.จับต้องได้เยอะที่สุด ไม่ใช่

นโยบ�ยข�ยฝัน 

เมื่อถ�มว่�ภ�พจำ�ของพรรคพลังประ 

ช�รัฐจะเน้นท่ีภ�คไหน ร.อ.ธรรมนัส  กล่�วว่� 

ก�รเลือกต้ังเมื่อปี 62 ภ�คเหนือตอนบน และ

เหนือตอนล่�ง เร�มี ส.ส.เขต 26 คน ภ�ค

อีส�น 13 คน ภ�คใต้ 14 คน ท่ีเหลือเป็น

ภ�คกล�งและ กทม. ซ่ึงจะเห็นว่� ส.ส.ของ

พรรคเป็นก�รผสมผส�นของคนทุกภ�ค ไม่ใช่

เฉพ�ะภ�คใดภ�คหน่ึง ยกตัวอย่�งคว�มนิยม

ของพรรคเพื่อไทยภ�คเหนือตอนบน อีส�น 

ถ�มว่�  พื้นที่ที่คิดว่�เจ�ะย�กคือภ�ค

ใต้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่�วว่� ภ�คใต้

เป็นก�รช่วงชิงระหว่�ง 3 พรรคคือ พรรค

ประช�ธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรค

พลังประช�รัฐ และก�รเลือกตั้งสมัยหน้�

จะไม่เหมือนที่ผ่�นม� ซึ่งเร�ทำ�ก�รบ้�น

ม�ตลอดว่�จะทำ�อย่�งไรให้ส�ม�รถชนะ

ก�รเลือกตั้งได้เยอะที่สุด โดยเฟ้นห�คนที่

ส�ม�รถดูแลจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีคว�ม

เข้มแข็ง เช่น จ.ระนอง ที่ ไม่มี ส.ส.แต่

มี ส.จ.เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดที่

มีน�ยก อบจ.เป็นของเร� ก�รเลือก อบต.

ครั้งที่ผ่�นม�เร�ชนะกว่� 95 เปอร์เซ็นต์ 

จ.พังง�ไม่มี ส.ส.เป็นของเร� แต่ส�ม�รถ

ชนะก�รเลือกตั้ง อบต.ได้เยอะ ซึ่งเร�

สนับสนุน และพวกเข�ก็ชนะก�รเลือกตั้ง 

ขณะที่ จ.สุร�ษฎร์ธ�นีก็มีน�ยก อบจ.ที่คอย

ดูแลก�รเมืองให้เร�อยู่ จ.นร�ธิว�ส เร�มีคน

ทำ�ง�นที่แข็ง และล่�สุดได้เปิดพื้นที่ จ.พัทลุง 

มีตระกูลธรรมเพชรม�อยู่กับเร�หมด 

“ดังนั้นก�รเมืองใน 14 จังหวัดภ�ค

ใต้ ในครั้งหน้� เร�มีคว�มค�ดหวัง แต่จะได้

ม�กได้น้อยดูอีกที โดยภ�คใต้ได้ว�งกลยุทธ์

หรือตัวผู้สมัครแทบจะครบ 100 เปอร์เซ็นต์”  

เมื่อถ�มถึงคว�มพร้อมในก�รเลือก

ตั้งปี 2565 ร.อ.ธรรมนัสกล่�วว่� ตอนนี้

ศึกภ�ยในจะต้องหยุดก่อน ต้องมองศึกก�ร

เลือกตั้งแล้ว เพร�ะระยะเวล�ไม่เกิน 15 

เดือนจ�กนี้คือระยะเวล�แห่งก�รเตรียมตัว

เลือกตั้ง

ส่วนง�นในสภ�ตั้งแต่เปิดสภ�ม�

พรรคพลังประช�รัฐ 95 เปอร์เซ็นต์ที่พวก

เร�โหวต พรรคเร�แทบไม่มีปัญห� เช่นเดียว

กับพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับพลังประช�

รัฐ  แต่พรรคอื่นเร�ไม่มีวิพ�กษ์วิจ�รณ์ ส่วน

ก�รจัดตั้งรัฐบ�ลพรรคเดียวไม่น่�จะเป็นไป

ได้  แต่ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้� เมื่อกลับม�

ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เชื่อมั่นว่�พรรคที่จะ

มี ส.ส.ของตัวเองเหลือไม่กี่พรรค แต่จะมีแค่

พรรคขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่

เลข�ธิก�รพรรค พปชร.กล่�วด้วยว่�  

ในแต่ละจังหวัดหรือแม้แต่ใน กทม.ที่ถือเป็น

เมืองสำ�คัญของคนรุ่นใหม่ หัวหน้�พรรคได้

สั่งก�รว่�ให้ทำ�อย่�งไร เพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้�

ม�มีส่วนร่วม และตอนนี้กำ�ลังทำ�อยู่ โดย

ใน กทม.โครงสร้�งทำ�ไว้หมดแล้ว  ยังไม่ได้

เริ่มสต�ร์ท จะอบรมคนรุ่นใหม่ว่�จะให้เข้�

ม�มีกิจกรรมส่วนร่วมกับเร� โดยเฉพ�ะว่�ที่

ผู้สมัคร ส.ก.ร้อยละ 90 เป็นคนรุ่นใหม่ทั้ง

นั้น ส่วนข้อสำ�คัญในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�

คือเรื่องป�กท้อง เศรษฐกิจ พรรคทุกพรรค

ก็เตรียมไว้  นโยบ�ยต่�งๆ เร�มีอยู่แล้ว แต่

ยังไม่ใช่เวล�ม�เปิดตัวตอนนี้ ของดีเอ�ไว้

ข�ยใกล้ๆ เลือกตั้ง และยังไม่ได้มีชื่อบิ๊กเนม

เกี่ยวกับเรื่องนี้

วันเดียวกัน น�งสรัลรัศมิ์ เจนจ�

คะ ว่�ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 

9 หลักสี่-จตุจักร ของพรรคพลังประช�รัฐ 

เดินท�งม�ที่จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อกร�บ

สักก�ระท้�วสุรน�รี หรือย่�โม โดยน�ง

สรัลรัศมิ์กล่�วว่� วันนี้ตั้งใจเดินท�งม�ที่ 

จ.นครร�ชสีม� เพื่อม�กร�บขอขวัญกำ�ลังใจ

ให้ทำ�ง�นได้สำ�เร็จในก�รเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่น

กัน เพร�ะตลอดก�รทำ�ง�นของตนจะยึดย่�

โมเป็นต้นแบบ ในเรื่องของจิตใจที่เด็ดเดี่ยว 

เข้มแข็ง และไม่ย่อท้อเมื่อเจอกับอุปสรรค ที่

สำ�คัญท่�นคือบุคคลในประวัติศ�สตร์ไทยใน

ฐ�นะวีรสตรีมีส่วนกอบกู้เมือง

“สน�มเลือกต้ังในคร้ังน้ี ดิฉันเป็นผู้

หญิงเพียงคนเดียว แต่ม่ันใจว่�คว�มต้ังใจของ

ดิฉันไม่แพ้ผู้ช�ยอกส�มศอกคนไหนแน่นอน 

รวมไปถึงก�รทำ�พ้ืนท่ีดูแลช�วบ้�นอย่�งเข้ม

แข็ง ลุยเต็มท่ีเมื่อเจอกับปัญห�และอุปสรรค 

ขอฝ�กไปยังผู้สมัครร�ยอ่ืนๆ ให้ลงแข่งขัน

อย่�งสุภ�พบุรุษ มีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีน้ำ�ใจ

นักกีฬ�ด้วย”

น�งสรัลรัศม์ิกล่�วว่� เชื่อว่�ได้ดูแลทุก

ครัวเรือนไม่มีข�ดตกบกพร่อง ในสถ�นก�รณ์

วิกฤตเร�อยู่ต่อสู้เคียงข้�งกันม�โดยตลอด 

จึงเช่ือม่ันว่�พ่ีน้องช�วหลักส่ี-จตุจักร จะให้

โอก�สตนได้เข้�ม�ดูแลและพัฒน�พ้ืนท่ีต่อ

ไป ตนขอกำ�ลังใจและโอก�สจ�กช�วหลักส่ี-

จตุจักรทุกท่�น เลือกเร�เป็นตัวแทนในก�ร

ทำ�ง�นและเข้�ไปทำ�หน้�ท่ีเป็นป�กเสียงแทน

ในสภ�ให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชนและ

ประเทศช�ติอย่�งถึงท่ีสุด

น�งสรัลรัศมิ์เปิดเผยถึงก�รทำ�หน้�ที่

ต่อของน�ยสิระ เจนจ�คะ ส�มีที่พ้นสม�ชิก

ภ�พก�รเป็น ส.ส.ว�่ ตอนนี้น�ยสิระมีกำ�ลัง

ใจที่ดี มีช�วบ้�นเข้�ม�ให้กำ�ลังใจจำ�นวน

ม�ก เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุ

ท�งก�รเมืองเท่�นั้น โดยน�ยสิระมีคว�ม

ตั้งใจจะช่วยเหลือทำ�ง�นให้ประช�ชนและ

ประเทศช�ติต่อไป ถึงแม้จะไม่ได้มีตำ�แหน่ง

เป็น ส.ส. เชื่อว่�ยังส�ม�รถเป็นที่พึ่งให้กับ

ประช�ชนที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมในสังคม

ได้ ทั้งนี้เชื่อว่�สิ่งที่ตนกับน�ยสิระทำ�ม�นั่ง

อยู่ในใจช�วหลักสี่-จตุจักรแน่น จึงไม่มีคว�ม

กังวลใดๆ เลย

ด้�นน�ยสุรช�ติ เทียนทอง ว่�ท่ีผู้สมัคร

รับเลือกต้ัง ส.ส.กทม.เขต 9 ของพรรคเพื่อ

ไทย ลงพ้ืนท่ีตล�ดก�รเคหะทุ่งสองห้อง เพื่อ

แนะนำ�ตัวกับประช�ชนเป็นคร้ังแรก หลังเปิด

ตัวเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทย โดยน�ยสุรช�ติ

เปิดเผยว่� กลยุทธ์ในก�รห�เสียงคร้ังน้ีคือ

ก�รไม่มีกลยุทธ์ ใช้คว�มจริงใจและก�รทุ่มเท

ให้คนในพ้ืนท่ีตลอด 17 ปี ซ่ึงส่ิงเหล่�น้ีแสดง

ให้เห็นถึงคว�มทุ่มเทว่�ตัวเองน้ันไม่ได้ม�อยู่

กับประช�ชนแค่ช่วงท่ีมีก�รเลือกต้ัง แต่ไม่

ว่�จะมีตำ�แหน่งหรือไม่ก็ยังทำ�ง�นเพื่อคนใน

พ้ืนท่ีม�ทุกสถ�นก�รณ์ ส่วนก�รแก้ปัญห�ให้

คนในเขตเลือกต้ังท่ี 9 หลักส่ี-จตุจักรน้ัน จะมุ่ง

ไปท่ีก�รแก้ปัญห�ระบบร�ชก�รให้เข้�ถึงและ

เชื่อมโยงกับประช�ชนให้ม�กข้ึน

น�ยสุรช�ติกล่�วถึงก�รทำ�ง�นก�ร 

เมืองในระยะเวล�ท่ีเหลือของระบบรัฐสภ�
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ว่� ระยะหลังมีเหตุก�รณ์สภ�ล่มเกิดข้ึนบ่อย

คร้ัง ซ่ึงส่วนตัวต้องก�รเข้�ไปเป็นส่วนหน่ึงท่ี

จะไม่ทำ�ให้ประช�ชนส้ินหวังกับระบบรัฐสภ� 

และอย�กส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รผลักดัน

นโยบ�ยต่�งๆ ในปีงบประม�ณหน้�

“ก�รลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีไม่ใช่ก�รห�เสียง                                                        

แต่ก�รเลือกต้ังคร้ังน้ีม�กกว่�ผลแพ้ชนะ 

ม�กกว่�ก�รใส่สูทเข้�สภ� แต่เป็นก�รพิสูจน์

ชีวิตและส่ิงท่ีทำ�ม�ท้ังหมดท่ีทุ่มเทให้กับ

ประช�ชน และเป็นก�รพิสูจน์อุดมก�รณ์คำ�

ว่�ผู้แทนร�ษฎร และเป็นก้�วสำ�คัญท่ีสุดใน

ชีวิต ห�กได้เข้�ไปทำ�ง�นในสภ� ก็จะทุ่มเทท้ัง

ชีวิตทำ�ง�นให้ประช�ชน” น�ยสุรช�ติกล่�ว

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ระหว่�งก�รลงพ้ืน

ท่ีมีประช�ชนให้ก�รต้อนรับ นำ�ดอกไม้ม�

มอบให้เพ่ือเป็นกำ�ลังใจ แต่ก็มีช่วงหน่ึงท่ีมี

กลุ่มแฟนคลับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ออกม�ปะทะค�รมกับคนท่ีม�

ให้กำ�ลังใจน�ยสุรช�ติ แม้มีก�รโต้เถียงกันเล็ก

น้อย แต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงเกิดข้ึน

น�ยมงคลกิตต์ิ สุขสินธ�ร�นนท์ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และหัวหน้�พรรคไทยศรีวิ

ไลย์ กล่�วถึงก�รส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.กทม.เขต 9 ว่� กรรมก�รบริห�รพรรค

ไทยศรีวิไลย์มีมติส่งน�ยรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม 

อดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประช�ธรรมไทย 

ซ่ึงลงเลือกต้ังในเขตน้ี จ�กก�รเลือกต้ังเม่ือ

วันท่ี 24 มีน�คม 2562 เป็นผู้สมัครของ

พรรคในก�รเลือกต้ังซ่อมท่ีจะม�ถึงในเร็ววัน

น้ี เพื่อเป็นอีกท�งเลือกหน่ึงให้กับช�วหลักส่ี

และจตุจักร เพร�ะน�ยรุ่งโรจน์ถือเป็นลูก

หล�นในพ้ืนท่ี จ�กประวัติก�รศึกษ�ท่ีเรียน

อยู่ในสถ�บันศึกษ�ในละแวกน้ัน และมี

ประสบก�รณ์ท�งก�รเมืองม�พอสมควร รวม

ท้ังตนกล้�ยืนยันได้ว่�ห�กน�ยรุ่งโรจน์ได้รับ

เลือกเป็น ส.ส.แล้วจะไม่มีปัญห�อื่นใดให้ต้อง

ม�ตีคว�ม ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหม�ยท่ีสำ�คัญของ

ระบอบประช�ธิปไตย ท่ีต้องก�รคนดีมีคว�ม

รู้คว�มส�ม�รถม�ดูแลประช�ชน โดยกันคน

ท่ีไม่มีคว�มเหม�ะสมออกไปจ�กวงก�รเมือง 

ซ่ึงน�ยรุ่งโรจน์ไม่มีประวัติด่�งพร้อย และมี

ประสบก�รณ์ท�งก�รเมืองพอ.

หวังพึ่ง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผย

ถึงก�รเข้�อวยพรดังกล่�วว่� น�ยกรัฐมนตรี

กล่�วขอบคุณสำ�หรับคำ�อำ�นวยพร ซึ่งเป็น

กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นต่อไป พร้อมย้ำ�ถึงหลัก

ก�รสำ�คัญในก�รทำ�ง�นว่� ปัญห�อุปสรรค

ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เร�ต้องฝ่�ฟัน จะ

พ่�ยแพ้ต่อปัญห�ไม่ได้ ต้องห�วิธีก�รที่

เหม�ะสมในก�รที่จะเดินหน้�แก้ ไข และ

ต้องทำ�ง�นในเชิงรุกด้วยคว�มรวดเร็วให้

สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ในส่วนของทำ�เนียบ

รัฐบ�ล นอกจ�กก�รขอคว�มร่วมมือให้

ส่วนร�ชก�รเวิร์กฟรอมโฮมต่อเนื่อง แม้

จะเป็นหลังเทศก�ลปีใหม่เพื่อป้องกันก�ร

แพร่ระบ�ดโควิด-19 แต่ยังไม่ได้จำ�กัดก�ร

เข้�ปฏิบัติหน้�ที่ของสื่อมวลชนในทำ�เนียบ

รัฐบ�ลหลังช่วงเทศก�ลปีใหม่

ร�ยง�นข่�วจ�กทำ�เนียบรัฐบ�ลแจ้ง

ว่�  เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. สำ�นักเลข�ธิก�รคณะ

รัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือด่วนแจ้งไปยัง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้ติดต�ม ครม. ผู้เข้�

ร่วมประชุม ครม. และผู้ประส�นง�นประจำ�

กระทรวง ระบุว่�ในก�รประชุม ครม.ครั้งต่อ

ไป วันที่ 4  ม.ค.65 จะเป็นก�รประชุมผ่�น

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เต็มรูปแบบ  จึงขอ

ให้ ครม.และผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคนประชุม 

ณ  ที่ตั้งส่วนร�ชก�ร หรือที่พัก และห�ก

รัฐมนตรีหรือผู้เข้�ร่วมประชุมคนใดประสงค์

จะเปลี่ยนสถ�นที่ประชุม ครม.ผ่�นระบบ

วิดี โอคอนเฟอเรนซ์ส�ม�รถประส�นฝ่�ย

เทคนิคได้ รวมถึงห�กหน่วยง�นใดมีคว�ม

ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม.

เป็นว�ระจร (ใบชมพู) ให้ดำ�เนินก�รโดย

ประส�น สลค.ล่วงหน้� ประส�นขอไฟล์

เอกส�ร แจ้งคว�มประสงค์เสนอ และช่อง

ท�งอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับจัดส่งใบชมพูต่อ

ที่ประชุมเป็นว�ระจร ซึ่งห�กเรื่องที่เสนอ

ม�ไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�เข้�เป็นว�ระจร ขอ

ให้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งในก�รส่งเรื่องไป

เพื่อเสนอ ครม.ต�มปกติ ส่วนกรณีหนังสือ

ตอบคว�มเห็นส�ม�รถส่งได้ที่เจ้�หน้�ที่รับ

เรื่องของ สลค. อ�ค�รหลังใหม่ ทำ�เนียบ

รัฐบ�ล

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่�  หนังสือดังกล่�ว

ออกม�ภ�ยหลัง ศบค.ได้ออกม�ตรก�รให้

ข้�ร�ชก�รเวิร์กฟรอมโฮม หลังจ�กก�รหยุด

ย�วในช่วงเทศก�ลปีใหม่ เพื่อลดก�รแพร่

กระจ�ยของโควิดที่กำ�ลังแพร่ระบ�ดอยู่ใน

หล�ยจังหวัด 

น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐ 

มนตรี ให้สัมภ�ษณ์ถึงกรณีที่ฝ่�ยกฎหม�ย 

สภ�ผู้แทนร�ษฎร มีคว�มเห็นระบุก�รเริ่ม

นับว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� ให้เริ่มนับ

ตั้งแต่วันโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้ง 9 มิถุน�ยน 

2562 และทำ�ให้ส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งต่อ

ไปได้จนถึงปี 2570 เพร�ะใช้กฎหม�ยย้อน

หลังในท�งเป็นโทษไม่ได้ว่� ไม่มีอะไรจะพูด 

เรื่องนี้ม�จ�กสภ� ต้องไปถ�มสภ�  เพร�ะ

เร�ไม่ได้ส่งไปให้สภ�พิจ�รณ� ถ้�จะส่งต้อง

ส่งศ�ลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถ�มว่� เหตุผลที่สภ�ออกคว�ม

เห็นเช่นนี้เป็นแนวคิดเดียวกับน�ยวิษณุใช่

หรือไม่ รองน�ยกฯ กล่�วว่� “ไม่ตอบ เป็น

เรื่องของสภ� ซึ่งสภ�ในที่นี้ ไม่ใช่สม�ชิก

รัฐสภ� แต่ม�จ�กฝ่�ยกฎหม�ย อย่�ไปโทษ

สภ�  เพร�ะเป็นเจ้�หน้�ที่ ไม่ใช่ ส.ส. 500 

คน หรือ ส.ว. เข�มีสิทธิ์ที่จะทำ�ก�รบ้�น

เสนอผู้บังคับบัญช� เข�เห็นแบบนั้นจะถูก

หรือจะผิดก็ช่�ง ไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญ” 

เมื่อถ�มว่� ห�กมีประเด็นออกม�

เช่นนี้แล้วจะต้องห�รือกับ พล.อ.ประยุทธ์

หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� ขณะนี้ยังไม่มี

อะไรต้องทำ� เรื่องนี้มีก�รตั้งข้อสงสัยม�

น�นแล้ว หน่วยง�นใดที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์ที่

จะศึกษ�และห�คำ�ตอบเพื่อแจ้งหน่วยง�น

ตัวเอง ดังนั้นสภ�ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในก�ร

เลือกน�ยกฯ จึงมีสิทธิ์ออกคว�มเห็น ทั้งนี้

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะทำ�

ในส่วนของตัวเอง รัฐบ�ลก็ทำ�ในส่วนของ

รัฐบ�ล พรรคก�รเมืองก็ทำ�ในส่วนของตัว

เองเตรียมไว้ แต่ห�กจะให้เกิดก�รยอมรับ

หรือเชื่อถือในส�ธ�รณชน จะต้องม�จ�ก

ก�รวินิจฉัยของผู้มีอำ�น�จองค์กรเดียว คือ

ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

“ในส่วนของรัฐบ�ล ต้องพึ่งพ�สำ�นัก 

ง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ที่มีน้ำ�หนักระดับ

หนึ่ง แต่ขณะนี้รัฐบ�ลยังไม่ได้ส่งเรื่องไปที่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� โดยจะ

ส่งไปในจังหวะที่เหม�ะสม แต่ห�กจะให้

คนยอมรับและยุติก็ต้องฟังศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งจะเป็นคำ�ตอบสุดท้�ย และจะต้องม�ใน

จังหวะเวล�ที่เหม�ะสม ห�กถ�มไปตอนนี้

ศ�ลรัฐธรรมนูญจะไม่ตอบ” 

ถ�มย้ำ�ว่� จะส่งเรื่องไปที่สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎีช่วงเดือนสิงห�คม 

2565 ใช่หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� ก็ต้อง

ให้เวล�ที่จะวินิจฉัยออกม�แล้วส�ม�รถใช้

ก�รได้ ห�กส่งไปในช่วงใกล้เดือนสิงห�คม  

2565 ก็จะสงสัยกันอีก ทั้งนี้มันมีจังหวะ

เวล�ที่ เหม�ะสมอยู่ ส่วนก�รยื่นให้ศ�ล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เป็นใครก็ได้ แต่ศ�ล

รัฐธรรมนูญก็มีสิทธิ์ ไม่รับเพร�ะเรื่องยังไม่

เกิด ปัญห�คือศ�ลรัฐธรรมนูญไม่รับคำ�ถ�ม

ที่สมมติ เพร�ะมันยังไม่เกิด แต่ถ้�เรื่องเกิด

ขึ้นแล้วก็จะส�ยเกินแก้ ฉะนั้นต้องมีจังหวะ

เวล�ที่เหม�ะสม 

เมื่อถ�มถึงข้อสังเกตว่� น�ยกฯ ไม่ได้

เป็น ส.ส. เหตุใดฝ่�ยกฎหม�ยสภ�จะต้องม�

ออกคว�มเห็น น�ยวิษณุกล่�วว่� น�ยกฯ ม�

จ�ก  ส.ส.เลือกเข้�ม� และจะต้องเลือกใน

ครั้งต่อไป จึงต้องเตรียมคิดเอ�ไว้ในส่วนนี้ 

ถึงบอกว่�โจทย์เรื่องนี้ถ้�คุยกันในสังคม เป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับใครคนนั้นก็อย�กรู้ สื่อเองก็

อย�กรู้ อ�จจะห�นักวิช�ก�รม�แนะนำ�ก็ได้ 

แต่ทุกอย่�งไม่ใช่ท�งก�ร 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� สำ�หรับคณะกรรม 

ก�รกฤษฎีก�เป็นที่รู้กันท�งก�รเมืองว่� คน

ที่มีบทบ�ทสำ�คัญม�กที่สุดในช่วงสิบกว่�ปีที่

ผ่�นม�ก็คือ น�ยมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธ�น

กรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับปี  

2560 ที่เป็นผู้ยกร่�ง รธน.ฉบับปัจจุบัน ซึ่ง

บัญญัติเรื่องก�รไม่ให้น�ยกฯ อยู่ในตำ�แหน่ง

เกินแปดปีดังกล่�ว  

ประเด็นเดียวกันนี้ น�ยพรเพชร วิชิต

ชลชัย ประธ�นวุฒิสภ� ให้คว�มเห็นว่� 

ขณะนี้นักกฎหม�ยตีคว�มต่�งกัน แต่ผู้ที่

จะตีคว�มได้คือ ศ�ลรัฐธรรมนูญ ใครพูดก็

ไม่เกิดประโยชน์ และต้องดูว่�มีประเด็นที่

ศ�ลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ ต้อง

อ้�งเหตุไปยังศ�ลก่อนด้วย อย่�งไรก็ต�ม

จ�กก�รประมวลคว�มเห็นของหล�ยฝ่�ย 

พบว่�ส�ม�รถเริ่มนับได้ 3 แนวท�ง คือ 

1.นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� ช่วง

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) เพร�ะ

มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้ง

เหมือนกัน 2.นับตั้งแต่ก�รเลือกตั้งทั่วไปในปี 

2562  และ 3.นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจ

จุบันเริ่มประก�ศบังคับใช้

ขณะที่ฝ่�ยค้�น น�ยณัฐวุฒิ บัว

ประทุม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และรองหัวหน้�

พรรคก้�วไกล มองว่�เรื่องนี้หนีไม่พ้นต้องมี

ก�รยื่นให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเรียก

ร้องว่�ถ้�น�ยกฯ ตระหนักถึงเจตน�รมณ์

ของรัฐธรรมนูญ ที่ ไม่ต้องก�รให้เกิดก�ร

สืบทอดอำ�น�จจนเกินไป พล.อ.ประยุทธ์ต้อง

ตัดสินใจท�งก�รเมืองก่อนถึงเวล�นั้น อ�จ

จะยุบสภ� ล�ออก หรือวิธีใดๆ ก็สุดแท้แต่ 

ไม่ควรจะนำ�พ�ประเทศไปจนถึงวันที่จะมี

ใครยื่นให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะกล�ย

เป็นประเด็นปัญห� กล�ยเป็นตร�บ�ป ซึ่ง

ขัดหรือแย้งต่อเจตน�รมณ์ ซึ่งน�ยกฯ และ

พรรคร่วมรัฐบ�ล พย�ย�มจะบอกม�ตลอด

ว่� รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ออกแบบม�

เพื่อตน” 

ปัญห�คือข้อเท็จจริงยังไม่เกิด แต่เร�

ค�ดคะเนล่วงหน้� เร�เห็นแล้วจะเกิดแน่ 

แต่เร�ไม่ส�ม�รถจะยื่นตีคว�มได้จนกว่�ข้อ

เท็จจริงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในท�งกฎหม�ย

ในเดือน ส.ค.65 ในท�งกฎหม�ยเป็นแบบ

นี้ก็จริง แต่ในท�งก�รเมืองตัวน�ยกฯ ซึ่ง

ตัวเองน่�จะทร�บเจตน�รมณ์รัฐธรรมนูญ 

2560 ดีกว่�ใคร จะยกหูถ�มน�ยมีชัยก็ได้ 

เจตน�รมณ์รัฐธรรมนูญเป็นอย่�งไร ซึ่งถ้�รู้

ว่�เจตน�รมณ์ไม่ต้องก�รให้สืบทอดอำ�น�จ

เกินกว่� 8 ปี ควรตัดสินใจเสียก่อนจะถึงวัน

นั้นเลย และจะเป็นท�งลงให้น�ยกฯ ด้วย” 

รองหัวหน้�พรรคก้�วไกลระบุ.

ปีใหม่รัฐลดดอกเบี้ย กยศ. 

ทำ�เนียบรัฐบ�ล • น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� ในช่วงเทศก�ลปีใหม่นี้กองทุนเงินกู้

ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) ได้มอบของขวัญแก่ลูกหนี้ด้วยก�ร

ขย�ยเวล� 5  ม�ตรก�รออกไปถึง 30 มิ.ย.65 จ�กเดิมสิ้นสุด 

31 ธ.ค.นี้ ประกอบด้วย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจ�กเดิม 1% เป็น 

0.01% ต่อปี สำ�หรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำ�ระหนี้, ลดเงิน

ต้น 5% กรณีชำ�ระหนี้ปิดบัญชีสำ�หรับผู้กู้ยืมเงินที่ ไม่เคยผิดนัด

ชำ�ระหนี้, ลดเบี้ยปรับ 100%  กรณีชำ�ระหนี้ปิดบัญชีสำ�หรับผู้กู้

ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำ�เนินคดี, ลดเบี้ยปรับ 80% สำ�หรับผู้กู้ยืมเงิน

ที่ยังไม่ถูกดำ�เนินคดีที่ชำ�ระหนี้ค้�งทั้งหมดให้มีสถ�นะปกติ, ลด

อัตร�ก�รคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี  สำ�หรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่

ถูกดำ�เนินคดีและไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ ได้ต�มกำ�หนด ซึ่งน�ยกฯ 

สั่งก�รให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเร่งเข้�ช่วยเหลือโดยด่วน

‘ธรรมนัส’ ปัดทำ�ปฏิทินล้อเลียน

ไทยโพสต์ • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� เลข�ธิก�รพรรค

พลังประช�รัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่� ต�มที่โลกออนไลน์มีก�รแชร์

ภ�พปฏิทินปีใหม่ที่มีภ�พของตนเอง พร้อมข้อคว�ม “ฉันรัก                                                                                    

ธรรมนัส เพร�ะธรรมนัสสอนให้ฉันรักประช�ชน” เหมือนคำ�ขวัญ

สถ�บันก�รศึกษ�บ�งแห่ง จนทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดต่อตนเอง

นั้น ตนขอชี้แจงว่�ไม่เคยทำ�หรือสั่งทำ�ข้อคว�มในปฏิทินปีใหม่ 

2565 ดังกล่�วแต่อย่�งใด และไม่ทร�บเป็นก�รกระทำ�ของผู้

ไม่หวังดีหรือกลุ่มบุคคลใด ถือว่�สร้�งคว�มเสียห�ยและสร้�ง

คว�มเข้�ใจผิดต่อตนเองอย่�งยิ่ง จึงขอให้หยุดก�รกระทำ�หรือ

แชร์ต่อข้อคว�มพร้อมภ�พปฏิทินดังกล่�ว ไม่เช่นนั้นจะให้ทีม

กฎหม�ยแจ้งคว�มเอ�ผิดทั้งผู้แอบอ้�งทำ�ปฏิทินดังกล่�วม�เผย

แพร่  ตลอดจนผู้ที่แชร์และเขียนคอมเมนต์กล่�วร้�ยตนเองต�ม

ขั้นตอนต่อไป

ภูเก็ตกำ�ชับอย่�ประม�ทโควิด

ภูเก็ต • น�ยณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่� 

ภูเก็ตได้รับคว�มนิยมจ�กนักท่องเที่ยวเข้�ม�ท่องเที่ยวม�กขึ้น 

โดยเฉพ�ะในช่วง 1 พ.ย.-28 ธ.ค.64 มีเข้�ม�ประม�ณ 113,459 

คน ต่�งช�ติเข้�ม�เดือนละ 50,000 คน ถือว่�ม�กพอสมควร 

ภ�พรวมแซนด์บ็อกซ์ถือว่�ดี เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือไปทั่ว

โลก ทำ�ให้บรรย�ก�ศในภูเก็ตตอนนี้คึกคัก ประช�ชนมีโอก�ส

ทำ�ม�ห�กิน ถือว่�เป็นก�รแก้ปัญห�เรื่องป�กท้องของประช�ชน 

แต่สิ่งหนึ่งที่เร�ต้องไม่ลืมคือ ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ใน

พื้นที่ของเร�ยังมีอยู่ วันนี้ตัวเลขในจังหวัดแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่เฉลี่ย 30 ร�ยบวกลบ ได้กำ�ชับไปท�งสถ�นประกอบก�ร

โรงแรมที่ให้บริก�รทั้งหล�ย ให้ระมัดระวังตัวเองให้ม�ก เร�จะ

ต้องไม่เป็นผู้ติดเชื้อ ไม่เป็นผู้แพร่เชื้อเสียเอง.

ประกาศ
เนื่องจากวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจำากองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำาให้ในวันถัดไปจึงไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วาง

จำาหน่าย จะกลับมาวางจำาหน่ายปกติต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม เป็นต้นไป จึง

แจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน


